
 ๑๐๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๓๐/๕ 
 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๐ .นายสุนัย  
จุลพงศธร 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๑. นายสุพล  
ฟองงาม  
  (นายสุพล ฟองงาม ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๒. นางสาวสุพัชรี 
ธรรมเพชร 
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร (พัทลุง)  :  อยูคะ 
  น า ย พิ ทู ร  พุ ม หิ รั ญ  ( เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร )   :   
๔๑๓. วาที่รอยตรี สุเมธ ฤทธาคนี 
  วาที่รอยตร ีสุเมธ ฤทธาคนี (ปทุมธานี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๔. นายสุรจิตร 
ยนตตระกูล 
  นายสุรจิตร ยนตตระกูล (มหาสารคาม)  :  อยูแนนอนครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๕. นายสุรเชษฐ 
ชัยโกศล 
  นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรอียุธยา)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๖. นายสุรเชษฐ 
มาศดิตถ 
  นายสุรเชษฐ มาศดิตถ (นครศรีธรรมราช)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๑๗. นายสุรเดช  
ยะสวัสดิ์ 
  (นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ ไมอยูในที่ประชุม) 
   น า ย พิ ทู ร  พุ ม หิ รั ญ  ( เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร )   :   
๔๑๘. พันตํารวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร 



 ๑๐๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๓๐/๖ 
 
  พันตํารวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร (อุดรธานี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  : ๔๑๙. นายสุรพงษ  
โตวิจักษณชัยกุล  
  นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล (เชียงใหม)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๐. นายสุรพงษ 
สืบวงศลี 
  (นายสุรพงษ สืบวงศลี ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๑. นายสุรพงษ  
อ้ึงอัมพรวิไล 
  นายสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล (ปทุมธานี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๒. นายสุรพล 
เกียรติไชยากร 
  นายสุรพล เกียรติไชยากร (เชียงใหม)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๓. นายสุรวิทย 
คนสมบูรณ 
  นายสุรวิทย คนสมบูรณ (ชัยภูมิ)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๔. นายสุรศักดิ์ 
พันธเจริญวรกุล 
  นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล (พระนครศรีอยุธยา)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๕. นายสุรศักดิ์ 
อนรรฆพันธ 
  นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ (เพชรบูรณ)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๖. นายสุรสิทธิ์ 
เจียมวิจักษณ 
  (นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ ไมอยูในที่ประชุม) 
 



 ๑๐๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๓๐/๗ 
 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๗. นายสุรสิทธิ์  
ตรีทอง 
  (นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๘. นายสุรันต 
จันทรพิทักษ 
  (นายสุรันต จันทรพิทักษ ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๒๙. นายสุวโรช  
พะลัง 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๐. นายสุวัฒน 
วรรณศิริกุล  
  นายสุวัฒน วรรณศิริกุล (กรุงเทพมหานคร)  : อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๑. นายเสนาะ 
เทียนทอง  
  (นายเสนาะ เทียนทอง ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๒. นายเสมอกัน 
เที่ยงธรรม 
  (นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๓. นายเสรี 
สาระนันท  
  นายเสรี สาระนันท (สกลนคร)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๔. นายโสภณ  
ซารัมย  
  นายโสภณ ซารัมย (บุรีรัมย)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๕. นายองอาจ 
คลามไพบูลย  



 ๑๐๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๓๐/๘ 
 
  นายองอาจ คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๖. นายอดิศักดิ์ 
โภคกุลกานนท  
  (นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๗. นายอดุลย  
วันไชยธนวงศ  
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  อยูตั้งแตแรกแลวครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๘. นายอนันต  
ผลอํานวย  
  นายอนันต ผลอํานวย (กําแพงเพชร)  : อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๓๙. นายอนันต  
ศรีพันธุ  
  นายอนันต ศรีพันธุ (อุดรธานี)  : อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๐. นายอนุชา 
บูรพชัยศรี 
  (นายอนุชา บูรพชัยศรี ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๑. นายอนุชา 
สะสมทรัพย  
  นายอนุชา สะสมทรัพย (นครปฐม)  :  อยูครับ 
  น า ย พิ ทู ร  พุ ม หิ รั ญ  ( เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร )   :   
๔๔๒. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ  
  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ (กรุงเทพมหานคร)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๓. นายอนุวัฒน 
วิเศษจินดาวัฒน  
  นายอนุวัฒน วิเศษจินดาวัฒน (นครราชสีมา)  :  อยูครับ 
 



 ๑๐๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๓๐/๙ 
 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๔. นายอนุสรณ 
ปนทอง  
  นายอนุสรณ ปนทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๕. นายอนุสรณ 
วงศวรรณ  
  นายอนุสรณ วงศวรรณ (ลําพูน)  :  อยูครับ 
  
   

- ๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๑ 
 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๖. นางอนุสรา   
ยังตรง 
  นางอนุสรา ยังตรง (สมุทรปราการ)  :  อยูคะ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๗. นายอภิชาต 
การิกาญจน 
  (นายอภชิาต การิกาญจน ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๘. นายอภิชาต 
ศักดิเศรษฐ 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๔๙. นายอภิชาติ 
สุภาแพง 
  (นายอภิชาติ สุภาแพง ไมอยูในที่ประชมุ) 
  น า ย พิ ทู ร  พุ ม หิ รั ญ  ( เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร )   :   
๔๕๐. หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล 
  (หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๑. นายอภิวัฒน 
เงินหมื่น 
  นายอภิวัฒน เงินหมื่น (อํานาจเจริญ)  :  อยูครับ 
  น า ย พิ ทู ร  พุ ม หิ รั ญ  ( เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร )   :   
๔๕๒. พันเอก อภิวันท วิริยะชัย 
  พันเอก อภิวนัท วิริยะชัย (นนทบุรี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๓. นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๔. นายอรรถพร 
พลบุตร 



 ๑๐๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๒ 
 
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๕. นายอรรถวิชช 
สุวรรณภักดี 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๖. นางสาวอรอนงค 
กาญจนชูศักดิ์ 
  (นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักด์ิ ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๗. นางอรอนงค 
คลายนก 
  นางอรอนงค คลายนก (กรุงเทพมหานคร)  :  อยูคะ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๘. นางสาวอรุณี 
ชํานาญยา 
  นางสาวอรุณี ชํานาญยา (พะเยา)  :  อยูคะ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๕๙. นายอลงกต 
มณีกาศ 
  (นายอลงกต มณีกาศ ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๐. นายอลงกรณ 
พลบุตร 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๑. นายอสิ  
มะหะมัดยังกี 
  นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล)  : อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๒. นายอัฏฐพล 
โพธิพิพิธ 
  นายอัฏฐพล โพธิพิพธิ (กาญจนบุรี)  :  อยูครับ 

 



 ๑๐๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๓ 
 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๓. นายอันวาร  
สาและ 
  (นายอันวาร สาและ ไมอยูในที่ประชมุ)   
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๔. นายอัลดุลการิม 
เด็งระกีนา 
  (นายอัลดุลการิม เด็งระกีนา ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๕. นายอัศวิน  
วิภูศิริ 
  (นายอัศวิน วิภูศิริ ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๖. นายอัสนี  
เชิดชัย 
  (นายอัสนี เชดิชัย ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๗. นายอาคม  
เองฉวน 
  (นายอาคม เองฉวน ไมอยูในที่ประชมุ) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๘. นายอารยะ  
ชุมดวง 
  (นายอารยะ ชุมดวง ไมอยูในที่ประชมุ) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๖๙. นายอารีเพ็ญ 
อุตรสินธุ 
  นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ (แบบสัดสวน)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๐. นายอํานวย 
คลังผา 
  นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๑. นายอิทธิ  
ศิริลัทธยากร 



 ๑๐๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๔ 
 
  นายอิทธิ ศิริลัทธยากร (ฉะเชิงเทรา)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๒. นายอิทธิเดช 
แกวหลวง 
  นายอิทธิเดช แกวหลวง (เชียงราย)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๓. นายอิทธิรัตน 
จันทรสุรินทร 
  นายอิทธิรัตน จันทรสุรินทร (ลําปาง)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๔. นายอิสมาแอล 
เบญอิบรอฮีม 
  (นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ไมอยูในที่ประชุม) 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๕. นายอิสสระ 
สมชัย 
  นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธาน)ี  :  อิสสระ สมชยั อุบลราชธานี อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๖. นายอุดมเดช 
รัตนเสถียร 
  นายอุดมเดช รัตนเสถียร (นนทบุรี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๗. นางอุดมลักษณ 
เพ็งนรพัฒน 
  นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน (ศรีสะเกษ)  :  อยูคะ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๘. นายเอกพจน 
ปานแยม 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  อยูครับ 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๗๙. นายเอี่ยม  
ทองใจสด 
  นายเอี่ยม ทองใจสด (เพชรบูรณ)  :  เร่ืองสําคัญ อบท. ตองอยูครับ 

 



 ๑๑๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๕ 
 
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ๔๘๐. นายฮอชาลี  
มาเหร็ม 
  (นายฮอชาล ีมาเหร็ม ไมอยูในที่ประชุม) 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (แบบสัดสวน)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ 
  (ก า รป ร ะ ชุ ม ดํ า เ นิ น ม า ถึ ง ต อนนี้  น าย ชั ย  ชิ ด ช อบ  ป ร ะ ธ า น 
สภาผูแทนราษฎร ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสามารถ แกวมีชัย รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
อยางนี้นะครับทานสมาชิก  ทานที่ยังไมไดขานชื่อ  ผมขออนุญาตไลแถวขวาผม 
ทางดานหนา ดานหลัง แลวมากลาง เชิญทางนี้ครับ เชิญครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (แบบสัดสวน)  :  ผม รอยตํารวจเอก เฉลิม 
อยูบํารุง อยูครับ 
  นายนิพนธ ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ผม นิพนธ ศรีธเรศ ๑๔๗ อยูครับ 
  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา)  :  ผม ประเสริฐ จันทรรวงทอง 
นครราชสีมา พรรคพลังประชาชน อยูครับ 
  นางวัน เพ็ญ  พรอมพัฒน  ( เพชรบู รณ )   :   วัน เพ็ญ  พรอมพัฒน  
หมายเลข ๒๙๐ จังหวัดเพชรบูรณ 
  นางฟาริดา สุไลมาน (สุรินทร)  :  ดิฉัน ฟาริดา สุไลมาน อยูคะ 
  นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ (รอยเอ็ด)  :  เศกสิทธิ์ หมายเลข ๓๓๖ อยูครับ 
  นายพีรพันธุ พาลุสุข (ยโสธร)  :  พีรพันธุ พาลุสุข หมายเลข ๒๒๗ อยูครับ 
  นายวราวงษ พันธุศิลา (รอยเอ็ด)  :  วราวงษ พันธุศิลา หมายเลข ๒๘๕ 
อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ดานหนานี้ครับ แถวกลาง 
  นายมานะ โลหะวณิชย (ชัยภูมิ)  :  ผม มานะ โลหะวณิชย 
 



 ๑๑๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๖ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ชา ๆ หนอยนะครับ กรรมการจะไดดู 
  นายมานะ โลหะวณิชย (ชัยภูมิ)  :  หมายเลข ๒๕๑ อยูครับ 
  นายปรี ชา  เ ร งสมบู รณสุ ข  ( เลย )   :   ผม  ปรีชา  เ ร งสมบู รณสุ ข  
หมายเลข ๑๙๕ อยูครับ 
  นายนวัธ  เตาะเจริญสุข  (ขอนแกน )   :   ผม  นวัธ  เตาะเจริญสุข  
หมายเลข ๑๓๘ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ดานหลังครับ 
  นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห (แบบสัดสวน)  :  ผม กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห 
หมายเลข ๑๘ พรรคพลังประชาชน อยูครับ 
  นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ (แบบสัดสวน)  :  เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคพลังประชาชน 
จังหวัดหนองคาย อยูครับ 
  นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน (เชียงราย)  :  ดิฉัน วิสาระดี เตชะธีราวัฒน 
หมายเลข ๓๑๖ อยูคะ 
  นายประเสริฐ บุญชัยสุข (นครราชสีมา)  :  ผม ประเสริฐ บุญชัยสุข อยูครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ผม ประเสริฐ  
ชัยกิจเดนนภาลัย หมายเลข ๑๘๘ อยูครับ 
  นายถาวร ตรีรัตนณรงค (แบบสัดสวน)  :  ถาวร ตรีรัตนณรงค  
หมายเลข ๒๕๙ ครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นางพัฒนา  สั งขท รัพย  ( เ ลย )   :   ดิ ฉั น  นางพัฒนา  สั งขท รัพย  
พรรคพลังประชาชน จังหวัดเลย เขต ๑ มาคะ หมายเลข ๒๑๙ คะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 



 ๑๑๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๓๑/๗ 
 
  นายจุลพันธ อมรวิวัฒน (เชียงใหม)  :  จุลพันธ อมรวิวัฒน หมายเลข ๔๕ 
อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตรงกลางมีไหมครับ ไมมีนะครับ เชิญ 
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน (พิจิตร)  :  กระผม พลตรี สนั่น ขจรประศาสน 
หมายเลข ๓๔๓ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา  (แบบสัดสวน)  :  กัญจนา ศิลปอาชา  
หมายเลข ๐๐๘ คะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ดานหลัง 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค)  :  นิโรธ สุนทรเลขา หมายเลข ๑๕๖ 
อยูครับ 
  นายเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ (ชัยภูมิ)  :   ผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ 
หมายเลข ๗๗ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร (พระนครศรีอยุธยา)  :  เกื้อกูล ดานชัยวิจิตร  
หมายเลข ๒๕ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญหนานี้ครับ 
  นายศิริโชค โสภา (สงขลา)  :  ผม ศิริโชค โสภา หมายเลข ๓๓๒ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
                                                                                                              - ๓๒/๑ 



 ๑๑๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๓๒/๑ 
 
  นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ (แบบสัดสวน)  :  กระผม จุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
หมายเลข ๔๓ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ดานหนาครับ 
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี)  :  ทศพล เพ็งสม นนทบุรี หมายเลข ๑๐๘ 
อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายดนัย นพสุวรรณวงศ (แบบสัดสวน)  :  กระผม ดนัย นพสุวรรณวงศ 
หมายเลข ๙๔ อยูครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นางสาวณิรัฐกานต  ศรีลาภ  (ยโสธร)  :   ดิฉัน  ณิรัฐกานต  ศรีลาภ  
หมายเลข ๙๓ อยูคะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย (แบบสัดสวน)  :  กระผม พุฒิพงศ สงวนวงศชัย  
หมายเลข ๒๓๒ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
   นายถวิล ไพรสณฑ (กรุงเทพมหานคร)  :  กระผม ถวิล ไพรสณฑ  
หมายเลข ๑๐๒ อยูครับ 
  นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ (ชุมพร)  :  ทานประธานครับ ผม ธีระชาติ 
ปางวิรุฬหรักษ หมายเลข ๑๒๕ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 



 ๑๑๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๓๒/๒ 
 
  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน (ตาก)  :  ผม ชัยวุฒิ บรรณวัฒน หมายเลข ๖๕ 
อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ดานหลังมีไหมครับ เชิญครับ 
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ  (นครศรีธรรมราช )   :   กระผม  ชินวรณ  
บุณยเกียรติ หมายเลข ๗๐ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีทานใดอีกไหมครับ เชิญครับ 
  นายวรรณรัตน ชาญนุกูล (นครราชสีมา)  :  ทานประธานครับ ผม วรรณรัตน 
ชาญนุกูล หมายเลข ๒๘๑ อยูครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายดนุพร ปุณณกันต (กรุงเทพมหานคร)  :  ผม ดนุพร ปุณณกันต  
หมายเลข ๙๕ อยูครับ 
  พันตํารวจโท กานต เทียนแกว (แบบสัดสวน)  :  ผม พันตํารวจโท กานต 
เทียนแกว หมายเลข ๑๓ อยูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีทานใดยังไมไดขานชื่อครับ ครบถวนแลวนะครับ ผมขอปดการขานชื่อนะครับ  
ขอคณะกรรมการไดรวมคะแนนครับ ระหวางกรรมการรวมคะแนน ผมอยากเรียนเพื่อน 
สมาชิกวาเราจะมีการลงมติรางแรกนะครับ คือรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งมีผูเสนอมาทั้งหมด ๔ รางนะครับ คือรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ .. ) 
พ.ศ. ....  (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) รางพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) รางพระราชบัญญัติ 
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอ) รางพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ) ทานชลนาน 
มีอะไรไหมครับชวงนี้ เชิญครับ 



 ๑๑๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๓๒/๓ 
 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ชลนาน ศรีแกว 
พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน ชวงที่รอกรรมการจะรวบรวมคะแนน ผมขออนุญาต
หารือทานประธานในประเด็นที่ทานไดหยิบยกขึ้นนะครับ ในการลงมติเพราะเทาที่ผม
ตรวจสอบดู ที่ ท า นประธาน ได ก รุณานํ า เ รี ยนต อที่ ป ร ะ ชุมคื อหลั กกา รของ 
รางพระราชบัญญัติทั้ง ๔ กลุม ตั้งแตเทศบาลไปจนถึงเมืองพัทยาลวนมีหลักการที่อาจจะ
คล ายคลึ งกั น เปนส วนใหญแต มีหลั กการที่ แตกต า งกัน  ผมยกตั วอย า ง เช น  
รางพระราชบัญญัติของเทศบาลของทานนิยม ขออภัยที่เอยนามทานผูอาวุโสมีหลักการ 
ที่แตกตางไปจากรางของสมาชิกอีก ๓ ทาน ซึ่งลักษณะอยางนี้ตองขออนุญาตกราบเรียน
ถามทานประธานวาเราจะแยกลงมติหรือจะทําอยางไร เพราะหลักการมันแตกตางกันครับ 
แลวก็กรณีรางของสภาตําบลก็ดี รางขององคการบริหารสวนจังหวัดก็ดีหรือรางพัทยา 
ก็คลายกัน เพราะฉะนั้นผมอยากใหทานประธานชวยตรวจสอบรายละเอียด แลวก็กําหนด
เร่ืองการลงมติใหชัดเจนเผื่อวาสมาชิกจะไดปฏิบัติไดถูกตองวาจะตองทําอยางไร  
และประเด็นสําคัญในการพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการใชรางใดเปนหลักตรงนี้ตองฝาก 
ทานประธาน กราบขอบคุณครับ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
อยางที่ทานสมาชิกชลนานไดนําเสนอนะครับ รางพระราชบัญญัติเทศบาลก็จะมีของทาน
นิยม วรปญญา อาจะมีหลักการซึ่งแตกตางกับอีก ๓ ราง คือ ๓ รางนั้นสวนใหญก็จะเปน
การแก ไขเฉพาะเรื่องของวาระการดํารงตําแหนง  แตของทานนิยมมีหลักการ 
เร่ืองอื่นอยูดวย ฉะนั้นก็อยูในมติของที่ประชุม ผมคิดวาในชวงที่เราจะนํารางพระราชบัญญัติของใคร
เปนหลักในการพิจารณา ถารางพระราชบัญญัติของคุณนิยมก็มีเร่ืองของวาระการดํารง
ตําแหนงอยูดวย แตมีเรื่องอื่นอยูดวยซึ่งกวางขวางกวารางพระราชบัญญัติของทานอื่น ถาทาน
ใชรางพระราชบัญญัติของทานนิยมเปนหลักในการพิจารณา --------------------------- 
 
 
                                                                                                              - ๓๓/๑ 
 



 ๑๑๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๓๓/๑ 
 
ก็แปลวาสภาผูแทนราษฎรรับหลักการและเห็นควรที่จะใหมีการแกไขเร่ืองอื่นนอกจาก
วาระในการดํารงตําแหนงดวย ฉะนั้นขอความกรุณาทานสมาชิกไดโปรดพิจารณาใหดี 
เชิญคุณหมอชลนานครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ชลนาน ศรีแกว 
พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ประเด็นที่ทานหยิบยกขึ้นมานี้ผมคอนขางจะเปนหวง
เพราะวาในหลักการตองขออนุญาตทานประธาน บังเอิญสมาชิกเราไมไดอภิปรายกัน
คอนขางมาก เนื่องจากวาไมมีผูเห็นแยง แตวาประเด็นของหลักการตองขออภัยที่ตอง 
เอยนามทานสมาชิกที่อาวุ โสที่ เสนอ  คือทานนิยมกับสมาชิกทานอื่นที่ เสนอใน 
รางพระราชบัญญัติ นี้หลักการที่เสนอสวนใหญเสนอแกวาระการดํารงตําแหนง แลวก็
ในชวงของที่หมดวาระการดํารงตําแหนงเรื่องผู รักษาการอันนั้นเปนรางสวนใหญ  
แตรางพระราชบัญญัติของทานนิยมนี้เปนรางพระราชบัญญัติที่ในหลักการใหเปลี่ยนจาก
ระบบการเลือกตั้งโดยตรงไปใชทางออม เปนรางพระราชบัญญัติที่เราเปลี่ยนจากระบบ
การเลือกตั้งโดยตรงเปนไประบบทางออม คือใชแบบเดิมก็คือใหสมาชิกสภานั้น ๆ เปน 
ผูเลือกนายกรัฐมนตรีและวาระการดํารงตําแหนงนี้ก็ไมเหมือนกับรางพระราชบัญญัติ 
อ่ืน ๆ ที่เสนอขอแก ของทานไมไดแกอยูเหมือนเดิมอยางนี้ ผมคิดวาหลักการอยางนี้ 
มันแตกตางกันเยอะ เพราะฉะนั้นตองฝากทานประธานชวยดูในรายละเอียดเลยวาจะเอา
อยางไร สวนรางพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ นี้ กรณีถาจะเพิ่มเติมในหลักการอื่นที่เปนตัวเสริมนี้
ผมคิดวารับได จะรับพรอมกันก็ได จะรับรวมก็ไดไมมีปญหา แตวาฝากพิจารณาประเด็น
ในกรณีที่หลักการมันแตกตางกันอยางชัดเจนอยางนี้จะเอาอยางไร ฝากทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ กอนที่เราจะไดอภิปรายประเด็นที่ทานชลนานยกมาเปนขอสังเกตนี้  
ผมขออนุญาตแจงวาขณะนี้ มีผูอยู ในหองประชุมทั้งหมด  ๒๕๖  ทาน  ถือวาครบ 
องคประชุมนะครับ  
 
 



 ๑๑๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๓๓/๒ 
  
  ผมขอดําเนินการเพื่อลงมติตอไป แตกอนจะลงมติผมจะขอทานนิยมครับ 
เดี๋ยวผมจะใหทานพูดครับ กรุณานั่งลงกอนครับ ผมขอหยิบยกประเด็นที่ทานชลนาน 
ไดอภิปรายไว เพราะวาเปนเรื่องสําคัญ ถาหลักการของทานนิยมแตกตางกับอีก ๓ ฉบับ
สรุปคือของทานนิยมนี้ขอใหเลือกผูบริหารทางออม ก็แปลวาเลือกสมาชิกและใหสมาชิก
มาเลือกผูบริหาร แลววาระของผูบริหารก็แตกตางกับอีก ๓ ฉบับที่เสนอ ถาเปนอยางนี้จริง
ตองถือวาหลักการมันคนละหลักการ ก็อาจจะตองลงมติแยกกัน ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะเปน
ปญหา ผมจะใหทานนิยมในฐานะเปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติซึ่งมีหลักการแตกตางกบั
อีก ๓ ราง แตบังเอิญเราไดรวมการพิจารณาไวใหไดแถลงตอที่ประชุม ถาของทาน
แตกตางกับอีก ๓ รางนั้น การลงมติผมขออนุญาตแยกเปน ๒ สวน สวนของทานนิยม
ตางหาก แลวก็สวนอีก ๓ รางมารวมลงมติ เชิญทานนิยมครับ 
  นายนิยม  วรปญญา  (ลพบรี )   :   ทานประธานที่ เคารพ  ผม  นิยม  
วรปญญา ส.ส. จังหวัดลพบุรี เขต ๒ ทานประธานครับ ที่ผมยกรางขึ้นมาก็ยกมาตามที่
ราษฎรรองขอมา คือใหมีการเลือกตั้งแบบ ส.ส. แบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวเมื่อ
เลือกตั้งเสร็จแลวคอยเรียกประชุมเลือกประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อเลือกประธาน 
สภาผูแทนราษฎรไดแลวก็ใหเลือกคณะผูบริหาร คือนายกรัฐมนตรี ถาไมทําเชนนั้น 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คืออยางนี้ครับทานนิยม ไมมีการอภิปราย ทานเพียงแตบอกสาระของทาน แลวเดี๋ยวผม
จะโหวต (Vote) แลว แสดงวาหลักการของทานนี้แตกตางกับอีก ๓ ฉบับ ฉะนั้นเดี๋ยวผม
ขออนุญาตใชวินิจฉัยของประธานในการลงมติเลย ผมเขาใจแลวครับ เชิญทานนิยม  
เราไมอภิปรายแลวนะครับ  เพราะวาเราปดอภิปรายไปแลว  จะลงมติแลวครับ  
เชิญทานพีระพันธุครับ 
 

- ๓๔/๑ 
 
 
 



 ๑๑๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๓๔/๑ 
 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ 
ผม  พีระพันธุ  สาลี รัฐวิภาค  ขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ  คือเมื่อสักครู 
ทานประธานเรียกนับองคประชุม  ผมปฏิบัติหนาที่ เปนประธานในกรรมาธิการ 
ตรวจคุณสมบัติ แลวก็มีทานจุติ ไกรฤกษ อยูดวยกันในกรรมาธิการตรวจคุณสมบัติ ปปง. 
ทําหนาที่แทนทานวิรุฬห พื้นแสน เมื่อกี้ ก็ขอบันทึกไวครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ ทานสมาชิกครับ ผมขออนุญาตลงมติรางพระราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เอารางพระราชบัญญัติของทานนิยม วรปญญา กอนนะครับวา 
สภาผูแทนราษฎรจะรับหลักการรางพระราชบัญญัติของทานนิยม วรปญญา หรือไม  
ทานสมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งนายนิยม วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ ขอความกรุณากดปุม เห็นดวย ทานใด 
ไมเห็นควรรับหลักการใหกดปุม ไมเห็นดวย ทานใดงดออกเสียงกรุณากดปุม งดออกเสียง 
เชิญทานลงมติครับ ทานลงมติพรอมทุกทานหรือยังครับ ทานที่เขามาใหม ผมขออนุญาต
ทวนอีกทีนะครับ ขณะนี้เรากําลังจะลงมติรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ฉบับนี้เสนอโดยทานนิยม วรปญญา ซึ่งมีหลักการแตกตางกับอีก ๓ ราง ซึ่งเดี๋ยว
สักครูจะลงมตินะครับ เราจะลงของทานนิยมแยกออกมาตางหาก ทานใดเห็นสมควรรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติของทานนิยมกับคณะ กรุณากดปุม เห็นดวย ทานใด 
ไมเห็นดวย กรุณากดปุม ไมเห็นดวย สวนทานที่งดออกเสียงก็กรุณากดปุม งดออกเสียง  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คิดวาทุกทานคงลงมติครบถวนแลวนะครับ ผมขอปดการลงมติครับ ขอคะแนนครับ 
จํานวนผู เขาประชุมทั้งหมด ๒๖๓ ทาน เห็นดวย ๗ ทาน ไมเห็นดวย ๒๔๙ ทาน  
งดออกเสียง  ๖  ทาน  ไมลงคะแนน  ๑  ทาน  ก็เปนอันวาที่ประชุมไม รับหลักการ 
รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคุณนิยม วรปญญา กับคณะ 
ก็ถือวารางพระราชบัญญัตินี้ตกไป 
 



 ๑๑๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๓๔/๒ 
 
  ตอไปทานสมาชิกครับ  ผมขอถามมติ  ซึ่งคงตองลงมติไปพรอมกัน 
ทั้ง ๓ ฉบับ เพราะถือวาเปนหลักการเดียวกัน ทานผูใดเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผู เสนอ)  
และรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ  
เปนผูเสนอ) และรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ 
เปนผูเสนอ) ถาเห็นควรรับหลักการกรุณาลงมติ เห็นดวย ทานที่ไมรับหลักการกรุณากดปุม 
ไมเห็นดวย สวนทานที่งดออกเสียง กรุณากดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอปดการลงมติ ขอทราบผลครับ มีจํานวนผูเขาประชุมทั้งสิ้น ๒๖๐ ทาน เห็นดวย  
๒๕๐ ทาน ไมเห็นดวย ๕ ทาน งดออกเสียง ๓ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๒ ทาน เปนอันวา
ที่ประชุมมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของ 
(นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) (นายพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ  
เปนผูเสนอ) และ (นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอ)  
 

- ๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๓๕/๑ 
 
  ตอไปก็จะ เปนการตั้ งกรรมาธิการ  เชิญเสนอกรรมาธิการ  เชิญ 
ทานบุญร่ืนครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
บุญร่ืน ศรีธเรศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
รายชื่อกรรมาธิการ ๓๖ ทาน ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
กรรมาธิการ ๓๖ ทานนะครับ ก็จะเปนสัดสวนดังนี้นะครับ จากคณะรัฐมนตรี ๕ ทาน  
จากพรรคพลังประชาชน ๑๕ ทาน จากพรรคประชาธิปตย ๑๑ ทาน พรรคชาติไทย  
๒ ทาน พรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน และพรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนากับพรรคประชาราช ๑ ทานนะครับ ขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ 
ในสัดสวนคณะรัฐมนตรี ๕ ทาน เชิญครับ  
  นายปรีชา เรงสมบูรณสุข (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสัดสวนของรัฐบาล 
ขอเสนอ ๕ ทานดังนี้นะครับ คือ ๑. นายวสันต วรรณโรทร ๒. นายจรินทร จักกะพาก  
๓ .  นายวันชัย  จันทรพร   ๔ .  นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร   ๕ .  นายไพจิต  ศรีวรขาน  
ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปเชิญพรรคพลังประชาชน ๑๕ ทานครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน
บุญร่ืน ศรีธเรศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
รายชื่อกรรมาธิการรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับทองถิ่นในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน
จํานวน ๑๕ ทานดังนี้คะ 
 
 



 ๑๒๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๓๕/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานบุญร่ืนครับ ระบุไปเลยครับวารางวาระพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
อยาไปบอกวาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทองถิ่นนะครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ขอเสนอคณะกรรมาธิการรางพระราชบญัญตัิ
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชนจํานวน ๑๕ ทานดังนี้คะ 
๑. นางมลิวัลย ธัญญสกุลกิจ ๒. นายประเสริฐ บุญเรือง ๓. รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช  
๔. นายประจักษ แกลวกลาหาญ ๕. นายพีระเพชร ศิริกุล ๖. นายมานพ ปทมมาลัย  
๗. นางวันเพ็ญ พรอมพัฒน ๘. นายนพคุณ รัฐผไท ๙. นางสาวละออง ติยะไพรัช  
๑๐. นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล ๑๑. นายนพดล แกวสุพัฒน ๑๒. นายนิยม วรปญญา 
๑๓. นายชาตรี อยูประเสริฐ ๑๔. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ ๑๕. นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ  
ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผูรับรองครบถวน ตอไปพรรคประชาธิปตยครับ 
  นางสาวผองศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
ผองศรี  ธาราภูมิ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย  ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสัดสวน
ของพรรคประชาธิปตยจํานวน ๑๑ ทานดังนี้ ๑. นายวิรัช รมเย็น ๒. นายถวิล ไพรสณฑ 
๓. นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ ๔. ดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา ๕. นายอันวาร สาและ  
๖ .  นายทศพล  เพ็ งสม  ๗ .  นายอรรถพร  พลบุตร  ๘ .  นายชินวรณ  บุญเกียรติ  
๙. นายเฉลิมชัย ศรีออน ๑๐. นายประมวล พงศถาวราเดช และ ๑๑. นายเทอดเกียรติ 
ชินสรนันท ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผูรับรองครบถวนครับ ตอไปพรรคชาติไทย ๒ ทานครับ 
 



 ๑๒๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๓๕/๓ 
 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ผม เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย ขอเสนอ
รายชื่อกรรมาธิการรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในนามของ
พรรคชาติไทย ๒ ทานดังนี้ครับ ๑. นายภราดร ปริศนานันทกุล ๒. นายชาดา ไทยเศรษฐ 
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ครบถวนนะครับ เชิญตอไปพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทานครับ 
  นายอนุวัฒน วิเศษจินดาวัฒน (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ ผม อนุวัฒน วิเศษจินดาวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
เขต ๔ ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน ทานประนอม โพธิ์คํา ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 

- ๓๖/๑ 
 
   
   
   
 
 
 
   
   
 
 



 ๑๒๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๓๖/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญตอครับ พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทานครับ 
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี)  :  ผม เกียรติกร พากเพียรศิลป 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผูรับรองครบถวนครับ ตอไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราช  เรียนเชิญครับ 
  นายไกร ดาบธรรม (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยไกร ดาบธรรม จังหวัดเชียงใหม พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ขอเสนอ
กรรมาธิการในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราช นายประเสริฐ 
บุญชัยสุข ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผูรับรองครบถวน เชิญทานเลขาธิการครับ 
  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )   :   รายนามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติ เทศบาล  (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .   ๑ .  นายวสันต  วรรณโรทร 
๒. นายจรินทร จักกะพาก   ๓. นายวันชัย จันทรพร  ๔. นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร 
๕. นายไพจิต ศรีวรขาน  ๖. นางมลิวัลย ธัญญสกุลกิจ  ๗. นายประเสริฐ บุญเรือง 
๘. รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช  ๙. นายประจักษ แกลวกลาหาญ  ๑๐. นายพีระเพชร 
ศิริกุล  ๑๑. นายมานพ ปทมมาลัย  ๑๒. นางวันเพ็ญ พรอมพัฒน  ๑๓. นายนพคุณ  
รัฐผไท   ๑๔ .  นางสาวละออง  ติยะไพรัช   ๑๕ .  นายสุ รศักดิ์  พันธ เจ ริญวรกุล   
๑๖. นายนภดล แกวสุพัฒน  ๑๗. นายนิยม วรปญญา  ๑๘. นายชาตรี อยูประเสริฐ   
๑๙ .นายอารี เพ็ญ  อุตรสินธุ   ๒๐ .  นายเทวฤทธิ์  นิกรเทศ   ๒๑ .  นายวิ รัช  รมเย็น   
๒๒. นายถวิล ไพรสณฑ  ๒๓. นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ  ๒๔. ดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา   



 ๑๒๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๓๖/๒ 
 
๒๕ .  นายอันวาร  สาและ   ๒๖ .  นายทศพล  เพ็งสม   ๒๗ .  นายอรรถพร  พลบุตร   
๒๘. นายชินวรณ บุณยเกียรติ  ๒๙. นายเฉลิมชัย ศรีออน  ๓๐. นายประมวล พงศถาวราเดช  
๓๑. นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท  ๓๒. นายภราดร ปริศนานันทกุล  ๓๓. นายชาดา  
ไทยเศรษฐ   ๓๔ .  นายประนอม  โพธิ์คํา   ๓๕ .  พันตํารวจโท  นุกูล  แสงศิ ริ   และ  
๓๖. นายประเสริฐ บุญชัยสุข 
  นายพิษณุ หตัถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานครบั 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน 
ใครขอเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จากนายนพคุณ 
รัฐผไท เปน นางนันทนา ทิมสุวรรณ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเลขาธิการแกเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับ จาก คุณนพคุณ รัฐผไท เปน คุณนันทนา 
ทิมสุวรรณ ทานสมาชิกครับ เชิญกําหนดเวลาแปรญัตติครับ เชิญทานบุญร่ืน  
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน บุญร่ืน 
ศรีธเรศ พรรคพลังประชาชน ขอแปรญัตติ ๗ วัน ตามขอบังคับคะ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูเสนอแปรญัตติ ๗ วันตามขอบังคับ มีทานใดขัดของไหมครับ 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีนะครับ ถือวาแปรญัตติภายใน ๗ วันตามขอบังคับ เนื่องจากรางพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้มีผูเสนออยู ๓ รางพระราชบัญญัติดวยกัน ที่ประชุมจะใชรางพระราชบัญญัติใด
เปนหลักในการพิจารณาครับ เชิญครับ 



 ๑๒๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)               เพทาย ๓๖/๓ 
 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ดิฉัน บุญร่ืน 
ศรีธเรศ พรรคพลังประชาชน ขอเสนอรางพระราชบัญญัติของทาน ส.ส. พีระเพชร 
เปนหลักคะ ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชกิยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เสนอรางพระราชบัญญัติของทานพีระเพชรกับคณะเปนหลักในการพิจารณา มีทานใด
เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีนะครับ ใชรางพระราชบัญญัติของทานพีระเพชรเปนหลักในการพิจารณา ก็จบ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นะครับ  
  ตอไปเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ซึ่งอยูในระเบียบวาระที่ ๕ แลวก็มีผูเสนอในทํานอง
เดียวกันอีกหลายฉบับนะครับ ผมขออนุญาตอานดังนี้นะครับ รางพระราชบัญญัติแรก 
เปนรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายภราดร  ปริศนานันทกุล  กับคณะ  เปนผู เสนอ )  ---------------------------------- 
 

- ๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๓๗/๑ 
 
รางพระราชบัญญัติที่ ๒ อยูในลําดับที่ ๖ คือรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บ ริหา รส วนตํ าบล  (ฉบั บที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  (นายพี ร ะ เพช ร  ศิ ริ กุ ล  กั บคณะ   
เปนผูเสนอ) รางพระราชบัญญัติที่ ๓ อยูลําดับที่ ๗ รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอ) 
ตอไปรางพระราชบัญญัติอยูในวาระที่ ๘ เร่ืองที่ ๘ รางพระราชบัญญัติสภาตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ) 
ก็มีทั้งหมด ๔ รางเชนกัน ที่ประชุมเห็นควรรวมพิจารณา แลวก็ลงมติในแนวเดียวกับที่เรา
ไดลงมติรางพระราชบัญญัติเทศบาลไปแลว ขอเชิญทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติ 
ไดนําเสนอหลักการเหตุผล รางพระราชบัญญัติแรก (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ
เปนผูเสนอ) เชิญครับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๓๗/๒ 
 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ทานประธานครับ ผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยหลักการของ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนไปเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ปพุทธศักราช ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๒  
วาดวยวาระของการดํารงตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนตําบล สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน นั่นก็คือพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งแกไขเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกําหนดเอาไววา นายกองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นจะตองดํารงตําแหนงในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ไดเพียงแค ๒ วาระติดตอกันเทานั้น ในขณะที่รางพระราชบัญญัติที่ผมและเพื่อนสมาชิก
จากพรรคชาติไทยเสนอนั้น เสนอใหแกไขหลักการในมาตรา ๕๘/๒ โดยเปลี่ยนเปนวา 
นายกองคการบริหารสวนตําบลไมมีการจํากัดวาระของการดํารงตําแหนงในฐานะ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล เหตุผลที่ผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยกําลัง 
จะหยิบยกขึ้นมากลาวอาง  
  เหตุผลขอแรก ก็คือวารางพระราชบัญญัติฉบับที่ใชอยูในปจจุบันนี้นั้น 
ขัดตอหลักเจตนารมณของประชาธิปไตย หลักการที่วา ประชาธิปไตยนั้นเปนของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน เมื่อเปนแบบนี้หมายความวา ประชาชนนั้น
เปนใหญในแผนดิน ประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น มีสิทธิที่จะเลือกใครก็ได
ขึ้นมาเปนผูนําตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวามาตรานี้
จึงจําเปนที่จะตองไดรับการแกไขพรอม ๆ กัน ผมกําลังจะหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชกัน
อยูในปจจุบัน นั่นก็คือฉบับ ป ๒๕๕๐ ในหมวดสิทธิเสรีภาพ ในมาตรา ๒๘  มาตรา ๒๘  
ไดเขียนเอาไววา บุคคลยอมอางสิทธิ อางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไมเปนปฏิปกษตอ 
รัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมาตรา ๔๓ ครับทานประธาน  



 ๑๒๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๓๗/๓ 
 
ในสวนที่ ๖ ในสวนของสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ในวรรคแรกไดเขียนเอาไววา 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม ผมถือวานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ------------------------------------- 
 

- ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๓๘/๑ 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบลก็ถือเปนอาชีพ ๆ หนึ่งครับที่เรียกวา อาชีพนักการเมือง 
เมื่อผูคนมีสิทธิ มีเสรีภาพในการที่จะประกอบอาชีพ เพราะฉะนั้นนายกองคการบริหาร
สวนตําบลก็ควรที่จะมีสิทธิ มีเสรีภาพในสวนนี้เชนกัน นี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่ง  
สวนที่มาของการจํากัดวาระ ๒ สมัย ในพระราชบัญญัติที่เราใชกันอยูในปจจุบัน นั่นก็คือ
ในพระราชบัญญัติป ๒๕๔๖ ผมเองเขาใจครับ เขาใจวาเมื่อป ๒๕๔๖ ไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติหลายฉบับดวยกัน  ซึ่งแตละฉบับก็เกี่ยวเนื่องกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นทั้งสิ้น ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติเทศบาล ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด ไดมีการแกไขในปพุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อที่จะจํากัดวาระการดํารงตําแหนง
ของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้เพียงแค ๒ วาระเทานั้น ผมเขาใจวาการที่ไป
จํากัดสิทธิของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้เชื่อวาสมัยนั้นนาจะเกรงกลัวเรื่องนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาเปนเกินกวา ๒ วาระจะสรางบารมี จะสรางอิทธิพลให
เกิดขึ้นในชุมชนและเกิดการผูกขาดในชุมชนนั้น ๆ แตผมตองบอกกับทานประธานครับ 
ถึงแมวาภารกิจ ถึงแมวาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญเขาได
กําหนดเอาไวครับวาภารกิจ หนาที่ และบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีมาก 
เราคงจะเห็นวามีหลายองคกรหลัก ๆ ไมวาจะเปนกรมทางหลวงชนบทก็ดี กรมทางหลวง
เองก็ดี ไมวาจะเปนกรมชลประทานเองก็ดี หรือไมวาจะเปนกรมทรัพยากรน้ําตาง ๆ 
เหลานี้ ภารกิจไมวาจะไปสรางถนน สรางประปา ขุดคลองตาง ๆ เหลานี้ถูกโอนไปให
ทองถิ่นทั้งหมดครับ เมื่อโอนไปใหทองถิ่นก็เหมือนกับวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทมาก จะมีอํานาจมาก 
ในการที่จะบริหารทองถิ่นของตัวเอง พวกเราก็อาจจะกลัวกันครับวาตรงนี้จะนําพาไปสู 
การผูกขาดของอํานาจ จะนําพาไปสูการผูกขาดของการดํารงตําแหนงนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตผมตองบอกครับ หลายปที่ผานมามีการเลือกตั้งนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมากมายครับ และตามสถิติ ผมขอยกขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ซึ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อปที่ผานมา มีสถิติอยางนี้ครับ เลือกตั้งทั้งสิ้น ๗๕ จังหวัด  
มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งประมาณ  



 ๑๓๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๓๘/๒ 
 
๕๕ เปอรเซ็นตครับ ครึ่งเดียวเทานั้นครับ หมายความวาอีกครึ่งหนึ่งที่เปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดอยูเกาเมื่อลงสูสนามการแขงขันอีกครั้งหนึ่งตองสอบตก ตองพายแพไป
ครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาตรงนี้ประชาชนสามารถที่จะตัดสินดวยตัวเองไดวาเขาสามารถ
ที่จะเลือกใครขึ้นมาเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตัวเอง ไมตองกลัวหรอกครับ  
ไมตองกลัววานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่ออยูเกิน ๒ วาระแลวจะไปสรางอิทธิพล 
จะไปสรางบารมี ผมเชื่อวาวันนี้ประชาชนมีความคิด ประชาชนฉลาดเพียงพอที่จะเลือก
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตัวเองได วันนี้จําเปนครับที่เราจะตองตั้งสมมุติฐาน
ใหม เปลี่ยนจากสมมุติฐานเดิม สมมุติฐานเดิมวาประชาชนจะตองถูกครอบงํา ประชาชน
จะตองถูกชักจูงจากผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมาเลือกตน ใหไมเลือกคนโนน  
ใหไมเลือกคนนี้ ผมเชื่อวาวันนี้ประชาชนมีความคิดแลวก็ฉลาดเพียงพอ เรานาจะตั้ง
สมมุติฐานใหมวาประชาชนฉลาดเพียงพอที่จะเลือกผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ตัวเอง มีหลายพื้นที่ครับทานประธาน หลายจังหวัด ผมคงไมเอยชื่อจังหวัด หลายจังหวัด
มีผูคนมากมายครับ ผูคนในสังคมมากมายคิดวาจังหวัดนี้ ตําบลนี้ เมืองนี้ นามสกุลนี้ 
เปนใหญ คนนี้เปนใหญ เมื่อมีการเลือกตั้งคนนี้ก็จะตองไดรับการเลือกตั้งกลับมา  
แตก็มีหลายจังหวัดครับ มีหลายพื้นที่ มีหลายตําบล มีหลายเทศบาลที่เมื่อเลือกตั้งแลว  
ผูมีอิทธิพล ผูมีบารมีก็พายแพ ก็สอบตก เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนเครื่องมือที่จะยืนยัน  
เปนสิ่งที่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจไดดวยตัวเอง 
  เหตุผลขอสุดทายครับทานประธาน ผมขอยกเหตุผลประการสุดทาย
สําหรับการเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ฉบับนี้บอกวาเราปลดล็อก (Lock) ๒ วาระของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่ออะไร ผมตองบอกกับทานประธานครับวา การที่ไปจํากัดเพียงแค ๒ วาระ แลววาระ
ถัดไป นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถที่จะ
ลงไปแขงขันในการเลือกตั้งสมัยถัดไปได เปนภัยอยางรายแรง เปนภัยอยางมหันต 
เพราะวาเมื่อเลือกตั้งครั้งที่ ๒ เสร็จ นายกตาง ๆ เหลานี้ไมมีพันธะผูกพันกับประชาชน 
อีกตอไป เมื่อเลือกตั้งเสร็จแลว ๔ ปถัดมา เขาดํารงตําแหนงนายก ------------------------- 
                  - ๓๙/๑ 



 ๑๓๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๓๙/๑ 
 
วาระถัดไปเขาไมสามารถที่จะลงแขงขันนายกองคการบริหารสวนตําบลไดอีกตอไป  
จึงทําใหเขาละเลยประชาชน จึงทําใหความเชื่อมโยง ความยึดโยงระหวางนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนตองแยกออกจากกัน ตองขาดออกจากกัน เพราะฉะนั้น
ผมจึงคิดวาถาหากวาเราปลดล็อกตรงนี้ การยึดโยงระหวางประชาชนกับนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็ยังคงจะมีอยู เพราะวานายกจะตองตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการที่จะ
บริหารงานในตําบล ในทองถิ่น ในทองที่ของตัวเองใหเปนที่ถูกใจของประชาชนในทองที่ 
เพราะฉะนั้นผมและสมาชิกพรรคชาติไทยจึงเห็นตรงกันวาเราจะเสนอรางพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาสาระ เร่ืองหลัก
ก็คือตองการที่จะปลดล็อกการดํารงตําแหนงของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลจาก ๒ วาระ ปลดล็อกเปนไมมีวาระของการดํารง
ตําแหนงนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ จริง ๆ แลวรางพระราชบัญญัติที่กําลังเสนอแกไขนี้ ก็เปนเรื่องขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในหลายรูปแบบ  แตจริง  ๆ  แลวสาระก็ เหมือนกัน  ผู เสนอ 
ก็คณะเดียวกัน ฉะนั้นถากระชับหนอยก็ดีนะครับ จะไดลงมติกันไดครบเพราะวาเรายังจะ
เหลือ อบจ. กับเมืองพัทยาอีกนะครับ เชิญผูเสนอรางตอไปครับ รางพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของ (นายพีระเพชร ศิริกุล 
กับคณะ เปนผูเสนอ) เชิญทานผูเสนอแถลงหลักการ เหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๓๙/๒ 
 
  นายพีระเพชร ศิริกุล (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน 
ในฐานะผูเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคพลังประชาชน ขอเสนอหลักการและ
เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวดังนี้ 
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล โดยไมจํากัดใหตองดํารงตําแหนงติดตอกันเพียง ๒ วาระ (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๘๕/๒) 
  เหตุผล โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของ
ประชาชนทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควร
เปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
  ฉะนั้นจึงกราบเรียนมาเพื่อใหสภาแหงนี้ไดโปรดพิจารณารับหลักการ 
กราบเรียนมาดวยความเคารพครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอ) เชิญทานผูเสนอแถลงหลักการ เหตุผล  
 

- ๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๔๐/๑ 
 
  นายสัมพันธ  ตั้ ง เบญจผล  (สุ โขทัย )   :   กราบเรียนทานประธาน 
ที่ เคารพ  ผม สัมพันธ ตั้งเบญจผล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย  
จังหวัดสุโขทัย ผมในฐานะที่เปนผูหนึ่งที่รวมเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   ดวยเหตุผลที่ทางพรรคประชาธิปตย  พรอมดวยคณะที่ ได เสนอ 
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ 
ดวยเหตุผลที่มีความจําเปนอันเนื่องจากวาพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๗  ซึ่ ง แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ภ า อ ง ค ก า ร 
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระนั้น ซึ่งไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เปนการ
จํากัดสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตองการเลือกบุคคลที่ไววางใจและมีผลงาน 
ที่รับใชประชาชนมาอยางตอเนื่อง มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษกับพี่นองประชาชน
ที่เขาเลือกมา และผูบริหารหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลนั้นไดทําหนาที่ในการ
บริหารในทองถิ่นของตนเองอยางสมรูปแบบที่ประชาชนไดไวใจ ไดเลือกมาในการกระทํา
ในแตละสมัย ซึ่งทําใหปญหาซึ่งเกิดกับในทองถิ่นบางแหงที่คอนขางจะแตกตางกัน ไมวา
จะเปนเรื่องขององคการบริหารสวนตําบลที่อยูหางไกลที่ไมสามารถที่จะหาผูนําที่จะมา
บริหารในทองถิ่นไดในความจําเปน อยางเชน ตามเขา อยางเชน ตามตําบลที่อยูหางไกล
ไมสามารถที่จะมีผูที่มีความรูความสามารถได แตดวยกฎหมายในฉบับที่ออกมาเปน 
ฉบับเดียวกันจึงตองใชรวมกันทั้งหมดทั้งประเทศ จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขในการ
หามนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ และการแกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๖๔/๒ เพื่อมิใหนายกองคการบริหารสวนตําบลที่พนจากตําแหนงนั้น 
ในการรักษาการในตําแหนง ในระหวางที่พนจากตําแหนง ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชอํานาจ
เพื่อหาผลประโยชนในการเลือกตั้งของตน โดยใหผูดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลเปนผูปฏิบัติหนาที่ในการดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลแทน
จนกวาจะได รับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 
มาโดยตรง และอีกขอหนึ่งก็คือการแกไขเพิ่มเติมในมาตรา ๖๔ ในกรณีการพนจาก 
 



 ๑๓๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๔๐/๒ 
 
ตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหชัดเจนตาม 
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ใน ๓ ขอหลัก ซึ่งทางผมและคณะ 
เปนผูเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล สภาตําบล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เขามาเพื่อพิจารณาตอไป ขอบคุณมากครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ฉบับตอไป (นายนิยม วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ) เชิญแถลงหลักการ 
เหตุผล 
 
                 - ๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๔๑/๑ 
 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ ทานสมาชิก 
ผูมีเกียรติ ผม นิยม วรปญญา ส.ส. จังหวัดลพบุรี เขต ๒ ทานประธานที่เคารพ ที่ผมไดยก
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นี้ 
ก็เนื่องจากไปเยี่ยมราษฎรหลายแหง ราษฎรก็พาไปดูวาความแตกตางกัน เพราะวา 
สภาตําบลนี้มีอํานาจในการที่จะเก็บภาษีแลวก็ไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเงิน 
เบ็ดเสร็จมา แลวก็บริหารเบ็ดเสร็จเองโดยอํานาจของสภาตําบล เพราะฉะนั้นบางหมูบาน
จะไมไดพัฒนาเลย เงินสวนใหญจะไปกระจุกอยูกับผูที่ทานนายกเห็นวาตรงนี้เปนคนของ
ท านนายกซึ่ งมี คะแนนนิยมห รือผู สนับสนุนอยู  ก็จึ ง ให มีการแกมาตรา  ๕๘   
มาตรา ๕๘/๑  มาตรา ๕๘/๒ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๕๘/๕  มาตรา ๔๖ (๙) ใหมีการเลือกตั้ง
สภาตําบลโดยใหประชาชนเลือกสมาชิก ใหสมาชิกไปเลือกผูบริหารคือนายก แลวก็ 
คณะบริหารประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกไป จะไดมีโอกาสสื่อสารกันได เมื่อได
งบประมาณมาแลวก็มีโอกาสที่จะแบงปนกันใหกระจายแจกจายไปใหทั่วถึง แตปจจุบันนี้
ไมไดเปนอยางนั้นครับ และนอกจากนั้นสภาตําบลยังมีงานที่จะตองถายโอนไปอีก เชน 
ถนน น้ํา ไฟฟา ประปา และการศึกษาดวย เพราะการศึกษาจะตองใหสภาตําบล 
เปนผู รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เมื่อเปนเชนนี้งบที่ไดมาก็จะไปกระจุกอยูใน 
เมืองหมด เหมือนกับประเทศไทยเรา งบประมาณสวนใหญก็ตกอยูที่กรุงเทพมหานคร 
สถานศึกษา สาธารณูปโภคตาง ๆ ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา แลวก็การพัฒนาแหลงน้ํา 
การใหสวัสดิการสังคมตาง ๆ ก็ตกอยูในกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลและอื่น ๆ  
อีกมากมาย เมื่อสภาตําบลเลือกนายกทางตรง นายกก็ยอมจะตองทําอยูในกระจุกที่ 
พรรคพวกของตัวหรือบานตัวเอง จึงใหผมแกมาตราดังกลาวนี้ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
แลวสมาชิกไปเลือกประธานสภา แลวก็เลือกนายกเหมือนกับที่สภาผูแทนราษฎร แลวก็มี
การใหอยูเกินกวา ๒ วาระ ก็กลัววาตอไปภายหนาที่อ่ืนจะไมไดพัฒนาเลย แลวที่เห็นมา
มันเปนอยางนั้น ใหสอดคลองกับกฎหมายปกครองทองที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน ตอนนี้
กํานันก็เลือกจากผูใหญบาน แลวผูใหญบานไปเลือกกํานัน ถาเปนเชนนั้นก็จะไดกระจาย 
แจกจายเงินใหทั่วถึงเพื่อไปพัฒนาทองถิ่นของตัว จากความคิดเห็นแลวก็ประสบการณ 
 



 ๑๓๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๔๑/๒ 
 
ที่ทางราษฎรแจงมา ผมไปตรวจสอบก็เปนความจริง จึงไดยกรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ขอแกไขเพิ่มเติมเสนอมา แลวเพื่อนที่ใหการสนับสนุนก็ไดประชุมปรึกษากันแลวเห็นวา 
ถาทําอยางนี้จะชวยใหความเปนธรรมแกสังคมแลวก็จะไดกระจายแจกจายความเจริญ 
ใหใกลเคียงกัน จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มา จึงขอกราบเรียนทานประธาน
และเพื่อนสมาชิกทุกทานไดโปรดชวยพิจารณาดวย ทานเองอยูในเขตทองที่ใด ทานก็ลอง
ไปดูวาที่ผมกลาวมานี้เปนขอเท็จจริงนะครับ ถาเห็นวามันเปนขอเท็จจริงอยางผมวา 
ก็ขอรับการสนับสนุนดวยครับ ขอใหรับรางนี้พิจารณาแลวก็เพื่อไดประกาศใชเปน
กฎหมายตอไปครับ ขอขอบคุณครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผูเสนอรางไดแถลงหลักการ เหตุผล ครบทุกรางแลวนะครับ มีทานสมาชิกทานใดประสงค
จะอภิปรายไหมครับ หมอวรงคครับ เชิญครับ  
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก จริง ๆ แลว
การนําเสนอรางเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทองถิ่นในหลาย ๆ ฉบับนี้ผมถือวาเปนเอกสิทธิ์ 
แลวผมตองขอบคุณพรรคประชาธิปตยที่ใหเอกสิทธิ์ของสมาชิกแตละคนใชสิทธิในการ
เสนอความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                               ศิริลักษณ ๔๒/๑ 
 
ทานประธานอาจจะแปลกใจวาผมขึ้นมาในครั้งนี้ ผมอาจจะแสดงความเห็นที่ไมเห็นดวย
หรือขัดแยงกับเพื่อนสมาชิกของผมที่นั่งอยูขาง ๆ กัน และถือวาเปนเอกสิทธิ์ในการแสดง
ความคิดเห็น ผมเมื่อสักครูนี้ไดมีการผานรางพระราชบัญญัติไป ๑ ราง คือรางเทศบาล  
ซึ่งโดยสวนตัว โดยลึก ๆ ผมไมเห็นดวยครับ ในการที่จะใหผูบริหารทองถิ่นสามารถดํารง
อยูเกิน ๒ วาระติดตอกัน ซึ่งจะมีขอพิจารณาสังเกตสั้น ๆ ดังตอไปนี้ เพื่อไมใหที่ประชุม
เสียเวลา ผมมักจะไดยินเพื่อนสมาชิกพูดวาการที่ผูบริหารทองถิ่นอยู ๒ วาระนั้นเปนการ
จํากัดสิทธิ ขณะเดียวกันเพื่อนสมาชิกบางทานก็มีการเสริมวา การที่จํากัดสิทธิของ
ผูบริหารทองถิ่นเกิน ๒ วาระ ไมควรแลว เพราะขณะนี้ประชาชนฉลาดขึ้น ผมตั้งเปน
ขอสังเกตอยางนี้วา เพราะเหตุใดคนที่ใชอํานาจในการปกครองประเทศไมวาจะเปนผูวา
ราชการจังหวัด ไมวาจะเปนนายอําเภอ ตํารวจ ปลัดอําเภอ หนวยราชการเราเองมักจะมี
การยายตามวาระทุก ๔ ปนี่คือเพราะเหตุใด เพราะเหตุใดกรรมการบอรด องคการ
รัฐวิสาหกิจหรือวาองคการมหาชน  กฎหมายตาง ๆ ที่ผานสภาเรา เรามักจะจํากัดวาระ
เชนกัน เรามักจะจํากัดวาระวาไมควรจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ สมัยติดตอกัน นี่คือหลักการ
คราว ๆ ผมจึงมองไปถึงประเทศที่ เจริญแลวหลาย ๆ ประเทศ ถามองวาประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือวาเปนประเทศที่ใหญที่สุดในขณะนี้ และถือวาประชาชนเขาฉลาดกวา
ประเทศไทยเยอะ ตําแหนงประธานาธิบดีคือตําแหนงที่มีอํานาจสูงสุด หรือเปนตําแหนง 
ที่มีผลประโยชนสูงสุดในการบริหารประเทศ เขาก็จํากัดวาระไว ๒ สมัย แลวก็ถามวา
ขณะนี้ประชาชนเขาฉลาดไหม ประชาชนเขาฉลาดครับ ดังนั้นความรูสึกของผมเอง  
แตเดิมตอนที่มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุมพรรค ผมก็มีความรูสึกวา คิดไปคิดมาแลว 
ผมมองวาการที่จํากัดไว ๒ วาระ มันสมเหตุสมผล ซึ่งผมมีเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้ เราตอง
ยอมรับวาวันนี้ตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น ไมวาจะเปนนายก อบต. หรือนายก อบจ. 
หรือนายกอื่น ๆ วันนี้มีอํานาจและผลประโยชนภายใต พ.ร.บ. กระจายอํานาจการ
ปกครองสูการปกครองสวนทองถิ่น อํานาจของผูบริหารทองถิ่น คือ นายกขณะนี้มีอํานาจ
เยอะจริง ๆ ไมจําเปนตองพึ่งแมกระทั่งสภาซึ่งเปนสภาสวนทองถิ่น ดังนั้นการที่ผูบริหาร
ทองถิ่นมีอํานาจ ทานประธานคงจะทราบวา อํานาจอยูที่ไหน เงินงบประมาณอยูที่ไหน 
ทุกอยางมันไปจมอยูที่นั่น ผมจึงกังวลนะครับวา ถาการที่เราเปดโอกาสใหผูบริหารทองถิ่น 



 ๑๓๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                               ศิริลักษณ ๔๒/๒ 
 
สามารถดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกัน ดวยการลงสมัครรับเลือกตั้ง ถึงจะอางวา
ขณะนี้ประชาชนนั้นฉลาดแลว ผมกังวลวาการใชอํานาจมันจะจมอยูตรงนั้น การที่
ผูบริหารทองถิ่นเกิน  ๒  วาระ  การที่ผมย้ําวาทุกอยางมันจมอยูตรงนั้น  คือเรามี
ประสบการณในการใชสิทธิเลือกตั้งเราจะรูวา คนที่มีตําแหนงอยูนั้นไดเปรียบ คําวา 
ไดเปรียบ เขาสามารถใชเงินของรัฐ หรือใชเงินของหลวงเปนตนทุนในการหาเสียงและ 
มีโอกาสที่จะชนะมากกวาประชาชนทั่ว ๆ ไปที่จะเขามาแขงขัน เมื่อสักครูนี้มีเพื่อนสมาชิก
ทานหนึ่งบอกวามีผลรายงานการวิจัยอยูชิ้นหนึ่ง ชี้ใหเห็นวาการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ๗๖ จังหวัด เฉลี่ยแลวคนเกาชนะ ๕๐ เปอรเซ็นต คนใหมชนะ  
๕๐ เปอรเซ็นต แตผมกําลังจะชี้ใหเห็นวาถากฎหมายนี้กําหนดวาใหแค ๒ วาระเราจะไดคน
ใหมมาทั้งหมด ผมกําลังจะชี้ใหเห็นเชนกันวาวันนี้สิทธิหรือความรักประชาชนหรือความรัก
ในการพัฒนาประเทศ ไมควรจะจํากัดไวที่คนใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ควรจะเปดโอกาสให
คนใหม ๆ เขามาในการพัฒนาหรือบริหารประเทศ และผมก็เชื่อเชนเดียวกันวาการที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเลือกตั้งผูบริหารโดยตรง ก็คือประธานาธิบดีกําหนดไว  
๒ สมัย ก็คงเปนเหตุผลนี้ เหตุผลที่สําคัญที่ตองย้ําที่สุดก็คือการจมอยูในอํานาจที่อยูไป
นาน  ๆ  แลวลืมตัว  อยู ไปนาน  ๆ  แลวนึกวาตัวเองเปนพระเจาของทองถิ่นที่นั่น  
หรือแมกระทั่งในระดับประธานาธิบดีถาอยูไปนาน ๆ แลวมีความรูสึกวาตัวเองเปนคนที่มี
อะไรมากกวาคนธรรมดา ดังนั้นในภาพรวมผมจึงอยากจะทวงติงดวยความรูสึกที่บริสุทธิ์
ใจจริง ๆ ครับ แลวผมก็ขอสิทธิจากพรรคประชาธิปตยวาผมในฐานะสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรขอใชสิทธิในการที่ไมเห็นดวยในการที่จะใหผูบริหารทองถิ่นอยู ๒ วาระครับ  
ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีทานใดติดใจอภิปรายนะครับ ผมถือวาการอภิปรายสิ้นสุดลงแลวนะครับ ตอไปก็จะ
เปนการขอมติจากที่ประชุมนะครับ กอนขอมติก็ขออนุญาตตรวจสอบองคประชุมครับ  
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อตรวจสอบองคประชุมกอนลงมติรางพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นะครับ เชิญทานสมาชิก 
เขาประชุมครับ 



 ๑๓๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                    ศิริลักษณ ๔๒/๓ 
 
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ชวงนี้ทานผูเสนอรางจะอภิปรายสรุปไหมครับ ไมมีใครติดใจอภิปรายสรุปนะครับ เชิญ 
ทานเขาหองประชุม ทานนิยม เชิญครับ อภิปรายสรุปนะครับ ตามสิทธิ 
 

- ๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๔๓/๑ 
 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม นิยม วรปญญา 
ส.ส. จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน เขต ๒ ครับ ผมขอกราบเรียนทานประธานและ 
ที่ประชุม ขอสรุปวาที่ผมรางมานี้ผมไดไปพิจารณาจากขอเท็จจริง จากที่ราษฎรไดมา
รองเรียนวาเขาไมไดรับความเปนธรรมเลย เพราะวาทางสภาตําบลมีงบประมาณสําหรับ
ซื้อของไปแจกจายชวยราษฎร แลวก็มีงบพาไปทองเที่ยว ไปศึกษาดูงาน ไปฝกอบรม  
เงินนี้จะไดอยูในกลุมพวกเหลานี้ทั้งนั้น และถนนหนทางบางแหงใชไมได แตที่บางแหง
ถนนที่ดีแลว แตอยูในกลุมเขา ร้ือทําใหมครับ อยางนี้เปนตน ที่ยังไมไดเลยทําอยางไร  
เขาก็คงเดือดรอนอยูเชนนั้นเชนเคย เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เก็บไดคนทองที่เปน 
ผู เสียภาษีถึงจะเปนสวนนอย แตวาฐานะเขาก็มีไดแคนั้น  ทีนี้ถางบอุดหนุนจาก 
สวนกลางไปก็เชนเดียวกัน ก็ไปทําเปนงบประมาณในลักษณะที่ไมไดคํานึงถึงความ
เดือดรอนของประชาชน ถามีการเปลี่ยนถายกันบาง และบางแหงโอกาสที่ไดกระจาย
แจกจายความเจริญไปสูใหทั่วถึงกัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งทุนการศึกษาก็ดีหรือวาชวย
คนสูงอายุก็ดี พวก อปพร. ก็ดี อสม. ก็ดี จะไดเงินจาก อบต. เฉพาะคนในกลุม ฉะนั้น  
ผมวาเรื่องนี้อยากจะฝากความตาง ๆ นี้ไปใหเพื่อนสมาชิกไดรูและก็เขาใจ แลวก็ให
ตรวจสอบดูวาที่ผมพูดตรงกับที่ทานไปพบมาหรือไม ถาตรงก็ขอใหทานทั้งหลายไดชวย
สนับสนุนใหความเปนธรรมกับเขาดวย เพื่อเขาจะไดมีโอกาสเทาเทียมกัน แมแต
การศึกษา ตอไปถาเงินถายโอนลงไปมากเทาไรก็จะไปอยูกระจุกอยูในกลุมเดียว อยางนี้
เปนตนครับ เพราะฉะนั้นขอฝากความคิดเห็นของผมไปใหพวกทานทั้งหลายไดพิจารณา 
ดูดวย เพื่อใหมีการพัฒนาบานของเราเปนไปดวยความเที่ยงธรรม แลวก็ความชอบธรรม
ตามที่เราไดมีกฎหมายหรือมีขอบังคับใหกระทําตามจริยธรรม แลวก็ศีลธรรมอันดีงามของ
ไทยเรา เพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกทานดวยครับ ถาเห็นดวยกับผมก็ชวยสนับสนุนดวย  
ถาไมเห็นดวยกับผมก็แลวแต ใหเปนเอกสิทธิ์ของทาน ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ กรุณาเขาหองประชุมเพื่อแสดงตนลงมติครับ เชิญครับ ทานที่อยู 
ขางนอกครบั 
 



 ๑๔๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๔๓/๒ 
 
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
จะไดไมตองขานชื่ออีกนะครับ เชิญทานสมาชิกไดกรุณากดแสดงตน เชิญทานเอกพจน  
มีอะไรครับ 
  นายเอกพจน  ปานแยม  (ปทุมธานี)   :   ทานประธานที่ เคารพครับ  
ผม เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย  
ผมเขาใจวาสมาชิกกําลังใหความสนใจตอการออกมาแถลงขาวโดยทาน ผบ.ทบ.  
พรอมทั้งคณะกรรมการ ซึ่งไดถูกอางวาเปนคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาโดยคําสั่งของ 
ทานนายกรัฐมนตรี ในการที่จะดูแลความสงบภายในประเทศ โดยมีทาน ผบ.ทบ.  
เปนประธาน แตวาสิ่งที่ทาน ผบ. ไดแถลงเมื่อสักครูนี้ไดแถลงถึงการประชุมรวมกัน แลวก็
ขอสรุปก็จะมีขอเสนอ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๔๔/๑ 
 
ขอเสนอที่ออกมาก็คือวา ใหกลุมผูชุมนุมพันธมิตรหยุดความเคลื่อนไหว แลวก็ใหรัฐบาล
ยุบสภา กระผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่งครับ เพราะวานั่นหมายความวา
สิ่งที่ออกมานั้นมันไมไดอยูในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเอกพจนครับ ผมวาเดี๋ยวผมขออนุญาตดําเนินการเรื่องลงมติกอนนะครับ เพราะวา
จะไดจบเร่ืองนี้ แลวก็ในชวงที่มีโอกาสคอยพูดจากันเรื่องนี้นะครับ  
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  ผมกําลังนําเรียนทานประธานวา
สมาชิกตอนนี้ยังใหความสนใจตรงนั้น ขอเวลาใหสมาชิกไดเขามาโดยพรอมเพรียงกันครบั 
จึงขออนุญาตทานประธานไดใหเวลาตรงนี้สักครูหนึ่ง ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ก็ขอความกรุณาทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมตินะครับ  
ทานอาจจะมีเร่ืองที่นาสนใจอยูนอกหองประชุม อยางไรก็ขอความกรุณานะครับ เพราะวา
รางพระราชบัญญัติที่เรากําลังพิจารณาอยูก็มีความสําคัญอยางยิ่ง ขอความกรุณา 
ทานเขาหองประชุมดวยครับ 
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง 
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ถาขอเสนอทานสมาชิกที่ตั้งขอสังเกตวาอาจจะมีเร่ืองสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสภาในชวงนี้นะครับ ผมก็คิดวาผมจะขออนุญาตพักการประชุมสัก ๑๕ นาทีนะครับ 
ขออนุญาตพักการประชุมครับทานสมาชิก 
 

พักประชุมเวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา 
 

 
 
 



 ๑๔๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)                สาริศา ๔๕/๑ 
 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๗.๒๕ นาฬิกา 
 

   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ชวงนี้ความสนใจนอกหองประชุมก็ยังไมเปนที่ยุตินะครับ ก็ดูแลวเพื่อนสมาชิกทั้งหลาย 
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมครับ  
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมครับ จะตรวจสอบองคประชุมเพื่อลงมติรางพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นะครับ เชิญทานเอกพจน 
ชวงที่รอเพื่อนสมาชิกเขาหองประชุม เชิญครับ 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม 
เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย ในระหวาง 
ที่รอเพื่อนสมาชิกไดเขาสูหองประชุม กระผมขออนุญาตทานประธาน ถาเปนไปได 
จะหารือในเรื่องเหตุการณที่มีการแถลงขาวโดยคณะกรรมการชุดดังกลาว 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ผมเกรงวาขณะนี้เราอยูในวาระการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
ถากรณียกเรื่องอื่นขึ้นหารือหรือปรึกษาก็เกรงวารางพระราชบัญญัติที่กําลังพิจารณา 
ก็จะตกไปนะครับ ฉะนั้นผมขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกแตอาจจะใหทานไดพูดคุยอะไร
ในชวงที่รอเพื่อนสมาชิกเขามาในสภานี้ไดครับ อยาถือวาเปนการปรึกษาหารือหรืออะไร
เลยนะครับ ก็มีเวลาวางขณะที่รอเพื่อนสมาชิกเขาหองประชุม ทานก็อาจจะพูดอะไรเปน
ขอสังเกตอะไรก็วาไป เชิญครับ 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  ทานประธานสภาครับ ผมขอฝาก
เปนขอสังเกตก็ไดครับ เพราะวาเรื่องที่มีการแถลงขาวอยูในขณะนี้ โดยคณะกรรมการ 
ที่ได รับแตงตั้งซึ่งมีหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรีเขาใจวาทานนายกรัฐมนตรี 
เปนผูแตงตั้งขึ้นมาเปนคณะกรรมการที่ดูแลแกปญหาเรื่องความสงบภายในประเทศ  



 ๑๔๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๔๕/๒ 
 
ความเรียบรอยภายในประเทศ ผมวามันเกี่ยวของแลวก็เกี่ยวพันกับสภาผูแทนราษฎร 
ของเราดวยเพราะวาคณะกรรมการชุดนี้ผมเขาใจวาทานตีความหมายและเขาใจถึง
อํานาจหนาที่ของทานในทางที่ผิด การแกปญหาตามความหมายในหนังสือที่ไดแตงตั้ง
ขึ้นมา กระผมเขาใจวาเปนการแกปญหาที่ตนเหตุไมใชเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ  
ถาคิดวาจะไปแกปญหาที่ปลายเหตุมันก็อาจจะเปนปญหาอยางที่ทานดังกลาวไดแถลง
อยู ในขณะนี้  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๔๖/๑ 
 
ปญหาที่ตนเหตุก็คือวากอนที่ผูชุมนุมจะเดินทางมาปดลอมรัฐสภา ปดลอมสนามบิน 
ดอนเมือง แลวก็ลาสุดสนามบินสุวรรณภูมิ ไมไดมีการดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นในการที่จะ
สกัดกั้น ในการที่จะปองกันสิ่งเหลานั้นไมใหเกิดขึ้น กลายเปนวาคณะกรรมการนี้ 
ไดประชุมหารือกันเพื่อเสนอแนวทาง แนวทางก็คือวาใหรัฐบาลไดยุบสภา ใหนายกรัฐมนตรี
ยุบสภา แลวก็มีแนวทางวาถานายกรัฐมนตรียุบสภาก็จะใหกลุมผูชุมนุมหยุดการชุมนุม  
มีการสอบถามโดยผูสื่อขาววา แลวถาทั้ง ๒ ฝายนี้ไมเห็นดวย จะดําเนินการอยางไร 
คณะกรรมการชุดนี้ก็ไมสามารถจะตอบความชัดเจนวาขั้นตอนตอไปจะดําเนินการ
อยางไร แตประเด็นที่ผมสนใจที่สุดก็คือวา อํานาจหนาที่ในการที่ทานดําเนินการ
ปรึกษาหารือกัน ประชุมกันในเรื่องเหลานี้ มันตรงตอหนาที่ที่ทานไดรับมอบหมายหรือไม 
เพราะฉะนั้นผมคิดวาขณะนี้ทาง ผบ.ทบ. ก็ดี คณะกรรมการชุดนี้ไดทําเกินขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แลวมันก็เกี่ยวพันกับสภาของเรา ซึ่งก็เปนปญหา  
ผมเชื่อวาขอยุตินี้สามารถยุติได ถาทานเหลานี้ใหความตระหนักถึงการทําหนาที่ของทาน
อยางแทจริง กลายเปนวารัฐบาลเองจะตองเปนฝายถอย จะตองยุบสภา ซึ่งไมเกี่ยวของ
กับสภาเลยครับทานประธาน อันนี้ก็เปนเรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนหารือกับทานประธาน
วาควรจะไดมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้วา การมีทาทีของคณะกรรมการชุดนี้ โดยมี
ทาน ผบ.ทบ. เปนประธาน มันมีความเหมาะสมแคไหน แลวเรื่องนี้กระผมตองขอเรียนวา
แมวาขอเสนอเหลานี้ ทานนายกรัฐมนตรีจะไดรับทราบ ผมคิดวาการตัดสินใจในครั้งนี้
ไมใชเร่ืองที่นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจไดเพียงลําพังคนเดียว สภายังมีความหมาย แลวผม
คิดวาเรื่องเหลานี้ควรจะตองเขาสูสภาเพื่อหาขอยุติดวยวาจะเดินตอไปอยางไรดวย
เชนเดียวกัน กระผมคิดวาควรจะใหโอกาสสมาชิกไดมีโอกาสหารือ ถาเปนไปไดอยาก
กราบเรียนทานประธานวาหลังจากที่มีการลงมตินี้อยากจะใหเวลาตรงนั้นไดมีการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องเหลานี้ดวย ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อตรวจสอบองคประชุมกอนลงมติครับ ทานมีอะไรครับ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  ขอตั้งขอสังเกตอีกสักหนอยคะ 
ทานประธานคะ กอนที่ ส.ส. จะเขาหองประชุมครบองคประชุม 



 ๑๔๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๔๖/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ สั้น ๆ นะครับ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  ทานประธานคะ ดิฉัน วรศุลี 
สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร 
คําวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร ก็คือจากประชาชนชาวจังหวัด
มุกดาหารเลือกเขามาในที่ประชุมนี้ ในสภาอันทรงเกียรตินี้ เพื่อที่จะพิจารณาแลวก็นํา
พระราชบัญญัติตาง  ๆ  นั้นนําไปสูการแก ไขปญหาใหกับประชาชน  แต เมื่อกี้นี้ 
มีทานผูทรงเกียรติไดแถลงขาววาใหยุบสภา ตัวดิฉันเองไมเขาใจวาคําวา ยุบสภา นี้
แปลวาอะไร ในกรณีคําวา ยุบสภา ก็คือไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นทํางานในสภา
จริงหรือไม ในกรณีทั้ง ๆ ที่ประชาชนทั้งประเทศไทยนี้เลือกตั้งเขามาให ส.ส. ทั้งหลาย 
เปนตัวแทนของประชาชน  ในสิทธิความชอบธรรมของการเปนผูแทนราษฎรนั้น 
เต็มรูปแบบอยูแลว สภาอันทรงเกียรตินี้เปนสภาที่จะตองเปนสภาที่แกไขปญหาใหกับ
ประชาชน เมื่อวานนี้มีการกอม็อบ มีพันธมิตรที่เขาไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดิฉัน 
ไดเดินทางจากตุรกีกลับมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ตอน ๑๗.๒๐ นาฬิกา 
ลูกชายดิฉันเขาไปรับ ดีที่วาลูกชายเขาไปรับกอนในชวงบายโมง ในชวงบายโมงนี้เขาไป
กอน บายสามโมงกลุมนี้มาแลว ทานดูสิคะวาความชอบธรรมในการที่มารับผูโดยสาร 
แท็กซี่ (Taxi) ไมมีเขามาถึง ผูโดยสารลงจากเครื่องนั้น ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ออกันอยู 
ประตูเดียว 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาละครับ ปญหานี้เราพอทราบกันอยู ขณะนี้เรากําลังพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผมใหโอกาสทานตั้งเปน
ขอสังเกตก็เพื่อรอเพื่อนสมาชิกไดมาเขาหองประชุมเพื่อลงมติ ไมอยากจะใหเปน 
การปรึกษาหารือจนทําใหรางพระราชบัญญัตินี้ตกไปนะครับ เชิญครับ ----------------------- 
 

- ๔๗/๑ 
 



 ๑๔๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๔๗/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (นนทบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
ผม พันเอก  อภิวันท วิริยะชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนนทบุรี ในฐานะ 
รองประธานสภาผูแทนราษฎร ในระหวางที่เรารอองคประชุมไมครบ ขออนุญาตหารือ
ทานประธาน ในเรื่องที่ทานผูบัญชาการทหารบกไดประกาศไปเมื่อกี้ บานเมืองของเรา
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข เรามีอํานาจอยู  
๓ อํานาจ คืออํานาจบริหารโดยรัฐบาล อํานาจตุลาการโดยศาล และอีกอํานาจหนึ่งก็คือ
สภาผูแทนราษฎรของเรา คืออํานาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ  
ทั้ง ๓ อํานาจนั้นไมขึ้นแกกัน โดยปกติแลวการยุบสภาในประเทศระบอบประชาธิปไตยนั้น 
การยุบสภาจะเกิดขึ้นตอเมื่อรัฐบาลและรัฐสภามีความขัดแยงกันอยางรุนแรง หรือ 
ทานนายกรัฐมนตรีไมผานมติการลงมติไมไววางใจในสภาผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้น 
ใครก็ตามหรือทานนายกรัฐมนตรีจะไมมีความชอบธรรมเลยในการยุบสภาตามที่ทาน 
ผูบัญชาการทหารบกได เสนอแนะ  เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเปนรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร ผมขอยืนยันครับวาสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไมไดทําอะไรผิดพลาดเลย 
ตองขอเรียนเพื่อทําความเขาใจดวยครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ  ผมคิดว าขณะนี้ เ ราก็ ได เข าหองประชุมกันโดยพรอมเพรียง  
ขอความกรุณาทานสมาชิกไดเสียบบัตรและแสดงตน  ขอเชิญครับ ทานวิสาระดี 
มีอะไรครับ 
  นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน (เชียงราย)  :  ทานประธานคะ ดิฉัน  
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน 
อยากจะขอหารือกับทานประธานอยางนี้คะ เมื่อสักครูไดไปดูทางโทรทัศนเปนการ
แถลงการณของผูบัญชาการทหารบกออกมา ซึ่งตัวดิฉันเองในฐานะเปนนองใหมก็รูสึก
ตกใจกับเหตุการณนี้ที่เกิดขึ้น แลวก็ยังเชื่อวาสภาของเราไมไดผิดอะไร ตรงนี้อยากจะให
ทานประธานชวยดูนิดหนึ่งวา การที่พวกเราสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนตัวแทนของ 
พี่นองประชาชนจะเขามาหารือหรือวามาทํางาน ทําหนาที่ก็ยังมีผูคนมาลอมสภา หรือวา 
ตอนนี้คนที่กําลังยึดสนามบินอยูตอนนี้สามารถจะตอรองไดแลวหรือคะ ตรงนี้ในฐานะ 



 ๑๔๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๔๗/๒ 
 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็อยากจะขอเสนอญัตติดวนดวยวาจาคะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมไดหรอกครับ เรากําลังพิจารณารางพระราชบัญญัติ ถาทานเสนออะไรขึ้นมา 
เดี๋ยวรางพระราชบัญญัติจะตก ขอความกรุณานั่งกอน คืออยางนี้ครับทานสมาชิก  
พรุงนี้เรายังมีการประชุมตามปกติ ดูพวกเราหนาแนนอยางนี้สภาไมยุบหรอกนะครับ  
ใครอยากจะหารืออะไร ขอความกรุณาเปนพรุงนี้ ตอนนี้ผมขอความกรุณาทานนะครับ 
เพราะวารางพระราชบัญญัตินี้ตองลงมติแลวนะครับ เชิญทานวิสาระดีนั่งลงนะครับ  
เดี๋ยวจะไดลงมติแลว ทานสุชาติประทวงอะไรครับ 
  นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน  (ลพบุ รี)  :   ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  
สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี ผมไมไดหารือครับ เดี๋ยววาระอื่น 
จะตก ผมใหขอสังเกต ทานประธานครับ ในฐานะที่ เปนคนจังหวัดลพบุรี ผมเปน
ผูแทนราษฎรที่ผานการเลือกตั้งมา ทานประธานครับ วันนี้ทานประธานเปนประธาน 
สภาผูแทนราษฎร วันนี้รัฐบาลผมทราบวาทานนายกรัฐมนตรีมอบอํานาจให ผบ.ทบ.  
ใหไปดูแลความสงบของประเทศ แต ผบ.ทบ. ไปแถลงขาวบอกใหยุบสภา ผมถามวา
ผูแทนราษฎรผิดอะไรหรือตองตอบกันกอน แลววันนี้ตองบอกพี่นองประชาชน ผมรับ
โทรศัพททั้งประเทศครับ บอกวาผูแทนราษฎรผิดอะไรหรือ เขาบอกใหผูแทนราษฎร 
สูนะครับ เอาสภาผูแทนราษฎรไว ถามีการนองเลือดทหารตองรับผิดชอบ วันนี้ผมเสนอ
อยางนี้ทานประธาน ถา ผบ.ทบ. ไมดําเนินการ เสนอปลด ผบ.ทบ. เอาคนอื่นมาทํางาน 
ทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
พรุงนี้ เสนอกระทูสดแลวกันนะครับ เพื่อนสมาชิกครับกรุณากดบัตรแสดงตนครับ  
กดทุกทานแลวนะครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
 

- ๔๘/๑ 
 



 ๑๔๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๔๘/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอทราบผลครับ ทานสมาชิกครับมีสมาชิกอยูในหองประชุมทั้งหมด  ๒๔๗ ทาน  
ครบองคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๔๘/๒ 
 
  ผมขออนุญาตถามมติที่ประชุมครับ รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอมาทั้งหมด ๔ รางเชนที่ผานมาคือ  
ทานนิยม วรปญญา ทานเสนอรางพระราชบัญญัติของทานซึ่งมีหลักการ เหตุผลตางกับ
ของเพื่อนสมาชิกอีก ๓ รางนั้นนะครับ ฉะนั้นผมขอถามมติรางพระราชบัญญัติของ 
ท านนิ ยม  วรปญญา  ก อนนะครับ  ท านสมาชิ กท านใด เห็ นควรรั บหลั กการ 
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอ
โดยคุณนิยม วรปญญา กับคณะ กรุณากดปุม เห็นดวย ทานใดที่ไมเห็นควรรับหลักการ
กรุณากดปุม ไมเห็นดวย ทานที่งดออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติไดเลยครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ลงมติครบทุกทานแลวผมขอปดการลงมติและขอทราบผลครับ มีจํานวนผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น ๒๕๖ ทาน เห็นดวย ๑๕ ทาน ไมเห็นดวย ๒๒๘ ทาน งดออกเสียง ๑๒ ทาน  
ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน ก็เปนอันวาที่ประชุมมีมติไมรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคุณนิยม วรปญญา  
กับคณะนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๔๘/๓ 
 
  ตอไปจะเปนการลงมติรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เหลืออีก ๓ ฉบับซึ่งมีหลักการเดียวกัน ฉบับแรก 
ของคุณภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ฉบับที่ ๒ ของคุณพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ  
และฉบับที่ ๓ ของคุณถวิล ไพรสณฑ กับคณะ ทานสมาชิกทานใดเห็นสมควรรับหลักการ
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ทั้ง  ๓  ฉบับกรุณากดปุม  เห็นดวย  ทานใดไมเห็นดวยไมควรรับหลักการก็กดปุม  
ไมเห็นดวย ทานใดงดออกเสียงกรุณากดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ ลงมติครบ 
ทุกทานหรือยังครับ เชิญครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ปดการลงมตินะครับ ขอทราบผลครับ มีจํานวนสมาชิกเขาประชุมทั้งสิ้น ๒๕๙ ทาน  
เห็นดวย ๒๔๗ ทาน ไม เห็นดวย ๖ ทาน งดออกเสียง ๖ ทาน เปนอันวาสภามีมติ 
รับหลักการรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ทานภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ทานพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ และทาน
ถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)          จิตตานนัท ๔๘/๔ 
 
  ขอเชิญเสนอกรรมาธิการ เชิญคุณบุญร่ืนครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
บุญร่ืน ศรีธเรศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน เนื่องจาก
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทั้ง ๓ ฉบับ มีหลักการ 
และสาระใกลเคียงกัน ดิฉันจึงขอตั้งคณะกรรมาธิการใหเปนชุดเดียวกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดที่ไดแตงตั้งไปแลวคะ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีนะครับ ก็เปนอันวาใชกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกันกับที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยนะครับ กําหนดการแปรญัตติ เชิญครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ทานประธานคะ ดิฉัน บุญร่ืน ศรีธเรศ 
พรรคพลังประชาชน ๗ วันตามขอบังคับเหมือนเดิมหมดคะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอผูรับรองหนอยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผู รับรองถูกตอง  เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้ เสนอมา  ๓  รางดวยกัน  จะใช 
รางพระราชบัญญัติของทานผูใดเปนหลักในการพิจารณา  
 

- ๔๙/๑ 
 
 



 ๑๕๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๔๙/๑ 
 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ขอเสนอรางพระราชบัญญัติของทาน 
ส.ส. พีระเพชร เปนหลัก ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีเห็นเปนอยางอื่น ก็ใชรางพระราชบัญญัติฉบับของทานพีระเพชรเปนหลักในการ
พิจารณานะครับ  
  ตอไปเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีผูเสนอ ๔ รางพระราชบัญญัติเชนเดียวกันนะครับ ก็มีเนื้อหา
ทํานองเดียวกันก็นาจะรวมมาพิจารณารวมกันไดนะครับ มีทานเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
เชิญครับ 
  นายวิทยา ทรงคํา (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายวิทยา ทรงคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม พรรคพลังประชาชน 
กฎหมายที่เสนอมาทั้ง ๔ ฉบับ เราก็ไดอานกันทุกคน ถาจะใหผานไปผมเสนอใหลงมติเลยครับ 
ไมตองมีการอภิปราย จากนั้นแลวเราก็มาอภิปรายเรื่องของพวกเราเองตอจากการลงมติครับ
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานวิทยาครับ คงทําอยางนั้นไมไดนะครับ อยางนอยก็ตองใหผูเสนอรางพระราชบัญญัติ
ไดแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ ฉะนั้น ไมมีใครขัดของเรื่องรวมพิจารณา
ทั้ง ๔ รางพระราชบัญญัติเขาดวยกันนะครับ มีรางพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ของคุณภราดร ปริศนานันทกุล  ของคุณพีระเพชร ศิริกุล 
ของคุณถวิล ไพรสณฑ กับคณะ แลวก็ของคุณนิยม วรปญญา กับคณะ เชนกัน ฉะนั้นขอ
เรียนเชิญผูเสนอทานแรก ทานภราดร ปริศนานันทกุล เชิญแถลงหลักการและเหตุผลครับ 
 
 



 ๑๕๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๔๙/๒ 
 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
กระผมขอเสนอรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
หลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ครับ 
  หลักการ  เพื่อแกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด โดยไมจํากัดใหตองดํารงตําแหนงติดตอกันเพียงสองวาระ หรือแกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๓๕/๒  
  เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดมีบทบัญญัติ 
บางประการไมเหมาะสม เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้ง
และสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนดุลพินิจของประชาชน 
โดยเสรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับตอไปครับ ทานพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๔๙/๓ 
 
  นายพีระเพชร ศิริกุล (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน 
ในฐานะผูเสนอรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน ขอเสนอหลักการและเหตุผลดังนี้ 
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยไมจํากัดใหตองดํารงตําแหนงติดตอกันเพียงสองวาระ แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๕/๒  
  เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดมีบทบัญญัติ 
บางประการไมเหมาะสมกับภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปน
สิทธแิละเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  ฉะนั้น จึงกราบเรียนมาเพื่อใหสภาแหงนี้ไดโปรดพิจารณา กราบเรียนมา
ดวยความเคารพครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่ง (นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอ) เชิญแถลงหลักการและเหตุผล เชิญครับ 
ทานถวิล 
 
                  - ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๐/๑ 
 
  นายถวิล ไพรสณฑ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ถวิล ไพรสณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
กระผมและคณะขอเสนอรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  โดยมีหลักการดังนี้ 
  หลักการ  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๓๖ และเพิ่มมาตรา ๓๖/๑  
  เหตุผล โดยที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๓๖ ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน เพราะเปนการ
จํากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของผูใชสิทธิเลือกตั้ง  
และเพื่อความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  จึงหามนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดที่พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใดรักษาการในตําแหนงในระหวาง 
การเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่ เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งของตนเอง 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปขอเชิญทานนิยม วรปญญา ผูเสนอรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๐/๒ 
 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม นิยม 
วรปญญา ส.ส. จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน เขต ๒ ผมไดเสนอพระราชบัญญัติ
แกไของคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติม (ฉบับที่  . .) พ .ศ.  . . . .  
ขอแกมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๔ และมาตรา ๓๖ (๙) เพื่อใหสอดคลอง
กับปจจุบัน เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนจากโภคทรัพยที่ไดเก็บจากประชาชน
มาแลวกระจายแจกจายใหทั่วถึงกัน ปจจุบันนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมกวางพอที่จะให
โอกาสกับประชาชนที่จะไดเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่บริหารโภคทรัพยของตน  
จึงขอแกไขเพื่อเปดทางใหโอกาสกับประชาชนเพื่อประชาชนไดรับประโยชนทั่วถึงกัน  
เพราะองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นทําการพิจารณางบประมาณโดยเบ็ดเสร็จที่จังหวัด
นั้นเอง แลวองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ก็มีสวนหนึ่งที่เปนบุคคลที่ไดมาจากการเลือกตั้ง 
เรียกวา สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นสวนใหญจะมีการ
ไดกันมาแบบเปนพวงหรือเปนกลุมก็ไมกระจายแจกจายโภคทรัพย ทําใหงบประมาณ
แผนดินไปตกอยูกับคนกลุมใดกลุมหนึ่งใชไมทั่วถึงกัน อยากจะกระจายใหมีการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภคใหทั่วถึงกันทั้ง น้ํา ไฟ ถนน รวมทั้งการศึกษา องคการบริหาร 
สวนจังหวัดก็มีสวนเขาไปรับถายโอนดวย ดังนั้นจึงขอเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้มา
เพื่อใหมีการไดรับประโยชนดวยความเปนธรรมของชาวชนบท เพราะสวนใหญผูที่จะไดรับ 
เลือกตั้งก็อยูแตในเมือง คนในชนบทนั้นหมูบานเล็กบาง คนยากจนบาง พวกเหลานี้ 
ไมมีโอกาสครับ การศึกษาก็จะไปกระจุก ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา และการสงเสริม 
ดานฝกฝนอาชีพรวมทั้งการฝกอบรมการนําไปสูการทองเที่ยว เรียกวา ศึกษาดูงาน  
แตก็คือการทองเที่ยวนั่นเอง ก็จะไดเฉพาะคนกลุมนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันนี้บุคคล
ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปที่จะไดเงินชวยเหลือยังชีพกับ อสม. และ อปพร. พวกเหลานี้ก็จะได 
อยูในคนกลุมเดียว ฉะนั้นถามีการปรับปรุงใหมตามพระราชบัญญัติที่เสนอมานี้ ก็จะได
กระจายแจกจายใหทั่วถึงกันดวยความเปนธรรม จึงขอเสนอมาขอใหเพื่อนสมาชิก 
ที่เคารพรักทุกทานไดพิจารณา เพราะทานเองก็มีประสบการณคงจะคลาย ๆ กับผม ------- 
 
                 - ๕๑/๑ 



 ๑๕๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๑/๑ 
 
แลวก็ไดเห็นมาดวยกันก็คิดวาทุกทานคงจะไดใชความรูความสามารถพิจารณาปรับปรุง 
ใหบานเมืองนั้นเปนไปดวยความสุจริตยุติธรรม จึงขอเรียนใหทานสมาชิกผูมีเกียรติไดชวย
สนับสนุนพระราชบัญญัตินี้ดวย ขอบคุณครบั 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีทานสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายไหมครับ ไมมี เชิญคุณวัชระครับ  
  นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ ที่ประชุมไดพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อที่จะเปดโอกาส
ใหกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา ๒ วาระไดนั้น 
ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แมวาจะเพิ่งเปนใหม แตกระผมเห็นวา 
การแกไขรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสวนนี้ 
จะทําใหคนรุนใหมในจังหวัดนั้น ๆ ขาดโอกาสที่จะขึ้นมาเปนนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด การที่สภาผูแทนราษฎรในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดผานพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปนั้น ผมเชื่อวาสภาผูแทนราษฎรชุดนั้น
ไดพิจารณาอยางถองแท อยางรอบคอบแลววาการดํารงตําแหนงติดตอเกินกวา ๒ วาระนั้น
นาจะไมเปนผลดีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด การที่มีสมาชิกเสนอ
ใหแกไขเพื่อที่จะใหนายก อบจ. เปนไดเกินกวา ๒ วาระไดนั้นก็เปนสิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตย แตกระผมเห็นวาที่ใดมีอํานาจ ที่นั่นยอมมีการฉอฉล ที่ใดมีการผูกขาด 
การใชอํานาจมาก ที่นั่นก็ยอมมีการผูกขาด การฉอฉลมากขึ้นเปนลําดับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผมเห็นวาถาจะเปนการเปดโอกาสใหกับคนรุนใหม ใหกับคนที่ตั้งใจ
ทํางานในจังหวัดนั้น ๆ ผมเชื่อวาจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยยอมสามารถมีคนที่จะ
เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทดแทนคนรุนเกาแตละรุนที่ขึ้นมาบริหารได 
อยางแนนอน แมจะมีการอางวาเปนการจํากัดสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่ตองการเลือกบุคคลที่ตนเองไวใจหรือมีผลงานรับใชประชาชนโดยสุจริตเปนที่ประจักษ  
 



 ๑๕๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๑/๒ 
 
แตท านประธานที่ เ คา รพครับ  การตรวจสอบการคอร รั ปชั่ นของสํ านั ก งาน 
ตรวจเงินแผนดินหรือของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ดี  
มีการตรวจสอบการทุจริตของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหลายจังหวัด ซึ่งมีการใช 
งบประมาณซึ่งเปนเงินภาษีอากรของพอ แม พี่นองประชาชนไปจัดพิมพตําราเรียนแลว 
ใสรูปของตนเองลงไป ซึ่งเปนรูปนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือการใชงบประมาณ
หลายสิ่งหลายอยางที่ซึ่งผมเชื่อวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นั่งอยู ณ ตรงนี้ หรือพี่นอง
ประชาชนที่อยูทางบานทั่วประเทศก็ทราบดีวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดของทานนั้น
เปนคนดีหรือไม ประการใด ทานประธานที่เคารพครับ เราตองยอมรับวาในสังคมเรานั้น 
มีทั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีจิตใจธรรมะ ไมกินเปอรเซ็นต ไมกินเงินผูรับเหมา 
ไมกินเงินเจาของโรงพิมพ ไมกินเงินทุจริตคอรรัปชั่นใด ๆ นายกองคการบริหารสวนจังหวดั
เหลานี้มีครับ ในขณะเดียวกัน ทานประธานที่เคารพครับ มีเชนเดียวกันที่ในขณะนี้นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดกําลังถูกสอบสวน ถูกดําเนินคดีโดยคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ทานประธานสภาที่เคารพ 
ผมในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาใหม ผมจึงเห็นวาแมวาการเปดโอกาสใหพี่นอง
ประชาชนแตละจังหวัดไดมีสิทธิที่จะเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดติดตอกัน 
เกินกวา ๒ วาระไดนั้นเปนสิ่งที่ดี แตก็ควรที่จะใหสภาแหงนี้ไดพิจารณาอยางรอบคอบ 
เพราะการทุจริต การฉอฉลนั้นไมเขาใครออกใคร และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทานก็ทรงมีพระราชดํารัสไวแลววา ใครทุจริตแมแตบาทเดียวก็ขอใหมีอันเปนไป ----------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๒/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากเขตหนองแขม 
เขตบางแค เขตภาษีเจริญ ผมจึงไมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะใหนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดมีวาระติดตอกันเกินกวา ๒ วาระ และผมเชื่อวาประชาชนทุกจังหวัด 
ในประเทศไทยนี้สามารถที่จะขึ้นมาเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดดีไมแพคนเกา 
ขอกราบขอบพระคุณ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานอรรถพร พลบุตร  
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ ผม อรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจาก
จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ดวยบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ ผมคงใชเวลา 
นอยที่สุด แตวาในฐานะของคนที่เคยอยูในสภาทองถิ่น ทั้งสภาเทศบาลและสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ผมก็อดไมไดที่จะสื่อแนวคิดบางแงบางมุมผานทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรไปถึงเพื่อนสมาชิกสภาทองถิ่น ถาเรายึดหลักการประชาธิปไตย 
โดยเครงครัด หลักการการกระจายอํานาจและการเคารพจิตวิญญาณอันเสรีของพี่นอง
ประชาชน มันก็คงจะไมมีเหตุผลอ่ืนซึ่งมีน้ําหนักเพียงพอที่จะคัดคาน ที่จะปลดโซตรวน
แหงพันธนาการในเรื่องของวาระการดํารงตําแหนง ไมวาจะเปนนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด ไมวาจะเปนนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล ถาเราเชื่อวา
ประชาชนเขามีสิทธิมีสวนในการกําหนดชะตากรรมดีหรือเลวอยางไรในชีวิตของเขา  
เขาตองเลือกได ถาพิจารณาจากกรอบหลักเกณฑตรงนี้ ผมเชื่อวาสภาแหงนี้สวนใหญ 
คงจะใหความเห็นชอบ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นไดมีโอกาสทํางานอยางตอเนื่องตอไป  
ผมขอแสดงความยินดีลวงหนา อยางเพื่อนสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งประเทศที่ทานจะไดรับ
โอกาส ไมมีสิ่งกีดขวางในการทํางานเพื่อพี่นองประชาชนอีกตอไป โอกาสตรงนี้ไมใช 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้มอบให แตเปนโอกาสของพี่นองประชาชนทั้งประเทศที่มอบใหกับ 
พวกเรามามอบใหกับทาน และแนนอนที่สุด เมื่อทานไดโอกาสไป ทานไดความรับผิดชอบ
ไปดวย ซึ่งเมื่อมองถึงความรับผิดชอบที่รออยูขางหนา ผมขอเปนกําลังใจใหกับทาน  
ทานเหนื่อยอีกเยอะ การกอกําเนิดขององคกรปกครองทองถิ่น สุขาภิบาล เทศบาล  



 ๑๖๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๒/๒ 
 
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบต. ซึ่งพรรคประชาธิปตยมีสวนอยางสําคัญยิ่ง 
ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปแบบตรงนี้ เราตองยอมรับวาวันนี้เรายังไมเขมแข็ง 
วนันี้เรายังตองเผชิญกับแนวคิดการรวบอํานาจไวที่ศูนยกลาง แนวคิดในทางการแบงแยก
ชนชั้นวาชาวบานปกครองตัวเองไมได ตรงนี้เหนื่อยครับ และจากประสบการณเกือบ  
๑ ทศวรรษ ที่ผมอยูในสภาทองถิ่น ไมวาจะเทศบาลหรือ อบจ. ผมยอมรับวามันเหนื่อย
หนักหนาสาหัสจริง ๆ ทานประธานครับ ตรงนั้นผมเห็นอะไรบาง วันที่ผมเปนสมาชิกสภา
เทศบาล เปนผูนําฝายคานในสภาเทศบาล สิ่งที่ผมเห็น ผมเห็นนายกเทศมนตรีที่ทุจริต
คอรรัปชั่นทุกบาททุกสตางค ผมเห็นการกินเปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต อยางเต็มที่  
๓๐ เปอรเซ็นต เอาคนของตัวเองมารับเหมาประมูลเอง ผมเห็นการเอาเงินของเทศบาล 
ไปจางคนสวน คนใชในบานของตัวเองเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาท ผมเห็นการเอาน้ํามัน
หลวงไปเติมน้ํามันของตนเอง ผมเห็นการเอารถหลวงไปใชเที่ยวคาราโอเกะ (Karaoke) 
ผมเห็นนายกเทศมนตรีบางคนซึ่งไมสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการที่ขออนุมัติ
ตอสภาเทศบาลได ทั้ง ๆ ที่มีมูลคา ๓๐ – ๔๐ ลานบาท ผมเปนสมาชิกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ผมเห็นอะไร ผมเห็นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ๑๐ เปอรเซ็นต 
ทุกโครงการ แลวถาโครงการไหนสามารถใชหนามาของตนเองเขาไปรับเหมาไดก็  
๓๐ เปอรเซ็นต ถนนหนทางคอนกรีต (Concrete) ที่สรางมาผุพังอยางรวดเร็ว และ อบต. 
ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ตองรับผิดชอบไป ชาวบานนึกวา อบต. เปนคนทํา แตเงินเขากระเปา
นายก อบจ. ผมเห็นเหมือนที่คุณวัชระเห็น การเอาเงินหลวงมาพิมพสมุด หนังสือเรียน
ออกแจก แลวก็ประทับใบหนา ประทับชื่อของนายก อบจ. แลวแจกเปนคะแนนเสียง  
อีกหลายเรื่องหลายราวที่ผมเจ็บปวดที่สุด เอาโครงการไปลง ทานประธานครับ ไดไปแลว  
๑๐ เปอรเซ็นต ๑๕ เปอรเซ็นต ถาลงสัก ๕๐ ลานบาท ก็ไดหลายลานบาทครับ ไดเงิน
เรียบรอยแลว ไดคะแนนเสียง เอาผลงานไปหาคะแนนเสียง ไดทั้งเงิน ไดทั้งคะแนนเสียง 
และที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการบังคับใหชาวบานขึ้นปายขอบคุณอีกครับ เอาเงิน เอาเสียง 
และยังตองขึ้นปายขอบคุณ นั่นคือสิ่งที่ผมเห็น --------------------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 



 ๑๖๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)             ศิริวรรณ ๕๓/๑ 
 
ทานประธานครับ และวันนี้คนทั้งหมดที่ผมพูดถึงยังอยูในตําแหนงครบถวนทุกคนเลยครับ 
ผมอาจจะโชครายที่บังเอิญผมไปเจอคนเหลานี้ แตโลกมันมี ๒ ดาน คนดีก็เยอะครับ  
ผมเคยเห็นนายกเทศมนตรีที่ตื่นตี ๔ ตี ๕ ออกกวาดตลาดทุกวัน คนเอาเงินใสถุงมาให  
๑ แสนบาท ๒ แสนบาท เพื่อแลกกับงานที่ประมูลรับเหมา โยนจับทิ้งหมด ผมเห็นครับ  
ผมเคยเห็นนายก อบต. บางคนที่ยอมติดคุก ที่ยอมเสี่ยงคุก เสี่ยงกระสุนเพื่อปกปกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง ในขณะที่ตัวนายก อบจ. บางคนเซ็นแกร็กเดียว 
๑๐ ลานบาทครับ โดยไมปรึกษาใครเลย ผมเห็นคนที่ทํางานอยางทุมเทชีวิตจิตใจ 
ใหประชาชนมากมาย ทานประธานครับ วันนี้เขาอยูที่ไหนรูไหมครับ เขาอยูบนพื้นที่ 
ของความพายแพตลอดมา หลังเลือกตั้งก็จับมือกัน มองตากันแลวก็บอกวา สูเงินมันไมได 
อีกแลว สิ่งเหลานี้คือภาระความรับผิดชอบที่เพื่อนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล หรือ อบต. จะตองชวยกันปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ทานไดโอกาสอันนี้เปนโอกาส 
ที่สมบูรณที่สุดในการทํางาน ทานตองปฏิวัติเปลี่ยนแปลง อยาใหภาพเหลานี้เกิดขึ้นอีก 
ทานประธานครับ อภิปรายวันนี้บรรยากาศไมเอื้ออํานวยเลย วันนี้การเมืองที่กําลังเกิดขึ้น 
อยาพูดวาพรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้น ตองบอกวาอีก ๑๐ นาทีขางหนา ๑๕ นาทีขางหนาจะเกิด
อะไรขึ้น วันพรุงนี้มองอะไรไมเห็นเลยครับ ในสภาแหงนี้ไมมีใครบอกวาไดพรุงนี้จะเกิด
อะไรขึ้น แลวมันเกิดจากอะไรละครับ วิกฤติมันเกิดจากอะไร มันก็ เกิดจากการใชทุน
ในทางการเมือง การถอนทุน การทุจริตคอรรัปชั่นยังสรางปญหาใหถึงขนาดนี้ ไมมีใคร
ตอบไดวาอีก ๗ วันขางหนาเลือดจะทวมทองชางแผนดินนี้หรือไม และถาสิ่งเหลานี้ 
มันเกิดขึ้นในทองถิ่น ถาการใชทุนทางการเมืองเพื่อการทุจริตคอรรัปชั่นมันเกิดขึ้น 
หลังบาน ขางบาน หนาบาน แลวมันจะเกิดอะไรขึ้น แลวบานเมืองมันจะกลียุคยิ่งไปกวานี้
ขนาดไหนครับ ผมจึงขอเปนกําลังใจใหเพื่อนสมาชิกสภาทองถิ่นทุกคนใชบทเรียนที่มัน
เกิดขึ้นในวันนี้ ในกรุงเทพมหานครนี่ละครับ ที่สุวรรณภูมินี่ละครับเปนบทเรียนที่จะสราง
ประชาธิปไตยในระดับรากหญาซึ่งเปนคนที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยตัวจริงใหกาวพน
วิกฤติตรงนี้ไปใหได และอยาใหบทเรียนอยางนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ ขอบคุณครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ 



 ๑๖๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๕๓/๒ 
 
  นางสาวอรุณี ชํานาญยา (พะเยา)  :  ทานประธาน ขออนุญาตนิดเดียว 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานอรุณีครับ  
   นางสาวอรุณี ชํานาญยา (พะเยา)  :  ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน อรุณี 
ชํานาญยา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชาชน ทานประธานคะ  
มีสมาชิกสภาทองถิ่นโทรศัพทเขามาบอกวาในระหวางที่เรามีการพักการประชุม ทางวิทยุ
รัฐสภาไดหยุดการถายทอด แตพอเราเปดการประชุมจนกระทั่งปจจุบันก็ยังไมมี 
การถายทอด อยากใหทานประธานไดตรวจสอบเพราะวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมาย
สําคัญ เขาก็อยากไดฟงคะ ขอบคุณคะ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเลขาธิการครับ มอบหมายใหผูที่เกี่ยวของไดดูแลดวยนะครับ การถายทอดไปยัง 
พี่นองประชาชนเปนเรื่องสําคัญ เปนกฎหมายสําคัญ ก็ถือวาการอภิปรายสิ้นสุดลงนะครับ 
ทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติประสงคจะสรุปไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมี ผมขอลงมติ 
กอนลงมติขอเช็คองคประชุมหนอยนะครับ ทานหมอชลนานมีอะไรครับ  
   นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานครับ ผม ชลนาน ศรีแกว  
พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน กอนที่ทานประธานจะลงมติ ผมขออนุญาตหารือ
ทานประธาน ใชขอบังคับ ขอ ๔๗ (๒) ฝากทานประธานชวยพิจารณา เพราะผมเห็นวา
รางพระราชบัญญัติที่ เราจะเสนอตอไปเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของ 
เมืองพัทยา เพราะผมดูแลวนาจะมีความเกี่ยวเนื่องทํานองเดียวกัน เพราะผูเสนอ 
เปนผูเสนอผูเดียวกัน คณะเดียวกัน แลวหลักการของรางพระราชบัญญัติก็คลายกัน  
รางพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่เราเสนอมา ๒ ฉบับนะครับ เราตั้งกรรมาธิการก็ชุดเดียวกัน 
ผมอยากจะใหทานประธานชวยพิจารณาวาถาเราจะใชขอบังคับ ขอ ๔๗ (๒) ขอให 
ผูเสนอเสนอไปกอน แลวก็มาใช (๔) มาแยกลงมติพรอมกัน ทานประธานจะไมตองเช็ค   
องคประชุม ๒ ครั้งครับ ไมอยางนั้นผมคิดวากลับไปกลับมาก็จะเสียเวลา ผมไมแนใจวา
องคประชุมชวงพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะอยูครบ
หรือไม ฝากทานพิจารณาครับ  



 ๑๖๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๕๓/๓ 
 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
จริง ๆ ก็เปนการสะดวกดีเหมือนกันนะครับ เพื่อนสมาชิกทานใดมีความเห็นแยงไหมครับ  
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๔/๑ 
 
คือจะใหเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปดวย
เลยนะครับ คือเผอิญมันแตกตางกันนิดหนึ่ง ทานนายแพทยชลนาน รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผูเสนออยู ๓ ราง ไมมีของทานนิยม 
นะครับ ฉะนั้นก็อาจจะมีปญหานิดหนอย เพราะฉะนั้นผมวาเพื่อความรวดเร็ว ไมยาก
หรอกครับ ขณะนี้องคประชุมผมดูแลวหนาแนน ขอความกรุณาพวกเราดําเนินตามปกติ
ดีกวา เดี๋ยวจะเปนปญหา เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อตรวจสอบองคประชุมครับ 
   (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานที่อยูในหองประชุมกรุณาเสียบบัตรแสดงตนครับ เชิญทานเสียบบัตรและแสดงตน
เลยนะครับ เชิญครับ เหลืออีกชุดเดียวก็จะจบแลวครับ กฎหมายทองถิ่น เชิญครับ  
เสียบบัตรแสดงตนครับ พรอมหรือยังครับ เชิญครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานไดกดบัตรแสดงตนทุกทานแลวนะครับ ขอผลครับ มีสมาชิกอยูในหองประชุมทั้งหมด 
๒๔๕ ทาน ครบองคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๔/๒ 
 
  ตอไปผมขอถามมติที่ประชุม รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ รางพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก็เสนอมา ๔ ราง มี ๓ รางที่มีหลักการ
เหมือนกันนะครับ แลวก็มีที่แตกตางไป ๑ ราง ก็คือรางพระราชบัญญัติของทานนิยม  
วรปญญา ฉะนั้นผมขอถามมติรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) 
พ .ศ .  . . . .  ของทานนิยม  วรปญญา  กอนนะครับ  ทานใดเห็นควรรับหลักการ 
รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  (ฉบับที่  . .) พ .ศ.  . . . .  (นายนิยม  
วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ) กรุณาลงมติรับหลักการ กด เห็นดวย ไมรับหลักการ กด 
ไมเห็นดวย งดออกเสียง กด งดออกเสียง เชิญลงมติไดครับ ฉบับของทานนิยม วรปญญา  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ปดการลงคะแนนเสียง ขอทราบผลครับ มีสมาชิกเขาประชุมทั้งหมด ๒๕๘ ทาน เห็นดวย 
๕ ทาน ไมเห็นดวย ๒๔๑ ทาน งดออกเสียง ๙ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๓ ทาน ก็เปนอนัวา
สภาผูแทนราษฎรมีมติไมรับหลักการรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ) นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๔/๓ 
 
   ตอไปผมถามมติรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (นายพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) (นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ  
เปนผูเสนอ) และ (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) ทั้ง ๓ รางมีหลักการ
เดียวกัน ทานใดเห็นควรรับหลักการทั้ง ๓ รางนี้นะครับ ขอความกรุณากดปุม เห็นดวย 
ทานใดไมรับหลักการ กดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ปดการลงมติ ขอทราบผลครับ จํานวนผูเขาประชุมทั้งสิ้น ๒๖๓ ทาน เห็นดวย ๒๔๘ ทาน  
ไมเห็นดวย ๗ ทาน งดออกเสียง ๖ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๒ ทาน ก็เปนอันวาที่ประชุม 
มีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ทั้ง ๓ ฉบับนะครับ ทั้งของคุณพีระเพชร ศิริกุล คุณถวิล ไพรสณฑ และคุณภราดร  
ปริศนานันทกุล นะครับ  
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๕๕/๑ 
 
  เชิญเสนอกรรมาธิการครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
บุญร่ืน ศรีธเรศ พรรคพลังประชาชน เนื่องจากรางพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการเนื้อหาสาระเหมือนกันกับรางพระราชบัญญัติ
ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพราะฉะนั้นจึงขอตั้ง
คณะกรรมาธิการชุดเดียวกันนะคะ ทั้งชุดเลย ตลอดทั้งระยะเวลาพิจารณา แลวก็เจาของ 
รางพระราชบัญญัติดวยคะ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูรับรองครบถวนนะครับ ก็เปนอันวาใชคณะกรรมาธิการชุดเดียวกัน แปรญัตติภายใน  
๗ วันตามขอบังคับ ทานกุเทพมีอะไร เชิญครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน  
ในประเด็นที่ทานประธานพึ่งไดสรุปไปก็ไมขัดของนะครับ แตผมกราบเรียนวาอยาก
ปรึกษาหารือกับทานประธานวา วันนี้จิตวิญญาณของสภาก็อยากทํางานกันเหลือเกิน 
ทานประธานก็เรงรีบอยากจะเอากฎหมายเขามา แตบรรยากาศอยางนี้ ผมกราบเรียนวา
จะผานกฎหมายกี่รอยฉบับในวันนี้ก็ไมมีความหมายหรอกครับ ถายุบสภา เราไมสามารถ
ที่ทํางานตอได เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดวันนี้ผมอยากกราบเรียนทานประธานวา โปรดให
พวกเราไดแสดงความรูสึกนึกคิดปรึกษาหารือทานหนอย ตอสถานการณที่มีขอเสนอ 
ใหมีการยุบสภา เพราะวาการยุบสภานั้นหมายถึงวาการทําลายรางพระราชบัญญัติ 
ทุกฉบับที่เราจะไปตั้งกรรมาธิการ เพราะฉะนั้นไมมีความหมายเลยไมวาจะฉบับตอไป 
หรือฉบับที่เพิ่งเสนอ เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนทานประธานขอโอกาสไว ถาอยางไร
วันนี้ควรจะไดพูดกันหนอย เพราะวาพวกเรามีความรูสึกกันนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ขออีกฉบับหนึ่งนะครับ ชุดสุดทายแลวครับที่เปนกฎหมายเกี่ยวกับ 
องคกรปกครองทองถิ่นนะครับ  



 ๑๖๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิริลักษณ ๕๕/๒ 
 
  ตอไปผมขอเขาสูวาระการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผูเสนอเขามาอยู  
๓ รางนะครับ รางพระราชบัญญัติแรกเสนอโดย คุณภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ  
รางพระราชบัญญัติที่ ๒ เสนอโดย คุณพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ และรางพระราชบัญญัติ
ที่ ๓ เสนอโดย คุณถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เนื่องจากวาเปนเรื่องทํานองเดียวกัน  
ก็เห็นควรนําไปพิจารณารวมกัน คงไมมีผูใดขัดของ เชิญทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติ
ไดนําเสนอหลักการและเหตุผลครับ ทานแรก เชิญทานภราดร ปริศนานันทกุล ครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ  ๕๕/๓ 
 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ทานประธานครับ  กระผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทย  ขอรวมกันเสนอ 
รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนไปเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕  
   เหตุผลดังตอไปนี้ครับ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยามีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสม เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิ
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรใหเปดกวาง ใหเปน
ดุลยพินิจของประชาชนโดยเสรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญผูเสนอรางพระราชบัญญัติตอไปครับ ทานพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ เชิญครับ 
 
                 - ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๕๖/๑ 
 
  นายพี ระ เพชร  ศิ ริ กุ ล  (กาฬสินธุ )   :   กราบ เ รี ยนท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม พีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
กาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน ในฐานะผูเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอหลักการและเหตุผลดังนี้ 
   หลักการ แกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของนายกเมืองพัทยา โดย
ไมจํากัดใหตองดํารงตําแหนงติดตอกันเพียงสองวาระ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕)  
   เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของ
ประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
ฉะนั้น จึงกราบเรียนมาเพื่อใหสภาแหงนี้ไดโปรดพิจารณารับหลักการ กราบเรียนมาดวย 
ความเคารพครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญชุดตอไปครับ ทานถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๕๖/๒ 
 
  นายถวิล ไพรสณฑ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ถวิล ไพรสณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
กระผมและคณะขอเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๐ และเพิ่มเติมมาตรา ๕๐/๑  
  เหตุผล โดยที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน เพราะเปนการจํากัด
สิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของผูใชสิทธิเลือกตั้ง และเพื่อ
ความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง จึงหามนายกเมืองพัทยาที่พนจากตําแหนง 
ไมวาดวยเหตุใดรักษาการในตําแหนงในระหวางการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อปองกันการใช
อํานาจหนาที่เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งของตนเอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   ทานประธานที่เคารพ เนื่องจากฉบับนี้เปนฉบับสุดทายขององคการบริหาร 
สวนทองถิ่น กระผมขอใหเหตุผลเพิ่มเติมสัก ๔ – ๕ นาทีครับ  
  เหตุผลประการที่ ๑ ก็คือวาปจจุบันนี้เรามีรูปแบบการปกครองทองถิ่น 
อยูหลายรูปแบบ รูปแบบแรกคือกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปจจุบันนั้นไมไดล็อกเอาไววา 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครนั้นจะอยูในตําแหนงเพียง ๒ สมัย จะอยูกี่สมัยก็ได 
ถาประชาชนใหความไววางใจ เพราะฉะนั้นการแกกฎหมายอื่นก็ดี เพื่อใหสอดคลองกับ 
กทม. ก็เปนได เพราะวา กทม. นั้นเปนเมืองใหญ ไดเปนตัวอยางอยูแลว 
  เหตุผลประการที่  ๒  กระผมเห็นวาถาจํากัดเอาไวแค  ๒  สมัยนั้น  
สมัยสุดทายนาเปนหวงมากวาผูบริหารเหลานั้นจะมีความตั้งใจทํางานเพื่อประโยชนของ
ประชาชนหรือไม มีหลาย ๆ ทานไดอภิปรายไปแลววาทองถิ่นนั้นอาจจะมีการทุจริต 
คอรรัปชั่น แตถาหากวาเราไมจํากัดเอาไวแค ๒ สมัย สมัยที่ ๒ นาเปนหวงมากที่สุดครับ  
 
                 - ๕๗/๑ 
 



 ๑๗๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๕๗/๑ 
 
  เหตุผลประการที่  ๓  จากการทําการวิจัยของสถาบันพระปกเกลา 
เมื่อปที่แลว มีผลของการวิจัยชัดเจนวาการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ไมวานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดก็ดี นายกเทศมนตรีก็ดี นายกองคการบริหารสวนตําบลก็ดีนั้น ปรากฏ 
เปอรเซ็นตอยางนี้ ๖๕ เปอรเซ็นตผูบริหารของเทศบาลนั้นซึ่งมีจํานวนกวาพันเทศบาลนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงถึง ๖๕ เปอรเซ็นต ไมไดหมายความวานายกเทศมนตรีจะอยูใน
ตําแหนงเกินกวา ๒ สมัย หรือ ๓ สมัย เพราะวาประชาชนเปลี่ยนนายกเทศมนตรีถึง  
๖๕ เปอรเซ็นต ในกรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารถึง ๓๕ เปอรเซ็นต นั่นก็หมายถึงวาประชาชนเขามี
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารอยูแลวโดยออโตเมติก (Automatic) 
  เหตุผลประการที่ ๔ ก็คือวา การที่เราจํากัดไวเพียง ๒ สมัยนั้นอาจจะมี
ปญหาไดวาบางทานอาจจะใหภรรยาหรือสามีหรือญาติลงกอน แลวก็พออีกสมัยหนึ่ง
ตัวเองก็กลับมาลงอีกสมัยหนึ่ง ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได สําหรับรางพระราชบัญญัติ 
ทั้ง ๔ รางนี้ ของกระผมเองไดเพิ่มเติมอันหนึ่งซึ่งยังไมมีผูใดพูดถึง แตวาผมเขียนไวในตัว
เหตุผลก็คือวา ในระหวางที่ผูบริหารไมวาจะเปนนายกเทศมนตรีก็ดี นายก อบต. ก็ดี 
นายก อบจ. ก็ดี พนจากตําแหนงไมวากรณีใด ใหปลัดเปนผูรักษาการ ซึ่งในปจจุบันนี้ 
ถาผูบริหารพนจากตําแหนงผูบริหารผูนั้นรักษาการ แลวมาเปนผูบริหารในชวงที่มี 
การเลือกตั้งดวย เพราะฉะนั้นคนอื่นที่มาสมัครใหมจึงเสียเปรียบ เพราะวาตัวเองยังถือวา
เปนผูบังคับบัญชาอยู เพราะฉะนั้นจึงไดวางกฎเกณฑขึ้นมาใหมวา เมื่อผูบริหารพนจาก
ตําแหนงก็ใหปลัดเทศบาล  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือปลัด อบต. เปน 
ผูรักษาการ แลวปลัดยังเขียนย้ําไวอีกวาในระหวางที่ปลัดรักษาการนั้นหามปลัดใชอํานาจ
ที่เปนของผูบริหาร ถาจะใชตองขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดกอน เชนเดียวกับกรณี
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไววาในระหวางที่รัฐบาลรักษาการนั้นไมสามารถแตงตั้งบุคคลใน
ระดับบางระดับได ยกเวน กกต. เปนผูอนุมัติ เปนแบบนี้ เสริมเขาไปอีก ผมเรียน 
ทานประธานเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ 
 
 



 ๑๗๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๕๗/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผูเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดนําเสนอหลักการและเหตุผลครบถวนทุกรางพระราชบัญญัติ
แลวครับ มีทานสมาชิก ทานใดประสงคอภิปรายไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกอภิปราย) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีนะครับ ผูเสนอรางพระราชบัญญัติไมสรุปแลวนะครับ ผมขออนุญาตลงมตินะครับ 
ขอตรวจสอบองคประชุมครับ  
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง 
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานเขาหองประชุมเพื่อแสดงตนกอนลงมติครับ เชิญครับทานที่อยูนอกหองประชุม 
กรุณาแสดงตนกอนลงมติรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เชิญเสียบบัตรแสดงตนเลยนะครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
ชวงที่รอเพื่อน  ไมไดหารือครับทาน  เปนขอสังเกต  เมื่อกี้นี้พวกผมในฐานะที่ เปน
ผูแทนราษฎรไดไปแถลงขาวไปแลววา ไมเห็นดวยกับ ผบ.ทบ. ที่ไปแถลงขาวแบบนั้น 
ทําใหบานเมืองวุนวาย ตอนนี้ทั้งประเทศครับทานประธาน ทั้งเพจ (Page) เขามาในเครื่อง 
ทั้งโทรศัพทเขามา สภาผูแทนราษฎรจะอยูอยางไร ไมไดหารือนะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุชาติครับ เดี๋ยวเสร็จจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประธานจะใชอํานาจเปดให 
ปรึกษาหารือได แตขอลงมติเร่ืองนี้กอนนะครับ ทุกทานไดกดแสดงตนแลวนะครับ กรุณา
กดแสดงตนครับ ทานใดยังไมไดแสดงตนกรุณากดแสดงตนครับ ขอทราบผลครับ  
มีสมาชิกอยูในหองประชุม ๒๓๗ ทาน ครบองคประชุมพอดีนะครับ  
 
 



 ๑๗๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๕๗/๓ 
 
   ผมขอใหทานสมาชิกไดลงมติเลยนะครับ ทั้ง ๓ รางพระราชบัญญัติ 
มีหลักการเดียวกัน ฉะนั้นทานสมาชิกทานใดเห็นดวยที่จะรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายภราดร ปริศนานันทกุล  
กับคณะ เปนผูเสนอ และฉบับที่นายพีระเพชร ศิริกุล  กับคณะ เปนผูเสนอ ฉบับที่ 
นายถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เปนผูเสนอ เห็นควรรับหลักการกรุณากดปุม เห็นดวย  
ไมเห็นควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ปดการลงมติครับ ขอทราบผลครับ จํานวนผูเขาประชุม ๒๕๖ ทาน เห็นดวย ๒๔๔ ทาน 
ไมเห็นดวย ๙ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน ก็เปนอันวาที่ประชุม 
มีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ทั้ง ๓ ฉบับนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๕๗/๔ 
 
  กรรมาธิการก็ใชชุดเดียวกันกับรางพระราชบัญญัติที่ผานมาแลว  
ทั้ง ๓ ฉบับนะครับ กําหนดแปรญัตติตามขอบังคับคือ ๗ วัน ทีนี้ประเด็นคือจะใช  
รางพระราชบัญญัติของใครเปนหลักในการพิจารณาฉบับนี้ ขอเชิญเสนอ เชิญครับ 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  ทานประธานที่เคารพ บุญร่ืน ศรีธเรศ 
พรรคพลังประชาชน ขอใชรางพระราชบัญญัติ ส.ส. พีระเพชร ศิริกุล เปนหลัก ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมีใครขัดของนะครับ ก็เปนอันวาใชฉบับของทานพีระเพชร ศิริกุล เปนหลักในการ
พิจารณา ก็เปนอันจบการพิจารณารางพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นะครับ  
 

 - ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๕๘/๑ 
 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ เดี๋ยวผมจะเปดใหพวกเราไดมีโอกาสหารือกันทานละประมาณสัก   
๕ นาที ขอความกรุณาตรงเวลาดวย แลวก็กอนจะหารือจะขอความกรุณาพวกเราใหหารือ
กันดวยเหตุดวยผลที่สรางสรรคเพื่อใหสามารถแกปญหาของชาติบานเมืองของเราได 
สถาบันสภาผูแทนราษฎรยังเปนสถาบันหนึ่งที่เปนที่พึ่งที่หวังของพี่นองประชาชนได  
ไมตองโทษวาใครผิด ใครถูกอยางไร เราเสนอแนะแตวิธีทางที่สรางสรรค ขอเชิญ 
คุณเอกพจน ปานแยม ๕ นาทีนะครับ  
  นายเอกพจน  ปานแยม  (ปทุมธานี)   :   ทานประธานที่ เคารพครับ  
ผม นายเอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย  
สิ่งที่กระผมจะไดนําเรียนหารือกับทานประธานตอจากนี้ไป จริง ๆ แลวก็เปนเรื่องที่ 
กอนหนานี้กระผมไดมีโอกาสไดรับเกียรติจากทานประธานใหไดแสดงความคิดเห็น 
ในลักษณะที่เปนการหารือไปแลว แตวาผมอยากจะกราบเรียนฝากทานประธานหารือกับ 
ทานประธาน เพราะกระผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องถึงความเหมาะสมตอ 
การทําหนาที่ของบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมหรือไม บุคคลในที่นี้ถือเปนบุคคลที่เปน 
สวนหนึ่ง  จะเรียกวาเปนบุคคลที่อยู ในฐานะที่ เปนผูนํา  ก็คือทาน  ผบ .ทบ .  ดังที่ 
ทานประธานเมื่อสักครูกอนหนา ทานไดกรุณานําเสนอตอที่ประชุม กระผมเห็นดวยครับ
วาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เรามีอํานาจอยู ๓ ฝาย 
ฝายหนึ่งคือฝายบริหาร ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ แตวาสิ่งที่ทาน ผบ.ทบ. และ
คณะกรรมการที่เรียกวา คณะกรรมการ คตร. ไดมีการแถลงขาวในวันนี้ เสมือนหนึ่งวา 
ทานไดสรางอํานาจหนึ่งขึ้นมาอีกอํานาจหนึ่งในการที่จะดําเนินการสั่งการเพื่อให 
รัฐบาลไดทําโนนทํานี่ตามที่ทานมีความเห็นเชนนั้น  กระผมคิดวาเรื่ องเหลานี้ 
เปนความไมเหมาะสม แลวลาสุดก็มีความชัดเจนครับวา กลุมผูชุมนุมพันธมิตรไดออกมาพูด 
ใน เชิ งที่ ไม สนใจต อข อ เสนอแนะนี้ แล ว  ข อ เสนอของกลุ มพั นธมิต รก็ คื อ ว า 



 ๑๗๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๕๘/๒ 
 
ใหนายกรัฐมนตรีตองลาออกอยางเดียวเทานั้น ก็แสดงใหเห็นวาขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการชุดนี้ไมไดเปนผลอะไรเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานไดทําไปนอกเหนือจากวา
มันไมเหมาะสมตออํานาจหนาที่ที่ทานไดรับมอบหมาย ไดรับแตงตั้งแลว มันยังไมเกิดผล
อะไรเลย มันไมไดเปนการแกไขปญหา กระผมอยากจะขออนุญาตนําเรียนชี้แจงวาอํานาจ
หนาที่จริง ๆ ถาแปลความหมายใหเขาใจกันโดยงายก็คือวา คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่
ในการติดตามสถานการณเพื่อแกปญหาที่จะเกิดขึ้นใหเกิดความสงบเรียบรอย ปองกัน
ไมใหปญหาเกิดขึ้น แตวาที่ผานมามีการกระทําที่มันผิดกฎหมายซึ่งเราก็ทราบกันดี  
การปดลอมรัฐสภา การปดลอมสนามบินดอนเมือง และลาสุดมีการปกหลักปดลอม
สนามบินสุวรรณภูมิเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย มีการใชอาวุธในการเขนฆากัน แตไมได
มีการดําเนินการใด ๆ ตอหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการที่จะแกไขปญหา ปองกัน
ปญหาเหลานี้ นี่คือประเด็นที่สําคัญที่จะบอกวาถาเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดนี้กระผมไมปฏิเสธ กระผมเห็นดวย แตวาแทนที่คณะกรรมการชุดนี้ 
จะทําหนาที่ตามกรอบอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แตทานไปทําในเรื่องที่มันไมใชเร่ือง  
ทานไปทําในเรื่องที่มันนอกเหนือจากอํานาจหนาที่ของทาน ผมจึงอยากนําเรียนตอ 
ทานประธาน นําเสนอทานประธานวา ฝากทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ที่ทานนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาทานตองพิจารณา ในขณะที่ผูใตบังคับบัญชา 
ของทานดําเนินการที่ไมมีความเหมาะสม คร้ังนี้คร้ังที่ ๒ ครับ ---------------------------------- 
 

- ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๙/๑ 
 
ครั้งแรกถาทานประธานจําได หลังเหตุการณวันที่ ๗ ตุลาคม ทาน ผบ.ทบ. ออกมาพูด 
ในลักษณะที่ ถาตัวทานเปนนายกรัฐมนตรีทานลาออกไปแลว นั่นคือความไมเหมาะสม 
ที่ท านจะออกมาแสดงความคิดเห็น เชนนั้น  ครั้ งนี้ ก็ เชน เดียวกัน  ผมยังคิดว า 
ทานนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ทานเปนผูนําประเทศ ในฐานะที่ทานเปนผูบังคับบัญชา 
ทานตองพิจารณาถึงความเหมาะสมสําหรับผูใตบังคับบัญชาในการที่ดําเนินการใด ๆ  
ที่ไมเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่ทานไดมอบหมายไป นี่คือเหตุผลที่กระผมอยากจะได 
ขออาศัยสภาแหงนี้ในการที่จะพิจารณา เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องที่จะนําไปสู
ความขัดแยงมากขึ้น มันไมไดแกปญหาครับ แตมันจะสรางปญหา สิ่งที่เราตองทําตอนนี้ 
ก็คือวาสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมาย ใครกระทําเรื่องที่ผิดกฎหมายตองดําเนินการ ไมใชวา
ปลอยใหมีการกระทําเกิดขึ้นแลวมาถึงวันนี้บอกวาไมสามารถจะแกไขปญหานั้นได 
แนนอนที่สุด การแกไขปญหาที่ปลายเหตุความรุนแรงมันยอมมากกวา แตทําไมเมื่อมี
โอกาสทําไมทานไมแกปญหาที่ตนเหตุ ในขณะที่ทานปองกันได สามารถที่จะสกัดกั้นได 
ทานไมทํา ผมจึงนําเรียนฝากทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีวา กรณีเชนนี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเชนไร ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญคุณเชน เทือกสุบรรณ ครับ 
  นายเชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี)  :  ทานประธานที่เคารพ ตอปญหา
ที่เกิดขึ้นตอสถานการณบานเมืองของเราในขณะนี้เปนความหวงใยของทุกฝาย ผมเชื่อวา
เปนเรื่องของความกังวลของพี่นองประชาชนทั้งหลายที่สอบถามกันมาวันนี้วา เรื่องราว
เหลานี้จะไปยุติที่ไหน เมื่อไร ผมไมทราบการตัดสินใจของทานผูบัญชาการทหารบก  
แตถามองในลักษณะวาเปนขอเสนอของบุคคลหนึ่งที่หวงใยปญหาบานเมืองก็นาที่จะ 
รับฟงแลวก็เพื่อการพิจารณา แตทานประธานครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมตองเรียน 
ทานประธานวา จริง ๆ แลวอยากใหสภาแหงนี้เปนเวทีที่แสดงความคิดเห็นและเคารพ
ความคิดเห็นของพี่นองประชาชนทุกคน รวมทั้งเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภานี้ 
ไดรวมกันเสนอทางออก เพราะวาเหตุการณที่มันลุกลามมานี้มันเกิดเหตุการณขึ้นมา 
เกือบ ๖ เดือน ตองยอมรับความเปนจริง ทานประธานครับ เหตุการณที่เกิดขึ้นมารวม 



 ๑๘๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๙/๒ 
 
๖ เดือนนี้เราตองยอมรับวาเราไดถูกเพิกเฉย แตสิ่งที่เกิดขึ้นนับวันที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เร่ือย ๆ แนนอน คนที่กระทําความผิด ผิดกฎหมายตองดําเนินการ แตวาโดยสม่ําเสมอกัน
ทานประธาน กระผมเห็นวาสิ่งที่เปนทางเลือก ทางออก แนวปฏิบัตินี้ การที่ผูบัญชาการ
ทหารบกเสนอตอทานนายกรัฐมนตรีพวกเราวิพากษวิจารณก็เทานั้น คนที่จะตัดสินใจ 
ก็คือทานนายกรัฐมนตรีที่จะยุบสภาไดหรือไม แตผมเห็นพองกับเพื่อนสมาชิกในสภานี้วา 
สภาเรานี้เรามีความผิดไหม ผมยังเห็นวาสภาไมมีความผิด แตสภาเปนตัวแทนของ
ประชาชนในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ ถาทานประธานยอนกลับไป ทานผูนําฝายคาน
ทานไดเสนอตอทานนายกรัฐมนตรี ตอสาธารณชนมาเปนระยะเวลานานแลววาทางออก
ที่ดีที่สุดก็นาไปสูที่การยุบสภา ใหประชาชนสวนใหญของประเทศเปนผูตัดสินใจ  
แตทางเลือกนั้นไดรับการปฏิเสธ วันนี้เมื่อมีคนที่มีอํานาจในบานในเมืองไดเสนอขึ้นมา 
ทานประธานครับ วันนี้เราจะตองพิจารณาดวยเหมือนกันวาสถานการณของพี่นอง
ประชาชนสวนใหญคิดเห็นเปนอยางไร รัฐบาลไดสนใจที่ดูตลาดหุน ถาทานประธานเห็น
ในตลาดหุนวันนี้ ตลาดหุนคึกคักมากเปนพิเศษทานประธาน สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นดวยก็คือ  
ผมคิดวาพี่นองประชาชนสวนใหญของประเทศสวนใหญอยากที่จะเห็นขอยุติ ถาถาม 
ทานประธาน ถามผมอยากเลือกตั้งใหมไหม ผมไมอยากเลือกตั้งหรอกครับ พวกเราที่นี่ 
ไมมีใครอยากเลือกตั้ง แตถามวาถาจําเปนตองเสียสละเพื่อใหมันยุติปญหาของ
ประเทศชาตินี้เรายินดีจะทําไหม -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๐/๑ 
 
เรายินดีที่จะใหประเทศชาติเราไดเร่ิมตนใหมไหม ขณะที่เหตุการณที่เกิดขึ้นในวันนี้ 
มีการเสียชีวิตเลือดเนื้อของพี่นองประชาชนทุกวัน  เหตุการณที่ เกิดขึ้นมีคนใช 
อาวุธสงครามยิงโครม ๆ ในประเทศนี้โดยไมไดรับการเหลียวแล ไมไดรับการดูแล วันนี้ 
เราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองถามตัวเองเหมือนกันวาเราคิดวาเรายังอยู 
ในสภาผูแทนราษฎรนี้อยางมีศักดิ์ศรีไดไหม ทานประธานครับ  ผมเห็นดวยในการ 
ที่จะรวมรุก รวมถอย ผมเห็นดวยกับแนวทางของทานประธานสภาผูแทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรที่หารือกัน ผมเห็นดวยวา
ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการเจรจา แตทานประธานตองยอมรับความเปนจริงวา ๖ เดือน 
ที่ผานมาฝายการเมืองไมเจรจาเลย ไมพยายามที่จะเจรจาเพื่อใหปญหามันสูขอยุติ  
แต เราโยนไปให เปนภาระหนาที่ ของตํารวจ  เปนภาระหนาที่ ของผูบัญชาการ 
ตํารวจนครบาล เปนผูที่เขาไปเจรจาใหยกเลิกการประทวง แตเราไมไดแกไขปญหา 
ที่ตนเหตุ ไมไดแกไขปญหาที่สาเหตุของมัน ทานประธานครับ สภาเปนเครื่องมือ  
สภาถูกวิพากษวิจารณอยูตลอด สําหรับผมเองผมเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดอยูที่การเจรจา  
แตถาตองยุบสภาเพื่อที่จะคืนอํานาจใหประชาชนตัดสินใจ ผมก็ยินดีครับทานประธาน 
ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญ รอยโท กุเทพ ใสกระจาง ครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน  
ที่กระผมขออนุญาตทานประธานเพื่อปรึกษาหารือ ก็เพราะวาวันนี้เรากําลังเผชิญกับ
ภาวะที่ฝายการเมือง ซึ่งก็ประกอบดวยพวกเราที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 
จะตองรวมกันพิจารณา เพราะวามีการเสนอโดยขาราชการประจํา ซึ่งโดยธรรมเนียม 
ในระบอบประชาธิปไตย  ขอเสนอใหยุบสภาในทางการเมืองนั้น ถาเปนขอเสนอ 
จากฝายการเมืองดวยกันเราก็จะไมถือสาหรอกครับ เราก็คิดวาเปนขอเสนอที่เกิดขึ้นได 
แตการที่ขาราชการประจําไปประชุมกันแลวเสนอใหมีการยุบสภาเพื่อแกปญหาในกรณี 
ที่คนกลุมหนึ่งไปกระทําผิดกฎหมาย ไปยึดสนามบินนานาชาติ เอาประเทศทั้งประเทศ 



 ๑๘๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๐/๒ 
 
ไปเปนตัวประกัน เอาพี่นองประชาชน ๖๕ ลานคนเปนตัวประกัน แลวบอกวาใหยุบสภา 
เพื่อแกปญหานั้น ผมอยากถามทานประธานวาหลักคิดนี้คิดไดอยางไร สภาไปเกี่ยวของ
กับการแกปญหานั้นอยางไร และจะอธิบายอยางไรวาเมื่อยุบสภาแลวสถานการณตรงนั้น 
จะสิ้นสุดลง ผมคิดไมออกจริง ๆ ทานประธาน ผมเปนผูแทนราษฎร ทานประธาน 
เปนผูแทนราษฎร เราอยูในสภาผูแทนราษฎรนี้เรามีความกระตือรือรนที่จะทํางาน  
เราพยายามออกกฎหมาย เราพยายามพิจารณาเรื่องที่เปนความเดือดรอนของประชาชน 
แตมาวันนี้ มีขาราชการประจําโดย ผบ.ทบ. ซึ่งเปนตัวหลักเสนอใหมีการยุบสภา  
ผมไมคาดวาจะมีขอเสนออยางนี้จากขาราชการประจํา กราบเรียนถามทานประธานวา
การยุบสภานั้นไมใชสิ่งที่นากลัว ไมใชสิ่งที่เราเห็นวามันเปนเรื่องที่ไมสามารถทําได 
หรือยอมรับได เพราะเราอยูในที่นี้ก็เคยผานการยุบสภามาแลวนับครั้งไมถวน แตการ 
ยุบสภาเพื่อไปแกปญหากลุมคนที่ทําผิดกฎหมายไม เคยเกิดขึ้น  ผมกราบเรียน 
ทานประธานวาถายุบสภาเราไปเลือกตั้งเรากลัวไหม ไมกลัว พรอมไหม พรอม แตถามวา
ความคิดที่ออกมาจากวงขาราชการประจํานั้น ตอบคําถามชาวโลกที่เขากําลังบอกอยู
ปจจุบันนี้ไดไหม เขาตองการเห็นขาราชการประจําทําตามนโยบายของฝายการเมือง  
เมื่อมีกระทําผิดกฎหมายที่สนามบิน เขาจะตองไปจัดการกับคนกระทําผิดกฎหมาย 
ประชาชนทั่วประเทศ ประชาชนทั่วโลกกําลังดูประเทศนี้วาขาราชการประจําระดับ  
ผบ.ทบ. ซึ่งมีอํานาจเต็ม มีกองทัพอยูในมือจะไปจัดการกับคนเหลานั้นแบบไหน  
เขาไมจัดการ แตมาเสนอวาใหยุบสภาสิ เพื่อจัดการกับปญหานั้น ---------------------------- 
 

- ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๑/๑ 
 
ทานประธานกําลังจะมองอนาคตของประเทศเราเปนอยางไรครับ ตอไปขาราชการประจํา
แข็งขืน ขัดขืนไมทําตามนโยบายและคําสั่งของขาราชการการเมือง แลวบอกวาถาเกิด
ปญหาขึ้นในประเทศนี้ก็ชี้มือกลับมาที่ขาราชการการเมืองวาคุณตัดสินใจอยางนั้นสิ  
แลวทุกอยางจะเรียบรอย แลวเราจะจางขาราชการประจําเหลานั้นไวทําไมครับ เอาภาษี
ประชาชนมาจางเปนเงินเดือน เปนบําเหน็จบํานาญตอไป เราจะทําอยางนั้นทําไมครับ 
ทานประธานที่เคารพ เราก็รูอยูวาแมจะยุบสภาก็ไมไดตอบคําถามการกระทําผิดกฎหมาย
ที่เกิดขึ้น กระผมกราบเรียนทานประธานวาที่ตองพูดวันนี้ ก็เพื่อสงสัญญาณไปยังบรรดา
ขาราชการประจําซึ่งลังเลอยู วันนี้มีคนไปชักชวนคนเหลานั้นวาเราจะตองแข็งขืนเพื่อไมให
ฝายการเมืองทํางานได ถาเราสรางบรรทัดฐานอยางนี้ ไมใชรัฐบาลพวกเราอยางเดียว
หรอกครับ ใครที่จะมาเปนรัฐบาลในอนาคตโดนมาตรการนี้ก็ไปไมรอดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น
ผมจึงกราบเรียนทานประธาน ขอใหทานประธานในฐานะประมุขฝายนิติบัญญัติไดเอา
ความเห็นของพวกเราสวนนี้บอกไปยังทานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจในการยุบสภา ขอให
ทานบอกวาสภานี้ไมเห็นดวยที่จะเอาสภาเปนแพะรับบาป ยุบสภาเพื่อแกปญหาของคน
ไปทําผิดกฎหมายไมสามารถแกได ขอใหทานประธานยืนยันแทนเราวาไมเห็นดวยกับการ
ยุบสภาครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวัชระ เพชรทอง นะครับ 
  นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายวัชระ เพชรทอง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ ทานประธานที่เคารพครับ 
การที่ผูบัญชาการทหารบก พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ไดเสนอใหมีการยุบสภานั้น  
โดยสวนตัวแลว ผมก็ไมเห็นดวย แตทานประธานสภาที่เคารพครับ เราตองยอมรับ 
ความเปนจริงวาจากประวัติศาสตรการเมืองไทย นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา เราไมอาจที่จะหามทหารเขามา 
เกี่ยวพัน เกี่ยวของกับการเมืองไทยไดเลยแมแตนอย แมกระทั่งวันนี้หรือในอนาคต  
การรัฐประหารนั้นสําหรับประเทศไทยคงไมใชคร้ังสุดทายอยางแนนอน การที่เพื่อนสมาชิก 



 ๑๘๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๑/๒ 
 
จากพรรครัฐบาลไดกลาวถึงผูบัญชาการทหารบกในลักษณะเชนนั้นผมก็เห็นดวย และ 
ถาทานเห็นวาขาราชการประจําซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาเพียงแคอธิบดี เทียบไดกับอธิบดี
กรมปศุสัตว หรืออธิบดีกรมอื่น ๆ มียศเสมอกัน ถาผูบัญชาการทหารบกขัดนโยบาย
รัฐบาล  ผมเสนอใหรัฐบาล คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปลี่ยนแปลงตัวผูบัญชาการทหารบก เปนอํานาจของรัฐบาลอยูแลว ทานมีสิทธิที่จะทําได
อยางชอบธรรม ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาขอเสนอ
ของผูบัญชาการทหารบกและปลัดกระทรวง ตลอดจนทานอธิการบดีนั้นเปนขอเสนอ 
ที่ควรรับฟงแบบกัลยาณมิตร จริงอยูสภาแหงนี้ไมไดมีความผิดเพราะผูขัดแยงนั้นคือการ
ขัดแยงระหวางรัฐบาล นายสมชาย วงศสวัสดิ์ ซึ่งถูกกลาวหาวาเปนรัฐบาลอะไร 
ก็สุดแทแต กับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คูขัดแยงคือกลุมพันธมิตรกับ
รัฐบาล สภาไมเกี่ยว แตเมื่อสภาถูกลากเขาไปแลวเสนอใหยุบสภา ก็เปนสิทธิทางฝาย
ประชาชนหรือขาราชการประจําที่จะเสนอมา ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะ 
กราบเรียนวาทางฝายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเขาไมไดเรียกรองให 
ยุบสภา  แตเขาเรียกรองให รัฐบาล  นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  ลาออกจากการเปน
นายกรัฐมนตรี ทานประธานที่เคารพ ไมวานายกรัฐมนตรีจะลาออกตามคําเรียกรองของ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือไมก็ตาม หรือนายกรัฐมนตรีจะใชสิทธิ 
ในการประกาศยุบสภาก็ตามเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปตยก็ไดอภิปรายไปแลววา  
พรรคประชาธิปตยนั้นแมกระทั่งยุบสภาเราก็ยอมถาหากทําใหบานเมืองมีความสงบสุข -- 
 

- ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๖๒/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ทานนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี
ประสาอะไรไมทําอะไรเลย ไมไดแกไขปญหาใหกับประเทศชาติบานเมือง มาก็มาสาย 
ชาวบานเดือดรอนทั่วทุกหัวระแหง ทานประธานครับ การที่การเมืองภาคประชาชน 
ไดเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออกนั้นเปนเรื่องที่สมควรแลว 
  (นายซูการโน มะทา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวัชระครับ มีผูประทวงครับ เชิญคุณซูการโน มะทา ครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายซูการโน มะทา (ยะลา)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอประทวง
ตามขอบังคับการประชุมสภา ขอ ๖๓ ครับ พาดพิงผูอ่ืน แลวก็สิ่งที่พูดวันนี้เราพยายาม 
ที่จะพูดในทางที่ดีนะครับ อยากใหทานประธานวินิจฉัยดวยนะครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวัชระครับ ผมวินิจฉัยอยางนี้ครับ คุณวัชระไดอภิปรายพาดพิงถึงทานนายกรัฐมนตรี 
แลวก็บอกวา มาก็มาสาย ขอใหถอนคําพูดนั้นเถอะครับ เมื่อกี้กอนที่ผมจะเปดโอกาสให
อภิปราย ผมไดขอรองพวกเราทุกคนวันนี้ขอสักวันหนึ่งครับ อยาวิจารณผูอ่ืนนะครับ 
เราเสนอเหตุผลกันดวยเหตุดวยผลที่สรางสรรคเพื่อจะแกไขปญหาของชาติบานเมือง 
ขอความกรุณาคุณวัชระถอนดวยนะครับ 
  นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานกรุณาบอกใหมครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ที่เมื่อกี้คุณวัชระไดพูดวา ทานนายกรัฐมนตรีสมชายมาก็มาสาย รัฐบาลไมทําอะไรเลย 
ขอความกรุณาครับ 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สุชาติ 
ลายน้ําเงิน ผมยกมือหลายครั้งทานประธานก็ไมไดชี้ใหผมพูด ทั้งลุกประทวงทานก็อาจจะ
มองไมเห็น 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมใชประทวงครับ เพราะวาผมจดไวแลวครับและกําลังจะเรียกคุณสุชาติตอจากคุณวัชระ
นี่ละครับ เชิญนั่งลงกอนครับ 



 ๑๘๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๖๒/๒ 
 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  เมื่อสักครูนี้ทานประธานพูดชัดเจนวา 
ไมอยากจะใหมีปญหาไปขัดแยงเรื่องอื่น วันนี้อยากฝากผูอภิปรายนะครับ คือ ๑. ผบ.ทบ. 
ออกมาพูดอยางนี้ คุณพูดไป แตนี่คุณบอกวานายกรัฐมนตรีมาสาย นายกรัฐมนตรีไมไดเร่ือง 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ผมไดยินแลวครับ และผมไดวินิจฉัยไปแลวครับ คุณสุชาติเชิญนั่งลงครับ  
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณศุภชัยนั่งลงเถอะครับ ไมอยางนั้นเวทีแหงนี้ก็จะไมมีทางแกไขปญหาของบานเมือง 
ไดเลยครับ คุณศุภชัยนั่งเถอะครับ เพราะวาจะประทวงเรื่องคุณวัชระใชไหมครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานที่ เคารพครับ กระผม 
ขอประทวงทานที่กําลังอภิปรายอยูครับ ทําผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ ใสรายคนอื่นครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมไดวินิจฉัยไปแลวครับคุณศุภชัย ไดวินิจฉัยไปแลวครับ เชิญครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ศุภชัย 
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนครพนม ขอประทวง 
ทานผูทรงเกียรติที่อภิปราย เปนการใสรายทานนายกรัฐมนตรี เพราะผูอภิปรายไดกลาว
คําวา เปนนายกรัฐมนตรีประสาอะไร มาก็มาสาย การพูดอยางนี้เปนการใสรายปายสี 
ขอใหทานประธานไดวินิจฉัยวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมวินิจฉัยไปแลวครับวาเปนคําพูดที่เสียดสีและไมเหมาะสม ขอใหคุณวัชระถอนคําพูด
ดวยนะครับ ขอความกรุณาครับ เราจะไดอภิปรายกันตอ ขอความกรุณาทุกฝายเลยนะครับ 
คุณศุภชัยนั่งลงกอนครับ ขอความกรุณาทุกฝายครับ อยาไปพูดพาดพิงถึงคนอื่น 
ขอสักวันหนึ่งครับ แลวเราก็คุยกันดวยเหตุดวยผลวาเราจะแกปญหาของชาติบานเมืองเรา 
ไดอยางไรนะครับ ขอความกรุณาคุณวัชระถอนคําพูดดวยครับ 
  นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ ผมยินดีถอน
คําพูดตามทานประธานไดกลาวครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผูขัดแยงในสังคม 



 ๑๘๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๖๒/๓ 
 
ในขณะนี้คือรัฐบาลกับกลุมประชาชนที่ประทวงรัฐบาล สภาไมเกี่ยว เมื่อผูบัญชาการ
ทหารบกเรียกรองใหยุบสภาผมก็อดแปลกใจไมได ทานประธานที่เคารพครับ พวกเรา 
ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของพี่นองประชาชน คนที่ผานการ
เลือกตั้งไมไดหมายความวาเปนคนดีเสมอไป แตก็ยังดีกวาขี่รถถังมาเปนนายกรัฐมนตรี 
ทานประธานครับ ผมไมไดเสียดสีนะครับ ผมตองการที่จะบอกกับทานประธานวา 
เราไมปรารถนาการรัฐประหาร แมวาหลายคนจะเรียกวาการปฏิวัติก็ตาม แตการปฏิวัตินั้น 
ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ คําวา เรฟโวลูชั่น (Revolution) ซึ่งไมใชเปนการปฏิวัติในประเทศไทย 
แตเปนการรัฐประหารเทานั้นครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมมีความเห็นวา 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้จะยุบหรือไมยุบก็สุดแทแต ---------------------------------------------- 
 
 

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๓/๑ 
 
แตผมตองการเห็นสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ เปนผูแทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ 
ที่ไดอภิปรายตอหนาทานประธานและตอหนาพระบรมฉายาลักษณของในหลวง ซึ่งเปน 
ที่เคารพสักการะของพวกเราทุกคน ไมตองการที่จะเห็นใครทําหนาที่แทนเพียงบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเทานั้น ขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ครับ 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี ก็ตองขอบคุณทานประธานนะครับที่
ใหลุกขึ้นมาหารือ  แลวก็ตองขอบคุณเพื่อน  ๆ  ผูแทนราษฎรดวยกันที่ทรงเกียรติ 
ไดเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ผมนั่งฟงอยูแตตนก็เห็นดวยหลาย ๆ ทาน เพราะวันนี้ผมบอกวา
เปนเรื่องแปลกของสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย ประวัติศาสตรไมเคยมี วันนี้ผมตอง
เรียนทานประธานครับวา ทาน ผบ.ทบ. ทําผิดกติกาบานเมืองอยางรายแรง ทําไมผมบอกวา
อยางรายแรง ผมเปนผูแทนราษฎรผมไดรับโปรดเกลาฯ จากพระองคทาน วันนี้คุณไปหยิบ
อํานาจมาบอกใหยุบสภา ลาออก คุณไมมีอํานาจตรงนั้น อยากจะฝากทานประธาน 
ผานไปถึงดวยวาใหกลับไปคิดเสียใหมนะครับ ทําไมผมพูดอยางนี้ ลาสุดมีขาวมาจาก
ลพบุรี ร. พัน ๓๑ ผมใหทานประธานบันทึกไวในสภาผูแทนราษฎรดวยนะครับวา สั่งเปน
ความลับ ใหเตรียมกําลังรบพิเศษเขากรุงเทพฯ ดวน วันนี้ทานประธานบันทึกไวดวย 
เพราะวาเพื่อนโทรศัพทมา เปนคนคุมกําลังอยู พอทาน ผบ.ทบ. ออกมาพูดอยางนี้ พอพูด 
อยางนี้รัฐบาลไมยุบสภาผูแทนราษฎรแลวปฏิวัติ ผมถามวาวันนี้ ผมขอใชคําวา พันธมิตร 
ก็แลวกันทานประธานครับ  พันธมิตรออกมาแถลงรายตัวเลยบอกวาถายุบสภา
ผูแทนราษฎรก็ยังยึดเหมือนเดิม ผมถามวาถายุบสภาผูแทนราษฎรแลวเลือกมาใหม 
พันธมิตรยอมหรือไม ถายุบสภาผูแทนราษฎรแลวพันธมิตรไมยอม ผบ.ทบ. ทําอะไร 
ไดบาง ตองถามอยางนี้ทานประธานครับ วันนี้ประชาชนทั้งประเทศ เพราะอะไร เพราะ  
๑ .  ผู แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ ง  กอนเลือกตั้ งคุณก็ เปนคนเขียนกติกามา 
บอกวาใหไปเลือกตั้งมา พอเลือกตั้งมาประชาชนวันนี้โทรศัพทกันแจว ๒ คร้ังแลวครับ 
ทานประธาน ที่จะถามวาใชวิธีบีบหรือไม ผมวา ไมใช ถาคนมีความคิดคงไมทําแบบนี้ 



 ๑๘๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๓/๒ 
 
และไปอางคณะอะไรก็ไมรู พอมาแถลงปุบ แทนที่บานเมืองจะสงบ ผมดูแลวบานเมือง 
จะลุกเปนไฟ  ตองกราบทานประธานเรียนนะครับ  เพราะวาเมื่อสักครูทราบวา
นายกรัฐมนตรีมาถึงเชียงใหมอยางปลอดภัย ผมตองชื่นชมนายกรัฐมนตรีสมชาย  
วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีสมชายมาจากผูพิพากษา ไดรับโปรดเกลาฯ มาหลายขั้นตอน 
ทานบอกเลย ทานไมมีความผิด ทานจะไปยุบสภาผูแทนราษฎร ทานจะไปลาออก  
แลวประเทศไดอะไร  วันนี้ มันตองพูดกันแบบชัดเจนครับวา  สภาผูแทนราษฎร 
อันทรงเกียรติแหงนี้ ขาราชการนะครับ ไมใชวาไปดูถูกทหาร ไมเคยอางถึงทหาร แตวันนี้ 
ผบ.ทบ. มีตําแหนงของตัวเอง ตําแหนงที่ตัวเองนั่งอยู แตตัวเองกลับไมเอาตําแหนงที่ไปพูด
ใหเกิดประโยชนกับประเทศ เอาตําแหนงตัวเองไปบอกอีกใหการเมืองยุบสภาผูแทนราษฎร 
ผมไมเห็นดวย ฝากทานประธานไปบอกวา วันนี้ตองคิดครับ เพราะวาไมใชเร่ืองเล็ก  
แลวอีกอยางหนึ่งวันนี้ทั่วโลกเขามอง เศรษฐกิจทั่วโลกกําลังวุนวาย แตกลุมหนึ่งไปยึด
สนามบินสุวรรณภู มิ  ไปรังแกคนอื่นทั่ ว ไป  สุดทายบอกใหคนที่ มีความถูกตอง 
ใหยุบสภาผูแทนราษฎรเสีย แตคนที่ทําความผิดไมไดพูดถึงเลย แลวจะอยูกันอยางไร
ประเทศนี้ ทานประธานครับ ทานประธานเปนถึงผูหลักผูใหญในบานเมือง นั่งอยูบนเกาอี้ที่สูง
ฝายนิติบัญญัติ ใหเขาละเมิดอํานาจนิติบัญญัติแบบที่วา ไมมีที่ไหนอีกแลวในโลกของ
สภาผูแทนราษฎร ทําไมผมพูดอยางนี้ พฤษภาทมิฬผมเปนหัวหนาม็อบ (Mob) ชนมา  
เอาเลือดแลกมา แลกประชาธิปไตยไว วันนี้ประชาธิปไตยเต็มใบที่มาจากการเลือกตั้ง 
จะตองถูกอํานาจเผด็จการมาบอกวา ยุบเสีย ถาไมยุบผมสั่งไปแลว ผมบอกไปแลว  
ผมบอกไปที่ลพบุรี ผมบอกไปที่โคราชใหเตรียมกําลังเขา ผมถามวาถาวันนี้จะปฏิวัติ  
ทําเลย แลวผมก็จะไปเกณฑประชาชนเขามาใหม วันนี้ถาเกิดยุบสภาผูแทนราษฎร 
แลวลาออก แลวถาผมเลือกตั้งกลับเขามาเหมือนเดิม ไมจบ ใครเปนคนตัดสิน วันนี้ 
ทานประธานตองเรียนไปถึงนายกรัฐมนตรีวา พวกผมในสภาผูแทนราษฎรอันทรงเกียรติ
แหงนี้ขอประณาม ถามวาขอประณามใคร ขอประณามผูที่บอกใหยุบสภาผูแทนราษฎร
ลาออก 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ความจริงไมตองไปประณามใครหรอกครับ 



 ๑๙๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๓/๓ 
 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  ครับ ไมไดประณาม ทานประธาน  
ถอนก็ไดครับ ขอบอกใหหยุดคิดแลวมองประเทศ มองระบอบประชาธิปไตย วันนี้ระบอบ
ประชาธิปไตยตองมาจากการเลือกตั้ง ระบอบประชาธิปไตยไมใชไปนั่งแถลงขาวแลวบอกวา
นี่ถูกตอง อันนี้ไมถูกตอง ตองฝากทานประธานกราบเรียนไปถึงนายกรัฐมนตรีวา  
อยางนอยบานเมืองกําลังเกิดวิกฤติทั่วโลก --------------------------------------------------------- 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๔/๑ 
 
วันนี้ทานประธานคงเห็นขาวไปทั่วโลกวาไมเห็นดวยกับการยึดสนามบินสุวรรณภูมิ  
แตไมมีการแกไข ตั้งแตเมื่อคืน ทั้งตํารวจ ทหารไมมีเลยครับ ไมมีออกไปแกไข แตวันนี้ 
ขึ้นไปลุกแถลงแลวบอกใหยุบสภาเสีย ผมวาไมมีในโลก ทานประธานฝากไวดวยครับ 
ขอบคุณมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ ผมอยากจะฟงวาพวกเราเห็นดวยเพราะอะไร ไมเห็นดวยเพราะอะไร 
แลวถาไมเห็นดวย มีหนทางที่จะแกไขที่ดีกวาการยุบสภาหรือไม อยางไร เชิญคุณนคร  
มาฉิม ครับ  
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ดวยความเคารพตอความคิดเห็น แลวก็เหตุผลที่เพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ทานไดแสดง
ขอคิดเห็น ผมเองไมเคยเห็นดวยกับการรัฐประหารหรือการปฏิวัติใด ๆ ทั้งสิ้น แลวก็
มุงหวังที่จะเห็นกระบวนการในการพัฒนาการเมือง การปกครอง แบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดพัฒนากาวหนาใหประเทศของเราทัดเทียมกับ
อารยประเทศ แลวก็ไมเห็นดวยเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกที่ไดกลาวอภิปรายมาตั้งแตตนวา
ขาราชการประจําแมวาจะมีอํานาจ มีอาวุธอยูในมือ แลวก็อาจจะมีอํานาจในการที่จะทํา
การรัฐประหารได ที่จะเขามาชี้นําหรือวาสั่งการใหฝายบริหารหรือวาฝายนิติบัญญัติ
จะตองยุบสภา เพราะอํานาจที่ไดมานี้มาจากอํานาจที่เปนของประชาชน เปนอํานาจ
อธิปไตยที่ เปนของประชาชนอยางแทจริง แตวายอนกลับไปดูสาเหตุหรือมูลเหตุ 
ความขัดแยงของสังคมไทย สังคมการเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน ถาเกิดวาเรายอมที่จะพูด 
ความจริงและก็ รับความจริงกันนะครับ  สาเหตุของความขัดแยงเกิดขึ้น  หลัก  ๆ  
ที่ฝายพันธมิตร ขออนุญาตพูดถึงนะครับ ฝายพันธมิตรก็กลาวอางในการชุมนุมเรียกรอง
มาโดยตลอดก็คือ เร่ืองที่ ๑ ตองการใหรัฐบาลซึ่งเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในฐานะของ 
ฝายบริหารบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด ผูที่กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ของบานเมือง ทานประธานที่เคารพครับ คนผิดไมวาจะเปนคนธรรมดาสามัญทั่วไป  
คนที่ ดํ า รงตํ าแหน งทางการ เมือง  แมกระทั่ งอดีตนายกรั ฐมนตรี  ถ าท านผิด 



 ๑๙๒ 
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ทานกลับมาแลวก็รับโทษตามกฎหมายบานเมืองเถอะครับ ถาแบบนี้ผมเชื่อวาการชุมนุม
ของผูที่เรียกรองหาความชอบธรรม ไมวาจะเปนกลุมใดก็แลวแตเขาจะเชื่อม่ันในการใช
อํานาจของฝายบริหาร ไมใชวาฝายบริหารเห็นวาผูที่ตองโทษตามกฎหมายโดย 
คําพิพากษาของศาลฎีกาเปนพรรคพวกของตนเอง แลวพยายามที่จะปากวาตาขยิบ 
พยายามที่จะไมดึงผูที่กระทําความผิดหรือนักโทษที่ศาลไดพิพากษาแลวมาลงโทษ กลไก
ในการบังคับใชกฎหมายที่ยอหยอนและเลือกปฏิบัติเชนนี้ก็ทําใหประชาชนอีกสวนหนึ่ง
ขาดความเชื่อม่ันในการบังคับใชกฎหมาย เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเรื่องวาความขัดแยง
แลวก็ขอคิดเห็นในสวนนี้เสนอตอทานประธาน  
  เรื่องที่  ๒  สาเหตุหรือมูลเหตุของความขัดแยงปฏิ เสธไมได เลยวา 
มาจากการที่คณะกรรมการ  คตส .  ไดอายัดเงินของทานอดีตนายกรัฐมนตรีไว  
๗๖,๐๐๐ ลานบาท ถาเกิดวาอีกฝายหนึ่ง ไมวาจะเปนฝายรัฐบาล ฝายพันธมิตร  
หรือประชาชนทั่วไปเคารพในหลักนิติธรรม ยอมรับฟงอยางมีเหตุผล ทานประธานครับ  
ถาเกิดวาศาลพิพากษาวาทานไดทรัพยสินมาโดยสุจริต คืนใหทานไป ความวุนวาย 
จะไมเกิดขึ้น แตถาเกิดวาศาลพิพากษาวาทรัพยสินที่ทานไดไปนั้นไดมาโดยมิชอบ ไดมา
โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ที่ทานดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะนั้น เปนการทุจริต  
และกฎหมายบัญญัติวาผิด และจะตองยึดคืนใหกับแผนดิน คืนใหกับประชาชน ผมเชื่อวา
ถาทุกคนเคารพในกระบวนการยุติธรรมและรอเวลาที่จะใหศาลตัดสิน ความวุนวาย 
จะสงบลงทันที ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๖๕/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ สภาพการณในปจจุบันผมเสริมนิดเดียวก็คือ ความโกลาหล
วุนวายเกิดขึ้นอยางไมเคยมีมากอน ไมเคยคิด ไมเคยฝนวาสภาพการณทางการเมืองของ
บานเราจะเกิดความแตกแยก แบงฝกแบงฝายถึงขนาดนี้ ทานประธานที่เคารพครับ 
เพราะฉะนั้นผมยังมีความหวังวา ณ วินาทีนี้ รัฐสภาซึ่งเปนผูแทนของคนไทยทั้งประเทศ 
ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยจะยังคงมีโอกาสไดทําหนาที่เพื่อคนไทยทั้งประเทศ  
เราจะไดมารวมกันคิดปรึกษาหารือ แลวก็หาทางออกเพื่อธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริยของเราตอไป กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณซูการโน มะทา ครับ 
  นายซูการโน มะทา (ยะลา)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ซูการโน มะทา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชาชน กอนอื่นผมตองขอขอบคุณ
ทานประธานที่เปดโอกาสใหผม ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรกไดหารือ
ในประเด็นที่เปนประเด็นทางการเมือง ซึ่งขอเรียนผานทานประธานในฐานะที่เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาผมไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการที่ไดแถลงเมื่อชวงเย็น
ที่ผานมา เนื่องจากวาถาเรามาพูดโดยขอเท็จจริง แลวก็มีเพื่อนสมาชิกพวกเราหลายคน
พยายามจะพูดถึงปญหาและตนเหตุที่แทจริงที่เกิดปญหา วันนี้เราตองยอมรับวาปญหา
และตนเหตุที่แทจริงก็คือเนื่องจากมีกลุมบุคคลกลุมหนึ่งซึ่งไมเคารพและไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย แลวก็ไมเคารพตอสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของพี่นองประชาชน 
สวนใหญ อันนี้คือตนเหตุที่แทจริงที่เกิดปญหาในวันนี้ ฉะนั้นในความคิดเห็นของผม  
ผมเห็นวาการที่จะใหสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดเขามาโดยตามกฎกติกาที่ตนเองก็ไมได
กําหนด แตเราเขามาโดยตามรัฐธรรมนูญที่ทาง สนช. ไดรางมาตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉะนั้นพวกเราก็ไดทําหนาที่ที่จะสะทอนปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชนทุกระดับ และในสภาผูแทนราษฎรอันทรงเกียรติแหงนี้  
ผมก็คิดว า เราก็ มีผู ที่ เห็นดวยและไม เห็นดวยตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทานประธานที่เคารพครับ การที่ผูบัญชาการทหารบก 
และคณะกรรมการไดออกมาแถลงตอสาธารณชนหรือตอสื่อมวลชนนั้น ในฐานะที่ผมเปน 



 ๑๙๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๖๕/๒ 
 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผมเห็นวาเกินขอบเขตอํานาจหนาที่ที่จะสรางความเสียหาย 
ใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติเพิ่มเติม วันนี้สถานการณของประเทศชาติไดรับความเสียหาย
จากกลุมของบุคคลที่ไมเคารพกฎหมาย วันนี้ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่นองประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ขอยอนและ 
ขอใชสภาผูแทนราษฎรแหงนี้เปนสื่อใหพี่นองประชาชนทั่วประเทศไดเขาใจวา สมมุติวา
กรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครทั้งหมด กลับไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของ  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต วันนี้พี่นองประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นจะตอง
สูญเสียชีวิตเทาไร พวกเราที่อยูในสภาผูแทนราษฎรอันทรงเกียรติตองไมลืมประวัติศาสตร 
ความชอกช้ํา ความเจ็บปวดของพี่นองประชาชน ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีสิทธิ
เสรีภาพเทาเทียมกัน เหตุการณที่พื้นที่อําเภอตากใบ เหตุการณที่พื้นที่มัสยิดกรือเซะ  
ทุกอยางพี่นองประชาชนเรียกรองตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แตผลที่ไดรับจาก 
ที่กํากับดูแลความรับผิดชอบ กลับไปใชความรุนแรง ซึ่งถาเปรียบเทียบความสูญเสียของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไมสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศไทยของเรา  
แตวันนี้นอกจากประเทศไทยจะตองเจอกับวิกฤติสถานการณของเศรษฐกิจของโลกแลว 
ภาวการณที่กลุมพันธมิตร  ขออนุญาตตองเอยนามถึง  ไดกระทําวันนี้ ไดสราง 
ความเสียหายกับพี่นองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการยึดทําเนียบรัฐบาล การยึด
สถานที่ราชการ โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมินั้นผมไมเห็นดวย ----------------------------- 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๖๖/๑ 
 
และไมเห็นดวยกับที่ทาง ผบ. ทหารบกไดออกมาชี้แจงแถลงขาววาสมควรใหเสนอ
ความเห็นกับนายกรัฐมนตรียุบสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรไมใชสถานที่ที่จะมา
หาแพะรับบาปตอการที่ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย วันนี้ฝากผานทานประธานถึง 
ผูมีอํานาจที่ตองกํากับดูแลใหกฎหมายของประเทศไทยใหมีความศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้น 
ผมอยากฝากทานประธานถึงหนวยงานที่รับผิดชอบวาวันนี้ทานถามตัวเองแลวหรือยังวา
อํานาจหนาที่ที่ทานไดรับ กินเงินบํานาญจากเงินภาษีของพี่นองประชาชนนั้นทานไดทํา
หนาที่ของทานเต็มที่แลวหรือยัง กอนที่จะมาหาแพะรับบาปโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร
นะครับทานประธาน วันนี้ผมขออนุญาตผานสภาแหงนี้เพื่อสื่อสะทอนความรูสึกที่มัน
สะทอนมาจากพี่นองประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณมากครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะอานรายชื่อไวกอนนะครับ ตอไปคุณสาทิตย วงศหนองเตย  คุณชาดา ไทยเศรษฐ   
ทานนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร  พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ  คุณบุญยอด  
สุขถิ่นไทย  คุณพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน  คุณนิสิต สินธุไพร  คุณสุทิน คลังแสง  คุณชวลิต  
วิชยสุทธิ์  คุณศุภชัย โพธิ์สุ  คุณวิสาระดี เตชะธีราวัฒน  คุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์  
คุณนิยม เวชกามา  คุณสมคิด บาลไธสง แคนี้ก็จํานวนมากแลวนะครับ ตอไปเชิญ 
คุณสาทิตย 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ  
ขออนุญาตครับทานประธาน ผมนั่งอยู ๒ คนขางหลังครับ ทานอํานวย คลังผา และผม
ประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เดี๋ยวจะจดเปนคนตอไปครับ  
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  แตไมมีรายชื่อ 
ทานประธานชวยบันทึกรายชื่อไวดวยครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
พอยกมือปบผมก็จดเลยทันทีครับ ใครยกกอนก็จดกอนนะครับ เชิญคุณสาทิตย  
วงศหนองเตย ครับ 



 ๑๙๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๖๖/๒ 
 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย  (ตรัง) : ทานประธานครับ  ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมคอนขาง
แปลกใจนะครับที่สภาผูแทนราษฎรไดหยิบยกเอาวาระนี้มาพูดกัน ไมเขาใจวานี่เปน
ปฏิกิ ริยาที่ตอบโตตอผูบัญชาการทหารบกหรืออยางไร  ทั้ง  ๆ  ที่ขอเรียกรองการ 
ยุบสภาผูแทนราษฎรทั้งหลายก็เปนขอเรียกรองปกติที่มีกันมากอนหนานี้ ไมวาจะในโพลล 
(Poll) ทั้งหลายที่ปรากฏกอนหนานี้ หรือฝายนักวิชาการตาง ๆ ยกขึ้นมาพูดเรื่องนี้กัน 
ก็ตาม แตผมมองวาการพูดจาแสดงความเห็นของเราวันนี้มันพิสูจนเหมือนกันครับ คําพูด
ที่บอกวานักเลือกตั้งคิดแคการเลือกตั้งครั้ งหนา  แตคนเปนนักการเมืองที่คิดถึง
ประเทศชาติ ประชาชน มันตองคิดถึงสถานการณที่ใหญกวานั้น และตองพรอมที่จะตอง
เสียสละไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ผมเรียนทานประธานอยางนี้ก็เพราะวาสภาไมควรจะ 
หยิบยกปฏิกิริยาที่มีตอบุคคลบางคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่อาจไมตรงกับเราและ
หยิบฉวยโอกาสนี้ไปพาดพิง ไปโจมตีเขา หรือเสนอแนวคิดตาง ๆ ซึ่งเขาไมมีโอกาส 
มาชี้แจงในที่ประชุมแหงนี้ ซึ่งผมเห็นวามันไมยุติธรรมตอเขา ความจริงสภาผูแทนราษฎร
นี้ควรจะหยิบยกปญหาของประเทศชาติครับ วันนี้ทานประธานตองยอมรับวาเวลานี้ไมใช
เวลาที่พวกเราในสภาผูแทนราษฎรนี้จะมาชี้หนากลาวหาใครวาคนนั้นถูก คนนี้ผิด คนนั้น
คิดไมตรงกับเราเปนความคิดที่ไมถูกตอง แตใครคิดตรงกับเราไมวาเขาทําผิดอยางไร 
ก็ตาม และเราคิดวามันถูกตอง แตผมคิดวาชีวิตของคนเปนเรื่องสําคัญ วันนี้เราปฏิเสธ
ความจริงไมไดหรอกครับ นับตั้งแตคืนนี้เปนตนไปใครจะทราบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแลว 
กอนหนานี้มีคนบาดเจ็บลมตายไปเทาไรเราเคยรูสึกไหมครับ ทําไมมีการหยิบยกวันที่  
๗ ตุลาคม ขึ้นมาพูด ขณะที่บางฝายพูดถึงวันที่ ๗ ตุลาคม เพียงเพราะวาตัวเองถูกขัง 
ในสภาผูแทนราษฎร แตไมคิดถึงคนบาดเจ็บ คนลมตาย คนที่เปนพอที่ตองสูญเสียลูกสาว 
ไมคิดครับ แตวันนี้เราตองคิดถึงคนบาดเจ็บลมตาย ไมวาเขาสวมเสื้อสีอะไรก็ตาม  
แตวันนี้มันไมควรเกิด ทานประธานก็ทราบครับ คืนนี้จะเกิดอะไรขึ้น ขาวคราวที่เราไดรับ
กันทุกคน วันนี้มีคนในอํานาจรัฐปลุกคนอีกฝายหนึ่งขึ้นมา แลวคืนนี้จะมีคนผสมโรง 
ฉวยโอกาสกัน และอาจจะมีกําลังเจาหนาที่ก็ผสมโรงฉวยโอกาสเขาไปดวย อาจมีการ
สลายการชุมนุม ผมถามครับวาประเทศไทย ณ วันนี้มันควรจะปลอยใหเกิดการสูญเสีย 



 ๑๙๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๖๖/๓ 
 
บาดเจ็บลมตายกันถึงขนาดนี้หรือครับ นี่คือสิ่งที่สภาผูแทนราษฎรนี้ควรหยิบยกขึ้นมาพูด
และหาทางออกในการที่จะแกไขปญหาใหกับบานเมือง พวกเราพูดอยางนี้ทานก็โจมตีหาวา
เราอยูอีกฝายหนึ่ง แตทานประธานจะเห็นวาจุดยืนของเราตลอดมาของพรรคประชาธิปตย 
ของฝายคาน คือการอยากเห็นประเทศสงบสุขแลวเดินไปขางหนา แตวันนี้ตองยอมรับ 
คนถูกปลุกใหมีการคิดแตกแยกกัน เบื้องลางขัดแยงถึงรากหญา เบื้องบนมีการพาดพิงถึง
สถาบันชั้นสูง ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)              ณัฐชนก ๖๗/๑ 
 
เมืองไทยมันไมเกิดภาวการณอยางนี้ มันไมเคยเกิดรุนแรงขนาดนี้มากอน ตองกลับมา
ถามตัวเองครับ เรามีสวนที่จะทําใหเหตุการณรุนแรงขึ้น หรือเรามีสวนที่จะทําให
เหตุการณมันเบาลง ความคิดครับที่สําคัญ ถาเรารู เราตระหนักวาวันนี้จะเกิดเหตุการณ
ความรุนแรงขึ้น สภาตองพูดถึงเรื่องนี้ ความคิดเห็นที่ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
เสนอ  พูดคุยกับ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี  ทานประธานสภาผู แทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภารับทราบ ฝายพันธมิตรมีการติดตอกันไป เปนโอกาสของการเจรจา  
การยุบสภาที่เปนแนวคิดของทานผูบัญชาการทหารบกเปนเพียงแคแนวคิดหนึ่งที่เขา
เสนอขึ้นมาในฐานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทยตองคิดครับ เราไมอาจคิดในกรอบของ 
นักเลือกตั้งที่กังวลเฉพาะตําแหนง อํานาจหนาที่ของตัวเอง ถาแลกกับชีวิตคนนี่ผมวาการ
ยุบสภาหรือลาออก หรือไมไดทําหนาที่ มันถือวาเปนเรื่องที่มันสําคัญนอยมากนะครับ 
กับการรักษาชีวิตคนเอาไว วันนี้ตองชวยกันคิดนะครับวาเราทําอยางไรจะหยุดยั้ง
เหตุการณที่กําลังจะเกิดความรุนแรงและยกระดับสถานการณของคืนนี้กลายเปนคืนที่
อาจจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นในประวัติศาสตรไทยได ผมรูครับงานนี้มีหลายคนจองรอ
เหตุการณอยู รวมทั้งคนที่พยายามแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง แตใจคิดอีกอยางหนึ่ง
เพื่อจะหยิบฉวยสถานการณที่เกิดขึ้นใหเปนประโยชนกับตัวเอง สิ่งที่ผมกลัวที่สุดครับ  
มีคนพยายามจะจองสรางเงื่อนไขเพื่อนําไปสูการลมประชาธิปไตยแลวตนเองจะได
ประโยชนจากการลมประชาธิปไตยนั้นเพียงเพราะคิดถึงการเลือกตั้งครั้งหนา ผมบอกเลย
ครับมันไมคุมเลยครับ ชีวิตคนไทยมันไมควรจะสูญเสียมาสังเวยอํานาจ สภาตองพูดกัน
เร่ืองนี้ และผมเรียนทานประธานเลยครับวาเราพูดกันเอง เราเขาใจกันเอง ประชาชน 
เขาไมทราบหรอกครับ เพียงแตถามตัวเองเทานั้นเองวา ถามมโนธรรมสํานึกครับวาสิ่งที่
เราพูดทั้งหลายมันตรงกับใจไหม แลวมันควรจะเปนสิ่งที่นําไปสูการแกไขปญหา 
ใหบานเมือง หรือเพียงแตเติมความรุนแรงใหบานเมืองใหเกิดขึ้นเพียงเพราะเราไมถูกใจ
กับคนที่คิดไมตรงกับเรา หัวใจประชาธิปไตยคือการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง 
นะครับ สภาตองทบทวนและกลับมาคิดถึงเรื่องนี้ และอยาไปโกรธคนอื่นเลยครับ  
โกรธตัวเองดีกวาถาไมไดเสนอทางออกที่ดีใหกับบานเมือง  
 



 ๑๙๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๖๗/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมไดเรียนขอรองพวกเราไปตั้งแตตอนตนแลวนะครับวาอยากจะฟงการอภิปราย 
ที่เสนอแนะอยางสรางสรรค ไมตองบอกวาใครถูก ใครผิด เพราะวามันเลยสถานการณ 
ที่จะมาพูดวาใครถูก ใครผิดนะครับ คนที่เห็นดวย เห็นดวยเพราะอะไร ไมเห็นดวย 
เพราะอะไร และมีแนวทางที่ดีกวาอยางไร หรือไมนะครับ เชิญคุณชาดา ไทยเศรษฐ ครับ  
   นายชาดา ไทยเศรษฐ (อุทัยธานี)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ชาดา ไทยเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี พรรคชาติไทย  
ผมกราบเรียนทานประธานวากระผมไมเห็นดวย ที่ไมเห็นดวยเพราะวาเปนการกระทําของ
คณะบุคคล ไมใชการกระทําที่เปนความเห็นของพี่นองประชาชนโดยทั่วไป แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้นเขาก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับ จะถูกตองหรือไมมันไมใชเวลาที่เราจะมา
คุยกันในเรื่องนั้น แตวิธีการที่จะแกปญหาและสาเหตุที่เกิดมา เราตองยอมรับอยางหนึ่ง
ครับทานประธาน วาการเมืองของประเทศไทย พวกเราทุกคนที่นั่งอยูในที่นี้ที่เปนนักการเมือง
อยูในสภาพที่การเมืองออนแอ ปญหาตาง ๆ จึงเกิดขึ้น ผมกราบเรียนทานประธานวา 
สภาแหงนี้เคยประชุมรวม ผมในฐานะผูแทนราษฎรใหมก็ไดนั่งดูครับทานประธาน  
วาการประชุมรวมครั้งนั้นที่จะทําใหเกิดการแกปญหานั้นมีอะไร ผมกราบเรียนวาไมมี
สาระอะไรเลย ไมมีความคิดอะไรที่ดี ๆ ออกมาเลย มีแตการถกเถียง ซึ่งไมถูกตอง และ
ปญหาตาง ๆ ก็ออกจากสภานี้ไป ไปสูทองถนน ไปสูสิ่งตาง ๆ ที่เรารับทราบกัน ผมจะไม
บอกวาใครผิดหรือใครถูก เพราะวาทุกเรื่องมีทั้งผิดและถูก กระผมวาวันนี้เปนวันที่ถาเรา
ยุบสภาแลวแกปญหาประเทศชาติไดไหม เราตองดูตรงนี้ครับ ถายุบสภาแลวแกปญหา
ประเทศชาติได ชวยบอกผมหนอยวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป ถาเกิด กกต. ลาออก ไมมี 
คนจัดการเลือกตั้ง อะไรจะเกิดขึ้น ผมมองไมเห็นตรงนั้นผมก็ไมสามารถที่จะกลาวได  
แตผมวาวันนี้ถึงเวลาที่นักการเมืองทุกพรรคจะตองมาทําการเมืองใหเขมแข็ง ปญหาของ
พันธมิตรไมใชปญหาใหญครับ แตวันนี้เปนปญหาของนักการเมืองเปนปญหาใหญ  
ทําอยางไรหัวหนาพรรคการเมืองทั้งหมดจะมานั่งคุยกัน พรรคพลังประชาชน ขออนุญาต 
เปนนายกรัฐมนตรีไปเลย แลวใหพรรคประชาธิปตย ทุกพรรคครับ ขออนุญาตเอยนามวา  
 



 ๒๐๐ 

 

สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๖๗/๓ 
 
ไมวาจะเปนการนําของทานอภิสิทธิ์ หรือพรรคชาติไทย หรือพรรคมัชฌิมาธิปไตย  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาก็ตาม รับผิดชอบแตละกระทรวงไปตามสัดสวน ---------------- 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๖๘/๑ 
 
ทุกคนมุงทํางานเพื่อประเทศชาตินี้ แลวก็ทําไป ๒ ป หรือ ๑ ป แลวถึงเวลายุบสภาครับ  
ใหประชาชนเปนผูตัดสิน  ถาไมอยางนั้นทางออกผมไมทราบวาจะเปนอยางไร  
แตผมพูดวาสิ่งที่ผมพูดนั้นไมใชสภาแหงชาติ หรือไมใชสภาปรองดอง หรือไมใชรัฐบาล
แหงชาติ แตเปนการรวมพลังทางการเมืองและเพราะนี่คือสภาที่ประชาชนเลือกมา 
รับผิดชอบกันไปแตละสวน แลวผมเชื่อวาพันธมิตรจะตองกลับบาน เพราะเราประกาศ
วาระแหงชาติวาเราทํางานเพื่อประเทศไทย รับผิดชอบแตละกระทรวงไป แตละพรรค 
พรรคใหญ พรรคเล็ก วาไปตามสภาพ หัวหนาพรรคไมตองมาเปนรองนายกรัฐมนตรี  
แตมีคณะกรรมการที่วานายกรัฐมนตรีสรางความเปนธรรม มีความบริสุทธิ์ใจไมเอนเอียง
พรรคใดพรรคหนึ่ง แลวมุงมั่นทํางานไปแตละพรรค แตละกระทรวง ที่ตัวเองรับผิดชอบ 
โดยมุงประโยชนวาใหประเทศไทยรอดวิกฤติ รอดพนสถานการณ นี่คือการแกดวยการเมือง 
ใชนักการเมืองที่พี่นองประชาชนเลือกมา แตเพียงแตวาทุกคนตองวางทิฐิวางความเปน
พรรค มองแคมองประเทศชาติไทย มองผลประโยชนประเทศชาติไทย นี่คือสิ่งสําคัญ  
ถาวันนี้เรายังไมยอมรับความจริง ประเทศไทยเรามีปญหาเพราะเราไมไดเอาเรื่องจริง 
มาคุยกันครับ ปญหาที่เกิดขึ้นทุกนี้ในประเทศไทย ที่พูดกันอยูนี้คือเรื่องโกหกทั้งนั้น เรารู
กันอยูในลึก ๆ ในหัวใจวาอะไรเกิดขึ้น แตเราไมไดเอาความจริงมาคุยกันครับ อีกกี่ปอีกกี่
วิธีการก็ไมมีทางที่จะจบ ประเทศไทยอยูมาไดเปนพันป แลวก็ตองอยูตอไปอีกเปนพันป  
หยุดเถอะครับ ไมตองไปพูดถึงแลวพันธมิตร ไมตองไปพูดถึงแลวอดีตนายกรัฐมนตรี  
วันนี้ตองพูดถึงประเทศไทยครับ ทําอยางไรใหประเทศไทยอยูรอดได ประเทศไทยอยูมา
เปนรอยป ไมมีคนชื่อคนพวกนี้ครับ แลวประเทศไทยตองอยูตอไป ผมวาเรามุงมั่น 
เพื่อประเทศไทย แลวก็เพื่อชาติและบานเมืองของเราจริง ๆ แลวตองแกดวยการเมืองครับ 
แตถาวันนี้นักการเมืองยังไมยอมรับ และการเมืองยังไมวางทิฐิ การเมืองยังไมไดมองถึง
เร่ืองประเทศชาติ ยังมองเรื่องแคพรรค ยังมองเรื่องแคกลุม ยังมองเรื่องแคสี ประเทศนี้ 
จะมีปญหาตอไปเรื่อย ๆ อยางนี้ แลวผมกราบเรียนวา วันนี้หนักหนาสาหัสครับ แลวถาเรา
ไมมีวิธีการแกใหถูกตอง ปญหาเชนนี้จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลตอ ๆ ไป และเกิดตลอดไป 
ของประเทศไทย กราบขอบพระคุณทานประธานที่เคารพครับ 



 ๒๐๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๖๘/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ครับ 
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน 
ทานประธานครับ ความจริงประเด็นปญหาที่พูดคุยกัน ความจริงไมนาจะตองเอาเขามา
คุยกันในสภาดวยซ้ําไป แตก็ตองขอขอบคุณทานประธานนะครับ ที่เปดโอกาสแลวก็แสดง
ความใจกวางเพราะมีสมาชิกไดหยิบยกปญหาขึ้นมา ผมคิดวาพวกเราวิตกกังวล 
กันมากเกินไป ปญหาการยุบสภาผูแทนราษฎรนั้น ผมคนหนึ่งที่ผานรอนผานหนาว 
มามาก จากการปฏิวัติ การปฏิรูป อยูสภาอยู ๓ เดือน ก็ถูกยุบนะครับ แลวก็มีการ 
ยุบสภา สาเหตุของการยุบสภาที่ผานมานั้นไมไดเกิดจากสภาเลย ไมไดเกิดจากความผิด
ของสภาผูแทนราษฎรเลย ไมไดมีปญหาจากสภาไปทําใหเกิดการยุบสภา เพราะฉะนั้น
ตรงนี้เปนประเด็นหนึ่งที่เราจะตองศึกษาประวัติศาสตร แตวันนี้การที่ทานผูบัญชาการ
ทหารบก พลเอก อนุพงษ เผาจินดา และคณะ ไดมาแถลง จนทําใหเกิดตองมาพูด 
มาวิพากษวิจารณกันในที่นี้ ผมคิดวาพวกเราในฐานะตัวแทนพี่นองประชาชน มาจากการ
เลือกตั้งของพี่นองประชาชน เราตองยอมรับวาทหารก็เปนประชาชนคนหนึ่ง ขาราชการ 
ก็เปนประชาชนคนหนึ่ง มีสิทธิมีเสียงในการที่จะออกเสียงในการลงคะแนนใหเรา  
แตอยางไรก็ตามเมื่อทานประธานเปดโอกาสอยางนี้ ก็ไดฟงความคิดเห็นของสมาชิก
หลายทานที่เปนประโยชน หลายทานถึงแมจะเปน ส.ส. ใหมก็ตามก็ใหความคิดเห็นที่ดี 
วาเราตองคํานึงถึงประเทศชาติเปนสําคัญ อยาถือทิฐิ ในทางการเมืองนั้นเราคงจะทราบดี 
ทานประธานก็อยูมาหลายสมัย ถาเราละทิ้งเรื่องความเปนพรรค ถายึดถึงประโยชนของ
ประเทศชาติจริง ๆ แลว ผมคิดวาการทํางานทางการเมืองคงจะราบรื่นดีกวานี้อีกมาก  
แตอยางไรก็ตามนะครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
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ปญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ทําไมผูบัญชาการทหารบกถึงออกมาแสดงความคิดเห็น เราตอง
ยอมรับความจริงวาเหตุการณหลายอยางที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในประเทศไทยของเรานั้น 
ไมเคยปรากฏมากอน ระหวางที่มีระเบิดหรือมีการฆากันตายใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต เราไดถูกถามอยูตลอดเวลาวาบานเมืองของเราไมสงบ มีปญหาฆาแกงกันทุกวัน 
เราก็พูดไดอยางเต็มปากเต็มคําวาอยูแค ๓ จังหวัด ไมลามมาที่อ่ืน แตขณะนี้เหตุการณ
ฆากันรายวัน ระเบิดกลางเมืองหลวง ทานประธานคิดดูนะครับ กองทัพบกอยูตรงนั้น 
ทําเนียบรัฐบาล กองทัพภาคที่ ๑ กองพลที่ ๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ระเบิดกัน
ตายไดเกือบทุกวัน  แลวถามวาเหตุจากการระเบิดนั้นผูที่มาระเบิดนั้นจับไดไหม  
ไดดําเนินการไปอยางไรบาง รัฐบาลรูรอนรูหนาวบางไหม ไมเคยแถลงเลย รัฐบาลไมแถลง
จริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นปญหาอยางนี้เปนเรื่องที่รัฐบาลจะตองรับผิดชอบโดยตรง 
ดวยซ้ําไป การระเบิดในเมืองหลวงนี่นะครับทานประธาน สรางความเสียหายใหกับ
ประเทศชาติอยางใหญหลวง กลางเมืองนะครับ ใครจะมาตอไป การจะมาทําธุรกิจ 
ในเมืองความปลอดภัยไมมี จะมาทองเที่ยวไมมี ประเทศชาติเราจบสิ้นแลว แตปญหานี้
เปนปญหาใหญของประเทศ และซ้ํารายเมื่อวานนี้มีการยึดสนามบินอีก ซึ่งไมเคยปรากฏ
ขึ้นในประเทศไทยเรา ความเสียหายตอวันเทาไร ถาขืนเปนอยู ๒ วัน ๓ วัน เกิดขึ้นอยางไร  
นี่เปนเรื่องที่รัฐบาลตองแก แตคณะบุคคลที่เขามาผมฟงดูอยู เขามาแถลงถึงวาเขาก็วิตก
กังวลเหมือนกับพวกเรา แตอยาลืมวาทหาร เขาก็มีขอบเขตหนาที่ตามกฎหมายที่จะทําได
มากนอยแคไหน ทานประธานเองทานก็เปนทหารทานก็รูดี การรักษาความสงบภายใน
เปนเรื่องของตํารวจอยางไร ขอบเขตกฎหมายเขากําหนดไวชัด เพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้
เราตองแยกแยะใหชัดเจนเหมือนกันวาเปนความเห็นสวนหนึ่งที่ เกิดความหวงใย  
ความวิตกกังวลตอบานเมือง ที่จะเกิดสถานการณเลวรายมากขึ้นไปอีกกวานี้ ซึ่งไมควร 
จะเกิดแลว แคนี้ก็สาหัสหนักหนาแลวสําหรับประเทศไทย ในชีวิตนี้ผมก็เพิ่งเห็นนี่ละครับ 
ประเทศไทย เกิดวิกฤติอยางนี้ขึ้นมาในเรื่องความเลวราย คนไทยมาฆากันเองโดยไมได
รูจักมักจี่ ไมมีเร่ืองโกธรแคนกันเลย ทํากันไดอยางไรลงคอ เราอยูในเมืองพุทธ แตอยางไร 
ก็ตามปญหาอยางนี้ผมคิดวาพวกเราวิตก ถาทานผูบัญชาการทหารบกจะเสนอแนะ 
ความเห็นวาทางออกไมมีทางอื่น ทานก็บอกวาทานไมปฏิวัติ ยืนยันเด็ดขาด อันนี้เรา 
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ก็ตองชมทานนะครับ วาทานเปนทหารที่คุมกําลังอยูทานบอกวาทานไมปฏิวัติ แตทาน
เสนอวาเมื่อทางออกไมมีก็เปนทางออกทางหนึ่งถายุบสภาคืนสิทธิใหกับประชาชน  
ทานพูดมานายกรัฐมนตรีก็เปนสิทธิของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของสถานการณ อยางที่ผมเรียนตั้งแตตนแลววาการยุบสภานั้นไมเคยมีเหตุเกิดจาก 
สภาผูแทนราษฎรเราเลย สภาผูแทนราษฎรเราทําผิดหรือเปลาไมเคยเลย เช็คดูสิครับ 
นายกรัฐมนตรีแตละทานมา บางทีรับปากกับสภาผูแทนราษฎรวาจะลาออก อยู ๆ  
ก็ยุบสภาก็มี เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเปนเรื่องความเห็นและทุกคนผมวามีความเห็น 
ไดเสนอแนะทางออก ขณะนี้บานเมืองมีปญหา ปญหาที่เลวรายที่สุดในรอบ ๑๐๐ ป 
ที่พวกเราเกิดมา แลวทําไมทุกคนมาแสดงความเห็นหาทางออกให เราจะตองไปตีโพย 
ตีพายโดยประณาม ผมวาเราตองเคารพสิทธิของทุกคน ผมเปนคนหนึ่งที่เคารพสิทธิของ
สมาชิกทุกทานในการแสดงความเห็นในที่ประชุมแหงนี้ แตอยางนอยที่สุดผมคิดวาเรามา
ชวยกัน สภาแหงนี้เรามาจากตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ นาจะมาชวยกันแกปญหา
ใหกับพี่นองประชาชนวาสถานการณอยางนี้เกิดขึ้นแลว เราจะหาทางออกใหรัฐบาล
อยางไรบาง เราจะมาประชุมกันหาทางออกอยางไร ผมคิดวาเรามารวมมือกัน อยาคิดวา
ขณะนี้เรามีฝายคาน ฝายรัฐบาล เราเอาความจริงใจและเอาผลประโยชนของประเทศชาติ 
เอาความผาสุกเอาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของพี่นองประชาชนเปนหลักเปนที่ตั้ง 
แลวเรามาคุยกัน ผมวาอยางนั้นดีกวา แตอยางไรก็ตามก็ตองขอบคุณทานประธาน 
ที่ใจกวางเปดโอกาสใหเรามาไดพูดคุยกัน แตผมอยากจะฝากวาเราตองยอมรับความ
คิดเห็นของแตละทาน อยาไปประณามกันเลยครับ อยางตอนนี้เราตองการความสามัคคี
ในชาติ เราไมอยากเห็นความแตกแยกที่มากกวานี้อีกแลวครับ -------------------------------- 
 

- ๗๐/๑ 
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ขณะนี้ผมขอเรียนตรง ๆ วาเสื้อสีเหลืองผมก็ไมกลาใส ผมมีเสื้อสีแดงผมก็ไมกลาใส      
มันอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของผมละครับ ๗ วัน  ผมเคยใสเสื้อวันละสี เดี๋ยวนี้ผมใส 
ไมไดครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขออนุญาตนะครับ หมดเวลาไปหลายนาทีแลวครับ 
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ผมก็อยากจะเรียนตรงนี้
ครับทานประธาน ขอขอบคุณมากครับที่ทานใหโอกาสไดพูดถึงปญหาและประเด็นอยางนี้
ผมคิดวาเปนความคิดเห็น  เปนขอเสนอแนะ  เพราะฉะนั้นการจะยุบหรือไมยุบนี่ 
เปนอํานาจของทานนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณา ใชดุลยพินิจวาสถานการณบานเมือง
อยางนี้ ทานจะหาทางออกอยางไรใหบานเมืองสงบเรียบรอยครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไป คุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ครับ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
มุกดาหาร ดิฉันขอหารือเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงกันในขณะนี้นะคะ แลวก็มาชวยกัน
หาวิธีการแกไข วันนี้เปนวันขจัดความรุนแรงของโลก ดิฉันไดออกรายการเมื่อเชานี้บอกวา 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะความไมเขาใจถึงกันและกัน หรือวา
ความจะชิงดีชิงเดนกัน  หรือวาตางคนตางจะหาชัยชนะกับตนเอง  อยากถามวา  
ชัยชนะที่เกิดขึ้นนั้น เกิดบนคราบน้ําตา หรือจะใหชัยชนะเกิดขึ้นจากการยิ้มสยามของเรา 
ปจจุบันนี้ความรุนแรงที่ เกิดขึ้น ทุก ๆ คนตองชวยกันแก ดิฉันถึงเห็นดีดวยนะคะ  
แลวหลาย ๆ คนมาบอกวาทานนายกรัฐมนตรี ใครละคะที่มาเปนนายกรัฐมนตรี ไมใช
ประชาชนเลือกเข ามาหรือคะ  ส .ส .  ทุก  ๆ  คนเลือกใหมาเปนนายกรัฐมนตรี  
ทานนายกรัฐมนตรีก็เทากับเหมือนเปนพอของลูก มีหลายคนไหมที่จะดาลูก ดาแตพอ
อยางเดียว แตอันนี้พอทํางานใหกับลูกทุกคน เราควรจะเคารพความคิดการบริหารของพอ
ที่ปกครองประเทศ ที่ทานทุก ๆ ทานยกใหมาเปนนายกรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรี  
สมชาย ไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี อยากถามวาทุก ๆ ทานพูดกันตลอดเวลาวา 
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รัฐบาลชุดนี้ไมทํางาน ดิฉันไดรับการเลือกตั้งเขามา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ยังไมถึง ๑ ปเลย
นะคะทาน ทานประธานที่เคารพ ยังไมถึง ๑ ป ในการบริหารของประเทศ ตอนนี้แกไข 
ไปหลายอยางแลว และสิ่งที่ทานอยากใหแกไขนั้นคืออะไร ปญหาของประชาชนที่เกิดขึ้น 
รัฐบาลชุดนี้ไดแกไขไปแลวเปราะหนึ่ง แลวสิ่งที่ทานทําตอนนี้สามารถแกไขไดไหม      
ทานยึดสุวรรณภูมิ การคา การขาย ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนกําลังจะออกสู
ตลาด ยางพารา มันสําปะหลัง ขาว ที่เกษตรกรเปนประชาชนคนไทยที่อยูในพื้นที่ 
ประเทศไทย เปนบุคคลที่ลงคะแนนใหสภานี้ไดเกิดขึ้น ถาประชาชนกลุมนั้นไมลงคะแนน 
สภานี้จะเกิดขึ้นหรือไม แลวทานบอกวาจะใหยุบสภา ถายุบสภาวันนี้ประชาชนจะใหใคร
มาแกไขให ทานจะใหนายกรัฐมนตรีลาออก ถาทานนายกรัฐมนตรีลาออกแลวใครจะมา
เปนนายกรัฐมนตรี แลวใครจะเปนผูบริหารประเทศ ทานใหทุกสิ่งทุกอยางที่ทานเสนอ
ออกมานั้นมันเปนจิตสํานึกสวนลางของทานหรือวาจิตสํานึกสวนบน เราใชมันสมอง
ทํางาน เราไมใชแรงงานมาทํางาน มันสมองของเราคิด สิ่งไหนที่มันดีกับประเทศชาติ  
ทุก ๆ คนบอกวารักชาติ รักแผนดิน รักพระมหากษัตริย แลวสิ่งที่ทานทํานั้นรักชาติ  
รักแผนดิน รักพระมหากษัตริยหรือไม ชาติของเราขณะนี้เปนอยางไร ทานเห็นไหมคะ  
เมื่อวานนี้ก็เห็นอยูแลว คนขับรถแท็กซี่ออกมาโวยวาย  นั่นก็คือประชาชนคนไทย  
แลวประชาชนคนไทยกลุมหนึ่งก็ออกไปขวางถนน เดินลงจากรถสวนตัวที่ขับไปเพื่อที่จะ
มุงสูสุวรรณภูมิ จอดรถขวางถนน คนที่จะไปตางประเทศ สิ่งที่เขานัดหมายในตางประเทศ 
สิ่งที่จะคาขาย ที่จะเอาผลผลิตทางการเกษตรออกสูตางประเทศจะตองหยุดชะงักไป 
๑๑๐ เที่ยวเครื่องบิน ไมไดออกบิน ตีสี่หยุด คนที่จะเขาในประเทศเขาไมได ปญหานี้ 
หรือคะวารักชาติ รักแผนดิน  รักพระมหากษัตริย ทานนายกรัฐมนตรีทานไปเปรู  
ทานกลับมาทานไปประสานกิจการตาง ๆ เพื่อที่จะใหความสุขเกิดกับประชาชนในพื้นที่
ประเทศไทย เศรษฐกิจและธุรกิจตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพราะทานเปนผูบริหารประเทศ  
ทานใหการทํางานของการเปนนายกรัฐมนตรี ทานเอาจิตสํานึกการเปนตัวแทนของ
ประเทศชาติไปประสานให แลวสิ่งนี้หรือคะไมใหกลับเขาประเทศไทย ทานทําผิดอะไรคะ 
ทานจะเอาความสุขมาใหกับประชาชนคนไทย แตไปกีดขวางการเขามาในประเทศไทย
ของนายกรัฐมนตรี สิ่งนี้ดีที่สุดแลวหรือคะ ดีที่สุดกับการกระทําของคนที่เปนคนที่บอกวา 



 ๒๐๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๗๐/๓ 
 
รักชาติ รักแผนดินหรือไม ดิฉันอยากจะขอฝากทานประธานที่เคารพผานถึงคณะรัฐมนตรี
ที่ทานทํางานอยูขณะนี้ ดิฉันเห็นชอบดวยนะคะ ทุก ๆ ทานไดรับหนาที่เขามา ดิฉันก็ไดรับ
หนาที่เขามาเหมือนกัน ประชาชนทุก ๆ คนก็ทําหนาที่เชนเดียวกันภายใตรัฐธรรมนูญ  
ป  ๒ ๕ ๕ ๐  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๗๑/๑ 
 
ประชาชนปวงชนทุกคนอยูภายใตกฎหมาย หนาที่ของประชาชนคือจะตองเขาคูหา
ลงคะแนนเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามาเปนตัวแทนในสภา ในการเปน ส.ส. 
จะตองมายื่นญัตติแลวแกไขปญหา ยื่นญัตติแจงใหคณะรัฐมนตรีไดทราบถึงปญหา 
ที่ เกิดขึ้น  แลวนําเอาเงินภาษีราษฎรทุกหยดเลือดของประชาชนนั้นเอามาแกไข 
ใหประชาชนภายใตกรอบของพระราชบัญญัติงบประมาณ ส.ส. ทุก ๆ ทานทําหนาที่หมด
ทุกคน นายกรัฐมนตรีก็ทําหนาที่ คณะรัฐมนตรีก็ทําหนาที่ ตอนนี้กําลังจะบริหารประเทศ
ดวยงบประมาณนั้น แลวถาหากยุบสภาประชาชนจะกินอะไร ประชาชนจะทําอะไร 
ประชาชนจะพึ่งพาใคร ทานประธานที่เคารพ ดิฉันขอพูดในฐานะที่ประชาชนคนไทย 
ใชสิทธิดวยความชอบธรรมภายใตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เลือกตั้งเขามาในสภา 
อันทรงเกียรตินี้ ดิฉันขอหารือผานทานประธานถึงผูทรงเกียรติทุก ๆ ทานที่มีจิตสํานึก
ความเปนคนไทย เราคนไทยอยูผืนแผนดินไทยรักชาติ รักแผนดิน รักพระมหากษัตริย 
ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ครับ  
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน  
ที่เคารพ กระผม บุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
จากพรรคประชาธิปตย ประเด็นสําคัญที่เราตองพูดกันในวันนี้มันนาจะเปนเรื่องของ
ทางออกของสังคมไทยอยางที่ทานประธานไดกรุณาใหแนวคิดไวนะครับ คําแถลงการณ
ของทานผูบัญชาการทหารบกและคณะ ซึ่งก็ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลผมเชื่อวาเปน
เร่ืองที่นาฟงครับ เพราะวาเปนการประชุมของขาราชการ ของเอกชนของนักวิชาการ ซึ่งได 
ถกแถลงกันดวยเหตุและผล เขาพูดจากันดวยเหตุผล และเปนเสียงหนึ่งในสังคม  
ซึ่งสําคัญที่สุดก็คือรัฐบาลตองฟง ไมวาเสียงนั้นความคิดเห็นนั้นจะตรงใจกับของทาน
หรือไม ที่ผานมาก็เพราะวารัฐบาลที่ผานมาไมเคยฟงเลยครับ ไมฟงเสียงที่แตกตาง ไมฟง
จากเสียงขางนอย แลวอางวาตัวเองเปนประชาธิปไตยที่ไดรับการเลือกตั้งอยางถูกตอง
เพียงแคนั้น แตเราอยูรวมกันในสังคม ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาถาทานฟง
ใหไดยินไมใชแคไดฟง ทานตองไดยินวาพวกเขาคิดอยางไร พวกเขาพูดอยางไร การเสนอ 



 ๒๐๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๗๑/๒ 
 
การยุบสภาก็เปนทางออกหนึ่งของสังคมไทยในขณะนี้ ซึ่งทานก็ตองไปพิจารณาครับวา 
ทานจะเลือกทางออกนี้หรือไม ถาเราจะมองถึงสถานการณตาง ๆ  ที่ผานมาทานประธานครับ  
มันไม ได เพิ่ ง เกิดขึ้นเพียงเมื่อขามคืนที่ผานมาดวยการยึดสนามบินสุวรรณภู มิ 
เพียงเหตุการณเดียว ปญหาสําคัญของสังคมไทยก็เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลามานาน 
หลายปแลวนะครับ แลวมันก็บมเพาะสถานการณตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน 
ประชาชนผูประทวงพวกเขาก็ไมไดรับคําตอบครับ ทําไมเขาประทวงแลวไดรับการ
คุมครองจากศาลปกครองกลางใหทําการประทวงไดอยางสงบไมมีอาวุธ แตพวกเขาโดย
ยิงถลมดวยอาวุธสงครามกลางใจเมืองเลยครับ นักโทษในเรือนจําเรายังตองดูแลความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของพวกเขามิใชหรือ ถึงแมเขาจะเปนนักโทษที่ไดรับการ
ลงโทษอยางถูกตองชัดเจนไปแลว แตคนเหลานี้เขาออกมาประทวงดวยการแสดงความ
คิดเห็นที่แตกตางตอรัฐบาล ทําไมพวกเขาจึงตองถูกยิง ถูกทําใหตาย บาดเจ็บและ
เสียชีวิตครั้งแลวครั้งเลา แลวรัฐบาลไมไดทําอะไรใหกับพวกเขา ผมเชื่อวาพวกเขามีสิทธ ิ
ที่จะถาม แลวก็ตั้งคําถามตอการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลโดยตลอดนะครับ  
ถารัฐบาลที่ผานมาไดเคยฟงเสียงประชาชนแลวรูวาตัวเองไดทําอะไรมาบาง ปราสาท 
พระวิหารทานก็โตเถียงวาไมตองเซ็นไมตองเขาสภาในมาตรา ๑๙๐ เราก็ไปเจอกันที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมครับ ศาลรัฐธรรมนูญชี้วาตองใชมาตรา ๑๙๐ ทําไมรัฐบาล 
ไมรับผิดชอบละครับ ถารัฐบาลรับผิดชอบตั้งแตตอนนั้นแลวฟงวาสังคมนั้นเขาพูดถึงอะไรกันบาง 
ถาทานไมดื้อดึงทานไมเดินมาจนถึงวันนี้ เราไมตองมาแตกแยกแบงคนออกเปน ๒ ฝาย
อยางทุกวันนี้ครับ สิ่งสําคัญในวันนี้ทานประธานครับ ถาเราจะขออะไรไดผมขอ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหดลบันดาลนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ์ ทานเปนคนเดียวเทานั้นละครับ ที่จะฝา
วิกฤติใหกับสังคมได สังคมนี้ทั้งสังคม คนไทย ๖๔ - ๖๕ ลานคน พวกเราจะอยูอยางไร
ตอไป ผมเชื่อวาคืนนี้ทานคงคิดหนัก --------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 



 ๒๑๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๒/๑ 
 
ทานลงมาทานใหสัมภาษณวาผมไมไดทําผิดอะไร แคนี้หรือครับคือความรับผิดชอบ 
ของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดของฝายบริหารตองคิดมากกวานี้ 
ตองฟงมากกวานี้ และตัดสินใจหาทางที่ดีที่สุดตอประเทศไทยอยางรับผิดชอบมากกวานี้ 
เราทุกคนอยูในภาวะที่อึดอัด อยูในภาวะเหมือนถูกจับเปนตัวประกัน เราทุกคนตกอยูใน
ภาวะเดียวกัน และประเทศชาติก็ไมรูจะเดินอยางไร ผมจึงขอฝากทานวา ทานประธาน 
ทานรองประธาน ทานเปนประมุขของเรา ทานตองรวมการเจรจา ทานตองสงสัญญาณ 
ไปยังนายกรัฐมนตรีนําพาประเทศตอไป หาทางที่ดีสุดเพื่อประเทศไทย ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ครับ 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ทานประธาน 
ที่เคารพ กากเดนของคณะรัฐประหารยังไมหมดสิ้น ผมเสียใจและผมก็อายแทนพี่นอง
ทหารหาญทั่วประเทศที่ผูนําทหารไดแสดงออก แสดงถึงพฤติกรรมความเปนผูนําในวันนี้  
ผมไมประทับใจ ผมคิดวาทานไมเหมาะสมที่จะอยูในตําแหนงนี้ตอไป การได รับ
มอบหมายจากฝายนโยบาย ๒ คร้ัง ไมไดปฏิบัติ ไมไดมีขั้นตอนการทํางานเปนขั้น ๆ วาจะ
แกไขปญหาอยางไร ทานตองบอกแนวทางการแกไขปญหา ทานบอกใหทานสมชาย  
วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีลาออก ทานตองบอกวาลาออกแลวทําอยางไรตอ จะเลือกตั้ง
เมื่อไร อยางไร ทานอนุพงษ เพียงแคการประชุม ๒ ชั่วโมง ทานทําใหประเทศชาติปนปวน
ขึ้นมาอีก ทานเห็นไหม พี่นองชาวเชียงใหมไปรับทานสมชายที่สนามบินเปนหมื่นคน  
และหมื่นคนนั้นไมไดกะเกณฑมา ลองกลับไปดูสีหนาทาทางของพี่นองประชาชน 
ชาวเชียงใหมวาตอนรับทานนายกรัฐมนตรีอยางไร อันนี้ทานตองจดจําแลวก็ตองสังเกตไว  
ถาทานคิดผิดหายนะจะมาสูประเทศไทยแนนอน ทานอนุพงษทานไปรับธงจากใครมา  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
อยากจะใหอภิปรายดวยเหตุดวยผล ไมตองไปพาดพิงทานอื่นนะครับ 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ครับทานประธาน คิดวาคนไทยนั้น
โงหมดเลยหรือครับ ผมจะพูดใหบันทึกในสภาผูแทนราษฎรอันทรงเกียรติแหงนี้  



 ๒๑๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๒/๒ 
 
การที่ใหทานนายกรัฐมนตรีสมชายยุบสภานั้น การยุบสภาเสร็จแลวทําอยางไรตอครับ
ไมไดบอก แตคาดวาหรือมีขาวมาวาอาจจะมี กกต. ลาออก ทําใหการเลือกตั้งนั้นลาชาไป
ยาวนานเทาไรไมทราบ แลวก็เกิดกระบวนการยุบพรรค ถายุบพรรคแลวคณะรัฐมนตรี 
ก็มีปญหา เสร็จแลวสิ่งที่เขาตองการคือรัฐบาลแหงชาติ ทําไดหรือครับ ผมถามทานวา 
ทําไดหรือ ทานทําเลยครับ วันนี้พี่นองประชาชนตองการเห็นการปฏิวัติเหมือนกัน  
ผมคนหนึ่งที่จะพบกับทาน พบกับรถถัง ขอใหวันนั้นมาถึงประชาชนจะลุกขึ้นมาตอสู 
เพื่อประชาธิปไตย ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
อยากจะขอใหเสนอแนะดวยเหตุดวยผล คุณอรรถวิชช สุวรรณภักดี ครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ กระผม อรรถวิชช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
เขต ๔ พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ กอนอื่นผมตองบอกวาผมไมเห็นดวย 
อยางยิ่งที่ทาน  ผบ.ทบ . ในฐานะที่ทานเปนผูใตบังคับบัญชาของรัฐบาลออกมา 
ใหความเห็นแบบนี้ ทานครับ ทาน ผบ.ทบ. นั้นทานควรจะหาทางออกที่ดีเพื่อหยุดการเติม
เชื้อฟนเขาไปในกองไฟแหงความขัดแยงในขณะนี้ ไมใชออกมาพูดอยางนี้ เพราะคนที่จะ
ตัดสินใจไดวาจะออกหรือจะยุบตองมาจากประชาชน และคนคนนั้นคือนายกรัฐมนตรี  
แตผมพูดอยางนี้ทานนายกรัฐมนตรีก็อยายิ้มครับ ----------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๓/๑ 
 
ทานถามตัวเองสิครับ แลวถามตัวเองครั้งที่ ๒ สิครับวา เ ร่ืองที่ มันเกิดขึ้นในวันนี้ 
มันไมใช เ ร่ิมเมื่อวานครับ ทานประธานครับ  คนตายกันที่หนาสภาผูแทนราษฎร  
การจัดการม็อบที่ไมไดเปนไปตามขั้นตอน ไมวาโดยจงใจหรือไม เร่ืองนั้นไมขอพาดพิง
เพ ราะอยู ใ น ร ะหว า งกา รตรวจสอบ  ถามตั ว เ อ งสิ ค รั บท านนายกรั ฐมนตรี  
ทานขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศนี้หรือไม ทานประธานครับ สิ่งที่ผม 
มีความกังวลใจในวันนี้ กลับไมใชสิ่งที่ ผบ.ทบ. ออกมาพูด เพราะคนตัดสินใจก็ไมใช  
ผบ.ทบ. ครับ จะมาบีบนายกรัฐมนตรีก็ไมได สิ่งที่ผมกลัวคืออะไรรูไหมครับ ผมกลัว 
พวกเรานี่ละครับ ส.ส. อยางเราที่เปนผูนําคนนี่ละครับ กลัว ส.ส. ซีกรัฐบาลนี่ละครับ  
แลวขอปรึกษากันแบบพี่ แบบนอง แบบเพื่อนรวมงานที่นี่วา ผมกลัววาเชื้อฟนมันจะ 
ไปกันใหญ ผมกลัววันนี้วาทานจะรีบกลับบาน แลวไปเกณฑเสื้อแดงมาเจอเสื้อเหลือง 
วันนี้ เสื้อเหลืองเขารักชาติในแบบของเขา  เสื้อแดงก็ รักชาติในแบบของเสื้อแดง  
ตางคนตางรักชาติ ผมฟงมาแลวทั้งคูครับ ถาตัดบททั้ง ๒ คนพูดกัน ตัดผงชูรสออก  
ฟงกันแตเนื้อและขอมูลตองบอกวาฟงไดทั้งคูละครับ แตวันนี้สิ่งที่กลัว กลัวทานกลับบาน
เร็วครับ แลวไปปลุกคนกลุมนั้นละครับขึ้นมา นั่นละครับความขัดแยงที่แทจริง นั่นละครับ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ทานประธานครับ พูดแลวตองเสนออยางที่ 
ทานเรียน ผมเสนอนะครับ อยาเปนเครื่องมือหนึ่ง อยาเปนกลไกหนึ่งในการผลักดัน 
นําคนเขามาสูความขัดแยง  เมื่อคนไทย  ๒  ฝาย  ปะทะกัน  สิ่ งที่ตายสิ่ งแรกคือ 
ความจริง  แมหมอกควันแหงความวุนวายจะหมดไป  มันจะเหลือไวซึ่ งแผลเปน 
ในระบอบประชาธิปไตย แผลเปนที่อยูในใจเรา ผมฝากที่ประชุมไวเพียงเทานี้ครับ 
ทานประธาน ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณศุภชัย โพธิ์สุ ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนครพนม  ผมขออนุญาตหารือ 
ทานประธานในประเด็นที่ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก ไดเรียกประชมุ
ปลัดกระทรวงและอีกหลาย ๆ ฝาย ๒ ชั่วโมง แลวก็ออกมาแถลงใหทานนายกรัฐมนตรี 



 ๒๑๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๓/๒ 
 
ประกาศยุบสภาเพื่อแกปญหาของประเทศชาติ ผมขออนุญาตเรียนทานประธาน 
เปนเบื้องตนวาผมไม เห็นดวยเปนอยางยิ่ งครับ  ทานประธานครับ   คําถามแรก 
ที่ผมอยากจะฝากเรียนถามทานประธานไปถึงผูบัญชาการทหารบกวาทานคิดอยางไร 
สภาเราผิดอะไรถึงตองเสนอใหมีการยุบสภา สภาแหงนี้มาจากพี่นองประชาชนคนไทย 
ทั้งประเทศไดเลือกมา ฉะนั้นอนาคตของสภาถึงจะอยางไรก็ตามก็ตองมีวาระอยู ๔ ป  
ชั่วดีมีจนอยางไร ๔ ปก็ตองไป หรือถาหากพวกเราที่อยูในสภาแหงนี้ไมไดทําหนาที่
สมเกียรติสมศักดิ์ศรีตามที่พี่นองมอบความไววางใจให เลือกตั้งใหมเราก็ไมสามารถ 
เขามาสูสภาแหงนี้ได ทานประธานที่เคารพครับ สภาไมไดมีความขัดแยงอะไรกับรัฐบาล 
สภาไมไดกระทําผิดอะไรเลยในการปฏิบัติหนาที่ เกือบ ๑  ปที่ผานมา  ผมถามวา 
ทาน พลเอก อนุพงษ เผาจินดา เปนใคร ผมกราบประทานทานอภัยเปนเบื้องตนวา  
ผมอาจจะตองพาดพิงถึงชื่อทานบาง เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากทานเปนผูมาแถลง  
ทานเปนผูบัญชาการทหารบก เปนขาราชการที่อยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ เปรียบเทียบ ผบ.ทบ. ก็เทากับอธิบดีกรมกรมหนึ่ง แตวา 
ตองยอมรับวาทานเปนคนที่มีอํานาจมีศักยภาพพิเศษ คือเปนผูบัญชาการทหารบก  
ทานนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายอํานาจในการบริหารในการแกไขปญหาประเทศชาติ
หลาย  ๆ  อยาง  หลาย  ๆ  เ ร่ืองใหกับทาน  แตผมถามยอนกลับไปวาที่ผานมานั้น 
ทานไดทําหนาที่ตรงนี้เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบานเมืองอยางเต็มที่แลวหรือยัง 
อยากจะใหทานกลับไปตรวจสอบตัวเองวาภารกิจ ภาระหนาที่ที่ได รับมอบหมาย 
จากนายกรัฐมนตรี จากรัฐบาล เพื่อแกปญหาของชาติบานเมืองทานไดทําอยางครบถวน
แลวหรือยัง ทานไดปฏิบัติแลวหรือยัง -------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๔/๑ 
 
ทานประธานจําไดไหมครับตอนที่ เกิดเหตุปะทะกันระหวาง นปก. กับ พันธมิตรที่ 
ถนนราชดําเนิน สะพานมัฆวานรังสรรคเกิดมีการยิงกัน มีการฆากัน เหตุการณทําทาจะ
ลุกลามไปใหญ ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ในสมัยนั้นประกาศภาวะฉุกเฉินมอบ
อํานาจใหผูบัญชาการทหารบกเปนผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
ถามวาในขณะนั้นทานผูบัญชาการทหารบกไดทําอะไรแกปญหาอะไรไปบาง และตอมา 
เมื่อ ๒ - ๓ วันที่ผานมาเกิดมีความรุนแรงเกิดขึ้น ทานรักษาการนายกรัฐมนตรี ทานชวรัตน 
ชาญวีรกูล ไดทําบันทึกไปถึง ผบ.ทบ. ผบ.ตร. ใหมีการแกไขปญหา หาวิธีการจัดการแกไข
ปญหาม็อบพันธมิตรที่กําลังกอเหตุการณลุกลามบานปลายไปใหญ เคลื่อนตัวจาก
ทําเนียบรัฐบาลที่ยึดเอามาหลายเดือนแลว เคลื่อนตัวจากสะพานมัฆวานรังสรรคที่ยึดมา 
หลายเดือนแลวมาปดลอมสภาแหงนี้เปนครั้งที่ ๒ สวนหนึ่งเคลื่อนตัวไปยึดทําเนียบ
รัฐบาลชั่วคราวที่ดอนเมือง แลวก็เคลื่อนตัวไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิสรางปญหา 
ความเดือดรอนใหกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และคนทั่วโลกที่มาใชบริการสนามบิน
สุวรรณภูมิแหงนี้ชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศชาติบานเมืองยอยยับลงในพริบตา  
ทานประธานครับ ถามวาทาน ผบ.ทบ. ที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยไดทําอะไรบาง  
ไดมีการไปสกัดกั้นไดมีการไปขอรอง ไดมีการไปพูดคุยกับกลุมพันธมิตรใหเลิกกระทํา 
ในสิ่งที่ผิดกฎหมายบางไหม ผมอยากจะเรียนทานประธานวาปญหาชาติบานเมือง 
ที่วุนวายไมสงบสุขมาเปนชวงระยะเวลา ๒ ปที่ผานมานั้นเกิดขึ้นจากกลุมบุคคลกลุมหนึ่ง
ที่เรียกตัวเองวา กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไดกระทําความผิดตอกฎหมาย
บานเมืองหลายครั้งหลายคราหลายประเด็นตลอดเวลาที่ผานมา ถามทานประธานครับ 
วาหลายคนอาจจะลุกขึ้นมาโตเถียงกับผมวาพันธมิตรเขาใชสิทธิของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญ ถามวาไปยึดทําเนียบรัฐบาลทําถูกไหม ใชกองกําลังอาวุธไปยึดสถานี
วิทยุ โทรทัศน เอ็นบีที  (NBT) ถูกไหม  ใชกองกํ าลั งยึดสะพานมัฆวานรั งสรรค  
ถนนราชดําเนินทําถูกไหม แมแตปดกั้นเสนทางเสด็จของพระบรมวงศานุวงศในเหตุการณ
ที่ผานมาถูกตองไหม ไปยึดสนามบินดอนเมืองถูกตองไหม ไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิ
ถูกตองไหม ทานประธานครับ ความวุนวายของบานเมืองเกิดขึ้นจากกลุมบุคคลที่ไม
เคารพกฎหมายใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมาย ทําตัวเปนอภิสิทธิ์ชน ทาน มท. ๑ ไดบอกแลววา 



 ๒๑๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๔/๒ 
 
เปนม็อบเสนใหญ ผมขอเรียนทานประธานสั้น ๆ ตอเนื่องเปนทางออกครับทานประธาน 
ผมถามวาทางออกของประเทศชาติในขณะนี้ ผบ.ทบ. เสนอใหยุบสภา ถามวายุบสภา
แลวอะไรจะเกิดขึ้นเลือกตั้งใหมถาพรรคพลังประชาชนชนะอีก พันธมิตรยอมไหม ในขณะนี้ 
นายสุริยะใส กตะศิลา ประกาศวายุบสภาก็ไมเอา มาขณะนี้ พลตรี จําลอง ศรีเมือง 
ประกาศวายุบสภาก็ไมเอา ทานประธานครับใครฟงทาน ผบ.ทบ. บาง ทานไมมีปญญา
จัดการกับคนทําผิดกฎหมายบานเมืองและรับผิดชอบหนาที่ แตในขณะเดียวกันทานมา
บีบบังคับนายกรัฐมนตรี ๒ คร้ัง ๒ ครา ไมยุบสภาก็ใหลาออก ผมถามวาถาสมมุติวา
นายกรัฐมนตรีลาออกจบไหมเหตุการณมันก็ไมจบครับ เราเคยเสนอหลายครั้งครับวา 
ถาทานนายกรัฐมนตรีสมชายลาออกเอาคนอื่นขึ้นมาพันธมิตรยอมไหม ก็ไมยอมอยูดี 
เพราะเขาตองการการเมืองใหมของเขา ๓๐ : ๗๐ ครับทานประธาน ผมเรียนวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
รวบรัดดวยครับ หมดเวลาแลวครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานครับขอนิดเดียว สุดทายจริง ๆ 
วาแนวทางแกไขปญหาวาทุกคนในประเทศไทยนี้ตองอยูภายใตกฎหมายอันเดียวกัน  
คนที่อยูเบื้องหลังกลุมพันธมิตรตองยุติการใหการสนับสนุนทันทีนะครับทานประธาน 
ไมอยางนั้นประเทศชาติบานเมืองไมมีทางสงบสุขครับ เสื้อเหลืองชนะได วันนี้ทาน 
เชื่อไหมวาวันตอไปเสื้อแดงก็ตองลุก ผมพรอมที่จะรวมพี่นองคนไทยเสื้อแดงที่จะตอสูกับ
พวกนี้ประกาศบันทึกเอาไวในสภาแหงนี้เลยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี ขอความกรุณาตรงเวลาดวยนะครับ เพราะวายังมี 
คนตองการอภิปรายเยอะครับ 
  นายอสิ  มะหะมั ดยั งกี  (สตู ล )   :   เ รี ยนท านประธานที่ เ ค า รพ  
ผม นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปตย จังหวัดสตูล ผมเปนชนสวนนอยของ
สังคมนะครับ ผมเปนชาวมุสลิมมีแคไมเกิน ๑๐ เปอรเซ็นตในประเทศนี้ ผมก็เห็นคน  
๙๐ เปอรเซ็นตเขาทําอะไรกันอยูก็ไมสบายใจครับ จริง ๆ ผมก็เปนสวนหนึ่งที่เคารพ 
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเหมือนกับอีกหลาย ๆ คน เร่ืองการยุบสภานี้ผมไมเห็นดวย 



 ๒๑๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๔/๓ 
 
เหมือนกับการยุบสภาในกุมภาพันธ ๒๕๔๙ จะดวยเหตุอะไรก็แลวแต แลวถามีการยุบสภา
เมื่อปลายป ๒๕๕๑ อีกครั้งหนึ่งผมก็ไมเห็นดวยเหมือนกันครับ แตผมเห็นวาผูบริหารที่จะ
ขึ้นมาใหมนี้จะตองยอมรับการเมืองภาคประชาชน จะคิดแบบเกา ๆ ไมไดอีกตอไป 
ตองเคารพสิทธิของชนสวนนอย --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๕/๑ 
 
ผมจะยกตัวอยางครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร ในจังหวัดปตตานีมีการหามคนใสหมวกขาว 
หามใสผาโสรง เหตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นทําใหเกิดผลตามมาอยางมากมายในสมัยนี้วา 
เปนการผิดพลาดอยางรายแรงของรัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผมไมอยาก
ใหมีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครับ แตคนสวนนอยก็ตองยอมรับเสียง 
สวนใหญดวยครับ ที่เปนกฎเกณฑในสังคมประชาธิปไตย ผมไมโทษทหาร นักธุรกิจ 
ขาราชการ ผมโทษนักการเมืองในปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ นักการเมือง 
หลงอํานาจ หลงตัวเอง หลงระเริง จริง ๆ แลวประชาธิปไตยตองพูดถึงการไดมาซึ่งอํานาจ
วามีความชอบธรรมอยางไรบาง การใชอํานาจตองใชดวยความเปนธรรม การลงจาก
อํานาจก็ตองสงางามครับ สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวานักการเมืองขาดคุณธรรม การเมือง
ไมใชทําเพื่อประชาชน  เรามักจะพูดอยู เสมอวาประชาธิปไตยเปนของประชาชน  
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน แตไมไดทําครับ จึงเกิดปญหาจนถึงปจจุบันนี้มากมาย
เหลือเกิน และการที่เราพูดถึงวาพันธมิตรไปยึดอะไรตออะไร ผิดกฎหมายหรือเปลา 
ผิดครับ แตทําไมสังคมถึงยอมใหเขาอยูได ก็เพราะรัฐบาลขาดความชอบธรรมอยางไร 
ละครับเขาถึงจะอยูได ผมไมเห็นดวยทั้งเผด็จการทหาร ซึ่งหลายประเทศ ประเทศ 
ดอยพัฒนาซึ่งทําใหเกิดอันตรายรายแรงตอประชาชน  แตผมไมเห็นดวยอยางยิ่ง
เหมือนกันตอเผด็จการรัฐสภา เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ คนตายเปนสิบลานคน 
จากฮิตเลอรซึ่งเปนนักการเมือง เพราะฉะนั้นผมจะไมโทษการปฏิวัติที่เกิดไปแลวและถา
จะเกิดอีก เพราะผมเชื่อวาถาประชาชนอยูเย็นเปนสุข ประเทศชาติกาวหนา การปฏิวัติ
เกิดขึ้นไมไดครับ แตถาจะเกิดก็เพราะการเมืองทําหนาที่ลมเหลว บริหารประเทศชาติแลว
เกิดความเสียหาย นี่ถึงเกิดการปฏิวัติไดครับ  ถาประชาชนอยูเย็นเปนสุข อยูสบาย  
ไมมีทางที่การปฏิวัติจะเกิดขึ้นได เราตองยอมรับความจริงครับ ผมเปนผูหนึ่งที่เปน
นักการเมืองผมตองรับผิดชอบวาปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากนักการเมืองครับ เราจะไปโทษ
คนอื่นไมไดเลย ผมเปนผูหนึ่งที่ตองรับผิดชอบเหมือนกับพี่นองทุกคน เพื่อน ๆ ทุกคน 
ในสภาแหงนี้ แตที่ตองรับผิดชอบมากกวาผมก็คือฝายบริหาร คณะรัฐมนตรี และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบมากที่สุด ผมไมโทษ ผบ.ทบ. นักวิชาการ 
นักธุรกิจ ขาราชการที่ประชุมแลวมีผลออกมาอยางที่เราไดรับฟงกัน เขาก็รักประเทศ  



 ๒๑๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๕/๒ 
 
เหมือนกับเรานี่ละครับ อยาเหมาวาความรับผิดชอบ การรักประเทศนี่เปนของนักการเมือง
เทานั้น ไมใชครับ คนอื่นเขาก็รักประเทศเหมือนกับเรานั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นอยาไป
ตําหนิเขา ไปติเตียนเขาเลย บางคนอาจจะรักชาติมากกวาเราเสียดวยซ้ําไป เพียงแตวา 
ผมไมเห็นดวยกับการยุบสภา ไมเห็นดวยกับการที่ทานพูดเทานั้นเอง แตผมไมตําหนิหรอก
ครับ ถานักการเมืองรูจักพอ รูจักรักประเทศชาติ ประเทศชาติก็อยูเย็นเปนสุข ประชาชน 
อยูเย็นเปนสุข ประเทศชาติกาวหนาทุกฝายก็มีความสุขกันถวนหนา แตที่เปนอยูนี่ 
มันไมใชครับ และผมก็เชื่อวาการเมืองเทานั้นที่จะแกปญหาของประเทศชาติแบบถาวรได 
การปฏิวัตินั้นสามารถแกปญหาแบบถาวรไดหรือครับ มีการเมืองเทานั้น เพราะฉะนั้น
นายกรัฐมนตรีสมชายตองแสดงใหเห็นวาทานรักชาติทานตองเสียสละ ทานเองจะเปน 
ผูตัดสินไดวาทานจะเปนวีรบุรุษหรือวาเปนสิ่งชํารุดทางประวัติศาสตรการเมืองเทานั้น 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณชวลิต วิชยสุทธิ์ นะครับ 
  นายชวลิต วิชยสุทธิ์ (นครพนม)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน 
จากจังหวัดนครพนม ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อเชาผมฟงขาววิทยุไดฟงนักทองเที่ยว
ชาวญี่ปุนไดพูดผานไกด (Guide) มาวา การชุมนุมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ไมใชการชุมนุม 
ตามระบอบประชาธิปไตย เปนโจรกอการราย นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใชคําพูดเชนนั้น 
จริง ๆ ผมสะทอนใจมากนะครับ ใชคําวา เปนโจรกอการราย ถาเปนประเทศของเขา
รัฐบาลจัดการเด็ดขาดไปแลว ดังนั้นขอเรียกรองของกระผม ประการแรกก็คือ อยากจะให
รัฐบาลเอาสนามบินสุวรรณภูมิกลับมาโดยเร็ว เพราะวานั่นคือประตูบานของเราที่จะรับ
ทุกสิ่งทุกอยางที่จะสรางความเจริญใหกับบานเมืองของเรา ขณะนี้การชุมนุมของเรา 
เลยเถิด -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 



 ๒๑๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๖/๑ 
 
ถึงขั้นทุบหมอขาวหมอแกง แลวก็เผาบานของตัวเอง ซึ่งเปนเรื่องที่ไมนาจะเกิดขึ้น 
ก็คงฝากเปนประเด็นแรกที่ทานประธานบอกวาอยากจะใหมีขอเสนอ ขอเสนอของกระผม
ประการแรกก็คือ อยากจะใหรัฐบาลเอาสนามบินสุวรรณภูมิกลับมาโดยเร็ว สําหรับ
ขอเสนอที่มีการเสนอใหมีการยุบสภานั้น ผมเคารพในความคิดเห็นของผูเสนอ ซึ่งทําในรูป
คณะกรรมการ แตไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว ซึ่งก็สอดคลองกับเพื่อนสมาชิก 
ไดอภิปรายแสดงเหตุผลกันไป ผมไมอยากจะกลาวซ้ําอีกเพราะมันตรงกัน แตขอเสนอ 
ของผมในทางออกทางนี้ก็คือวา ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเขาใชหลักนิติรัฐในการ
แกไขปญหา ฉะนั้นผมมองทั้ง ๒ ทาง ในทางที่เขามองทางฝายรัฐบาล ไมวาจะเปนเรื่อง
การสอบสวนกรณีเหตุจลาจล ไมวาจะเปนเรื่องระเบิด รัฐบาลก็จะตองดําเนินการ
สอบสวนหรือเอาผลของการสอบสวนตรงนี้ออกมาปรากฏโดยเร็ว ติดขัดตรงไหน เชน  
ไมมีผูมาใหถอยคําหรือยังสอบสวนไมครบถวนก็ตองรีบแถลง หรือมีเหตุระเบิดตองหา
ลูทางในอันที่จะใหเห็นวารัฐบาลเอาจริงเอาจัง นั่นในสวนที่เขามองดวยความเคลือบแคลง
มาทางฝายรัฐบาล  แตในขณะเดียวกันทางพันธมิตรที่ มีการกระทําผิดมากมาย  
ไมวาจะเปนการยึดทําเนียบรัฐบาล ยึดทําเนียบรัฐบาลชั่วคราว ไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิ 
ตรงนี้ก็ตองทําการดําเนินคดีกับผูที่ละเมิดกฎหมายนั้นอยางจริงจัง ผมเสียใจอยูประการหนึ่ง
ก็คือวา มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเราไมไดใชเวทีของสภาในการแกไขปญหา  
แตกลับใชเวทีขางนอกและเปนผูนําเดินหนาม็อบดวยตนเองนะครับ เดินหนาม็อบ 
ดวยตนเอง ถากระทําการชุมนุมโดยความสงบกระผมก็ไมคิดอะไรเพราะนั่นเปนแนวทาง 
ที่ถูกตองที่เขาจะเดิน แตอันนี้นําแลวก็ทําผิดกฎหมายดวย แตยังมารับเงินเดือนของสภา 
ตรงนี้เปนสิ่งที่ผมยอมรับไมไดนะครับ ก็ขอฝากขอคิดเห็นนี้ไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทานนั้น และพรรคการเมืองที่สังกัดไดกรุณาพิจารณาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งวา  
ทําอยางไรถึงจะทําใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมตามแนวทางประชาธิปไตย สิ่งที่ผม
อยากจะฝากเปนประการสุดทายก็คือวา ผมคิดวาบานเมืองยังไมถึงทางตัน มันยังมี
ทางออกที่ทุกฝายจะตองรวมไมรวมมือกัน นั่นก็คือการเจรจา ขณะนี้มีแนวทางที่ ๔ ฝาย
ตกลงรวมกันที่จะเจรจา ทําอยางไรจึงจะหันหนาเขามาหากันกอนที่บานเมืองจะเตลิดเปดเปง
ไปมากกวานี้ ขอฝากขอคิดเห็นเปนประการสุดทายครับทานประธาน ขอขอบคุณครับ 



 ๒๒๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๖/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
อาจารยผุสดี ตามไท ครับ 
  นางผุสดี  ตามไท  (แบบสัดสวน)   :   ขอบพระคุณทานประธานคะ  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบ
สัดสวน พรรคประชาธิปตย ดิฉันอยากจะขออนุญาตเสนอแนะแลวก็ขออนุญาต 
กราบเรียนทานประธานดวยความซื่อสัตยตอตัวเองและซื่อสัตยตอผูอ่ืน แลวก็อยาก 
จะบอกอยางนี้คะวา ถานึกถึงสถานการณในวันนี้นะคะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่สะทอนออกมา
ใหพวกเราเห็นทุกคนนั้นก็คือความแตกแยก ความสุดโตง การใชความรุนแรงเขาแกไข
ปญหาซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนฝายรัฐหรือฝายประชาชนหรือใครก็แลวแต ทีนี้ตองถามวา 
สิ่งที่สะทอนออกมาอีกอยางหนึ่งคืออะไรคะทานประธาน ก็คือเร่ืองของการที่รัฐบาลนั้น
ไมไดใชอํานาจอยางชอบธรรมในการที่จะบริหารจัดการสถานการณใหดีขึ้นเลยแมแตนอย 
เมื่อสถานการณเปนอยางนี้ ดิฉันก็ตองถามเลยนะคะวา ถามดวยความจริงใจ บทบาท
ของสภาผูแทนราษฎร บทบาทของสมาชิกเองนั้นเปนอยางไร เปนตัวชวยเรงใหเกิดความ
แตกแยกหรือเปนตัวชวยชะลอหรือแมแตจะหยุดยั้งเรื่องของความแตกแยก เทาที่ดิฉันนั่งอยู
แลวก็ รูสึก  แมจะรูสึกและสัมผัสไดถึงบทบาทของเพื่อนสมาชิก หลายคนทีเดียว 
ที่ทํางานดวยความหนักนะคะ ทํางานหนักมาก -------------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
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แตกระนั้นก็ตามดิฉันก็ยังมองเห็นวา เชน ทีทาของการเรงแกไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ป ๒๕๕๐ ไดผานความเห็นชอบของคนถึง ๑๔.๗ ลานคนซึ่งเปน 
เสียงขางมาก ยังไมทันจะถึง ๑ ปเรงแกไข แมจะมีสิทธิในการแกไข แตวาตองนึกถึง
กาลเทศะ นึกถึงจิตใจ นึกถึงความเห็นของคนอื่นเขาดวย ตรงนี้ละคะเปนจุดเริ่มตนเลย 
จริง ๆ ดิฉันวานะคะไปเรงทําใหคน แมจะเปนสวนเทาไรก็แลวแตที่เขาคิดวามันยังไมใช
เปนเรื่องที่จะตองเรงรีบทํา มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ตองทํานะคะ ในอีกสวนหนึ่งที่ดิฉันสัมผัส
ไดก็คือวาทีทาของสภาที่บังเอิญสะทอนวาไมไดสนับสนุนถึงการทํางานขององคกรอิสระ
เลย  เชน  การคว่ํารางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง ดิฉันไมม่ันใจเหมือนกันวาสิ่งเหลานี้ละคะชวยทําใหคนขางนอกที่เขา 
เฝามองเราอยูนั้นเขาคิดอยางไร ดิฉันตองยอมรับวาสวนดีก็มีเยอะ แตสวนที่เราจะประทัง
หยุดยั้งไดเราก็ไมไดกระทําเต็มสมบูรณ เมื่อเปนอยางนี้ถามวาวันนี้จะทําอยางไรคะ ดิฉัน
ตองขอบคุณทาน ผบ.ทบ. ที่ไมลากรถถังออกมา พูดตามความจริง ทานประธานคะ คือ
วันนี้ดิฉันเห็นวาใครทุกคนมีสิทธิจะรักประเทศไทย ใครทุกกลุมมีสิทธิที่จะเสนอแนะ ดิฉัน
ไมอาจเอื้อมที่จะไปตําหนิทาน แตจะยอมรับฟงดวยความจริงใจ แลวที่จริงแลวทานก็ไมได
เสนอ หรือทานก็ไมใชคนเดียวนะคะ เปนการประชุมรวมกันดวยซ้ําไปของอีกหลายคน  
ซึ่งมติของที่ประชุมก็แกไขปญหาโดยยึดหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา สวนหนึ่งใชคะที่ขอใหนายกรัฐมนตรีนั้น
ไดพินิจพิจารณายุบสภา แลวจัดการเลือกตั้งใหเร็วที่สุด แลวก็ยังมีมติรวมกันอีกดวยวา 
ใหกลุมพันธมิตรนั้นออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ พรอมทั้งใหยุติการชุมนุมในทุกพื้นที่ 
ดิฉันคิดวาถาเผื่อจะพูดกันก็ตองพูดกันใหจบ ใหครบนะคะ ไมใชแตเพียงอยางนั้น 
อยางเดียว การยุบสภาดิฉันเขาใจวาเชนเดียวกันกับพรรคประชาธิปตยที่เคยเสนอกันไป
กอนหนานี้แลว ซึ่งก็บอกวามันเปนวิถีทางประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นได หากเราไมไดทําอะไรเลย อยูเฉย ๆ มันไมมีความเปลี่ยนแปลงแนนอน ทานประธานคะ 
ทานเลือกจะไมยุบ ทําอยางอื่นไดไหมคะ ทานนายกรัฐมนตรีก็ตองลุกขึ้นรีบแสดง 
ความรับผิดชอบตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทานนายกรัฐมนตรีก็ตองเรงรีบ 
ใหหนวยงานทุกหนวยที่เกี่ยวของนั้นไดไปลุกขึ้นดําเนินการเสียใหเปนลําดับขั้น ไมวา 
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จะเปนเรื่องอะไรทั้งสิ้น นายกรัฐมนตรีทําไดไหมคะ สั่งยุติใหการใชกําลัง การใชอาวุธ และ
การใชความรุนแรงอยางนอยที่สุดจากเจาหนาที่ของรัฐทุกประการ และทายที่สุดยังทําได
ไหมคะ ตองขออนุญาตที่พูด อาจจะพาดพิง มีผูที่รายงานอยูในหนังสือพิมพบอกวา จริง ๆ 
ขึ้นอยูกับคนคนเดียวเทานั้นเอง ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน
ทําไดไหมคะ ชวยเจรจากับทานหนอยวาเลือกเถอะคะ โฟน อิน (Phone in) เลิกเถอะคะ 
ที่จะตองใหขาวอยูตางประเทศ ทานนายกรัฐมนตรีทําไดไหมคะที่จะตองทําหนาที่ปกปอง
เกียรติภูมิของประเทศและยืนยันวาประเทศไทยนั้นยังคงมีกระบวนการยุติธรรม 
ที่เชื่อถือไดและเรายังมีที่ยืนอยูในโลก ดิฉันคิดวาถาหากเลือกไมยุบสภาก็มีทางเลือกอื่น 
ทําไดไหมคะ ขอบพระคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวิสาระดี เตชะธีราวัฒน 
  นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน (เชียงราย)  :  ขอบคุณทานประธานคะ 
ดิฉัน วิสาระดี เตชะธีราวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน
ตอนแรก ๆ ที่ดิฉันลุกขึ้นมาก็เพื่อที่จะขอขอเสนอแนะหรือขอความรูจากผูที่เปนอาวุโส  
ผูหลักผู ใหญในที่นี้นะคะ  เนื่ องจากมีประเด็นปญหาที่ มีผูบัญชาการทหารบก  
และคณะกรรมการ คตร. ไดเสนอใหยุบสภา ตัวดิฉันเองก็ไมเขาใจวาสภาทําผิดอะไร 
ทําไมจะตองยุบ แลวยุบสภาแลวจะไดอะไร ทาง ผบ.ทบ. ไดเรียกประชุมหัวหนา 
สวนราชการ กองทัพ กระทรวง ทบวง กรม วิทยาลัย ซึ่งคนกลุมนี้เปนกลางหรือเปลาดิฉัน
ก็ไมแนใจ มีมติใหยุบสภา ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๘/๑ 
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ดิฉันไมเขาใจคะวาเอาอํานาจที่ไหนมาตัดสินแทนพี่นองประชาชน แตละคนที่นั่งอยูใน
สภาผูแทนราษฎร ในที่นี้รวมถึงตัวดิฉันเองก็มาจากพี่นองประชาชน ซึ่งพี่นองเลือกเขามา
ก็มีคะแนนไมต่ํากวาแสนทุกคนอยูแลว แตกลุมคนกลุมนี้มีอํานาจอะไรที่จะมาตัดสิน 
ใหยุบสภาได กฎหมายก็คางอยูหลายสิบชุด ที่ตั้งเปนคณะกรรมาธิการแลวก็มีมาก  
และที่รอพิจารณาเขามาอยูก็มีนับไมถวน ยุบสภาผูแทนราษฎรเปนการแกไขปญหา 
จริงหรือเปลาคะ ถายุบสภาผูแทนราษฎรนั่นก็คือกฎหมายก็ตองตกลงไป พอกฎหมาย 
ตกลงไปก็คือความเดือดรอนของพี่นองประชาชนก็ตองรอออกไปอีกหรือคะ ประเทศชาติ
ของเรายังบอบช้ําไมพออีกหรือ สิ่งที่ดิฉันไดคํานึงมาตลอดวาหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร
เราไดทําตลอด ก็คือไดแกไขปญหาของชาติตามระบอบของรัฐธรรมนูญ สิ่งที่พวกเรา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทํา นั่นก็คือแกไขปญหาของชาติภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตสิ่งที่ทานผูบัญชาการทหารบกไดออกมาทําหนาที่
มันเกินหนาที่ ของทานหรือเปลา  สิ่ งที่ควรทํากลับไมทํา  แทนที่ทานจะชวยกัน  
กลุมที่เรียกวา พันธมิตร ไดเขาลอมสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งตอนนี้ลาสุดดิฉันก็ไดยินมาวา
ไดยึดสนามบินดอนเมืองแลว เครื่องบินจะขึ้นจะลงภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ 
ก็ขึ้นไมไดแลว สิ่งที่ทานควรทํา ควรที่จะกักกันไวเพื่อที่จะไมใหคนกลุมนี้ไดเขาไปยึด
สนามบินไมใชหรือ ทําไมปลอยใหเขาไปยึดแลวลอม แลวในที่สุดทานก็จะมาหาทางออก
โดยการยุบสภาผูแทนราษฎรอยางนั้นหรือคะ ดิฉันอยากจะฝากทานประธานไปถึง 
ยังผูที่มาแถลงการณ ไดดําเนินการที่จะแกไขตามอํานาจหนาที่ของตน อยากใหทานผูนั้น
ไดไปดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูที่กระทําผิดกฎหมายอยูในขณะนี้ที่อยูในสนามบิน
สุวรรณภูมิ เพื่อใหบานเมืองเกิดความสงบสุขเรียบรอย ไมใชลอยตัวอยูเหนือปญหาแบบที่
ทานกําลังทําอยูในขณะนี้ ฝากทานประธานไปยังผูเกี่ยวของวาใหโอกาสรัฐสภาเรา 
เถอะคะ ซึ่งเปน ๑ ใน ๓ อํานาจหลักแหงระบอบประชาธิปไตย ไดดําเนินงานตอไป 
เพื่อแกไขปญหาของพี่นองประชาชนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอฝากไวเทานี้คะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสทุิน คลังแสง ครับ 
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  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุทิน  
คลังแสง พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดมหาสารคาม ภายใตกรอบ ๕ นาทีผมจะพยายาม
พูดในประเด็นที่ ๑ ทานผูบัญชาการทหารบกควรไหมที่เสนอแนะอยางนี้ ประเด็นที่ ๒  
ยุบสภาผูแทนราษฎรแกปญหาไดจริงหรือเปลา ควรหรือไมควร ผมตองใหความเปนธรรม
กับผูบัญชาการทหารบกและขาราชการทุกคน ขาราชการทุกคน คนไทยทุกคนมีสิทธิ 
ทางการเมือง มีสิทธิเสนอแนะจะยุบ จะลาออก มีสิทธิครับ โดยความเปนคนไทยมีสิทธิ
เสรีภาพ แตตรงนี้สําคัญ พอคุณเปนขาราชการ เสรีภาพหรือสิทธิของคุณจะตางจาก
ราษฎรก็คือวามีวินัยเขามาลิดรอนลงไป ก็เพราะเลือกที่จะเปนขาราชการ ก็ตองยอมรับวา
มีวินัย มีจรรยาบรรณเขามาลิดรอนคุณลงไปอีก แลวถาขาราชการมีตําแหนงสําคัญ 
เปนผูบริหาร ยิ่งระดับสูงจะมีเร่ืองมารยาท จะมีเร่ืองวุฒิภาวะเขามาประกอบการ
พิจารณาและตัวนั้นจะเปนตัวลิดรอนสิทธิของคุณ ซึ่งจะนอยกวาประชาชนคนธรรมดา 
ลงไปอีก และยิ่งตําแหนงสําคัญในสังคม คือ ผูบัญชาการทหารบก ใครเปรียบเทียบวา 
เทาอธิบดี ใช แตผมคิดวาซี (C – common level) เทากัน แตอานุภาพตําแหนงนี้ ไมมีใคร
ปฏิเสธหรอกครับ ถาพูดอะไรแลว มันเกิดผลกระทบทางการเมืองสูง เพราะฉะนั้น
นอกจากวินัยจะเปนตัวลิดรอนสิทธิลงไปแลว มารยาทและวุฒิภาวะโดยเฉพาะ 
ในตําแหนงผูบัญชาการทหารบกนี้ มันเปนตําแหนงที่พูดแลวกดดันทางการเมืองมาตลอด 
พูดแลวคนทั่วโลกเปนดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางการเมือง พึงระมัดระวังยิ่ง เพราะฉะนั้น 
มีสิทธิครับ แตโดยมารยาท โดยวุฒิภาวะ เมื่อพิจารณาถึงตําแหนงแลว ผมคิดวา 
ผูบัญชาการทหารบกจะตองระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกพูดนาฟงมาก 
สิ่งควรทํา ไมทํา ไมควรทํา แลวทํา สิ่งไหนควรทําครับ วันนี้ผมเชื่อวาโดยศักยภาพของ 
ผูบัญชาการทหารบก ผมวากับกลุมพันธมิตรหรือกลุมคนขนาดนี้ ถากองทัพจัดการ 
กับเร่ืองแคนี้ไมได คนแคนี้ไมได อยาไปพูดถึงเรื่องจะปองกันประเทศ อยาไปพูด แลวอยา
มาขอเงินไปซื้ออาวุธ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 



 ๒๒๕ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๗๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยซึ่งอึดอัดใจ คนทั่วโลกซึ่งไมสบายใจและประณามการยึด 
สุวรรณภูมินี้เปนอาชญากรนานาชาติ เปนอาชญากรของโลก ไมใชของไทย เพราะฉะนั้น
ถามวาทานมีสิทธิพูด มีสิทธิเสนอแนะไหม ตองใหความเปนธรรมกับทาน มี แตโดย
สถานะเหมาะสมหรือไมเหมาะสม ควรหรือไมควร อันนี้ตางหากที่จะตองพูดถึง 
  ทีนี้เร่ืองการยุบสภา วันนี้ก็ดูเหมือนวามีการประชุมกัน ระดมความคิดเห็น
กันจากผูรูหลายฝายก็ดูดี แลวทานเหลานั้นก็มีสิทธิคิด มีสิทธิเสนอแนะ แตผมกังวล 
อยูอยางเดียววาทานเหลานั้นจะเจตนาดีเกินไปหรือเปลา ทานมีขอมูลที่เพียบพรอม 
หรือยัง ผมเชื่อวาเปนการถูกหลอก เปนการไดขอมูลที่ไมครบถวน เพราะที่ผมไดรับมา  
ถาผมผิดผมไดขอมูลไมถูกตองก็ตองยอมรับ วันนี้การยุบสภามันเปนเพียงแผนหนึ่ง 
ในหลายแผนที่ไดเขียนไวอยางประณีต เพื่อที่จะขุดหลุมไวใหใครไปตก ทานประธานครับ 
เพราะฉะนั้นการยุบสภาที่ผมกังวลวันนี้ จริง ๆ การยุบสภาไมใชเร่ืองใหญ ยุบแลวก็ไป
เลือก เลือกแลวไดหรือตกไมสําคัญ และมั่นใจวาไดดวย แตทําไมผมถึงบอกวาการยุบสภา
วันนี้เปนสิ่งซึ่งดูผิวเผินแลวเปนเรื่องที่ดี ถอยคนละกาว แตเบื้องหลังและเจตนาอําพรางนั้น
ผมเชื่อวาในที่ประชุมแหงนั้นรูหรือเปลา วันนี้เขาบอกกันอยางนี้ ทานประธานครับ  
การยุบสภาซึ่งหลายฝายเรียกรองมาตลอดนี้ บางพรรคก็เรียกรอง แทที่จริงแลวก็คือ 
แผน ยุบแลวไมไดเลือกตั้งครับ จะมีการกดดันให กกต. ลาออก เมื่อ กกต. ลาออกแลว
นักมวยไมมีกรรมการขึ้นชกไดไหม ๒. ยุบไปแลว ถาเลือกไปแลวยุบพรรคกลางคัน 
เพื่อเปดโอกาสใหพรรคใดพรรคหนึ่ง คนใดคนหนึ่งซึ่งตระกายดาวมานานแลวไปถึง  
และที่สําคัญที่สุดการยุบสภาวันนี้ พันธมิตรก็บอกแลววาไมยอม ไมหยุด ไมจบ และถาเรา
ชนะเขามาบางคนบางพรรคแพอีก ไมไดกลาวหากันนะครับ ผมคิดวาไมจบ เพราะฉะนั้น
ทางออกที่ดีที่สุดวันนี้มีกฎหมายบังคับใชใหทั่วถึง ใหเปนธรรม ไมวาเสื้อเหลือง เสื้อแดง
จัดการใหหมดถาผิดกฎหมาย แลวเราเปนฝายการเมืองเราก็ถอยออกมา ถาเปนการเมือง
ภาคประชาชนจริง ๆ นิดเดียวทานประธาน ถาเปนการเมืองภาคประชาชนจริง ๆ เราอยา
ไปยุง วันนี้ไมกระดากปากหรือครับ ถาการเมืองภาคประชาชนขนปนอูซี่ (Uziel) ไปบุกยึด 
วันนี้พนักงานที่ดิวตี้ ฟรี (Duty free) โทรมารองหมรองไหกับผมวา ใครสวย ๆ ขูจะขมขืน 
 



 ๒๒๖ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๗๙/๒ 
 
แลววันนี้ขูจะปลนสะดมรานดิวตี้  ฟรี  เผนกันแลวครับวันนี้  นี่หรือครับการเมือง 
ภาคประชาชน ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เร่ิมซ้ําประเด็นแลว ผมขอแค ๒ คนพอ เอาคุณอรรถพร พลบุตร ครับ 
  นายอรรถพร  พลบุตร  (แบบสัดสวน )   :   กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่ เคารพ  กระผม  อรรถพร  พลบุตร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แบบสัดสวนจากจังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ผมใชชวงเวลาสั้น ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดนะครับ ตลอดเวลาเกือบ ๑ ปที่ทําหนาที่เปนผูแทนราษฎรในสภาแหงนี้ ผมไดรับฟง
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นวิกฤติการณของบานเมืองที่เกิดขึ้นหลายแงหลายมุม 
หลายความคิดเห็นผมฟงแลวเกิดความชื่นชมวานั่นคือความคิดเห็นที่สรางสรรคและ 
สรางชาติ สรางแผนดิน แตบางความคิดเห็นฟงแลวผมก็สยดสยอง แลวก็ไมนาเชื่อวา 
จะเปนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในสภาแหงนี้ แตไมวาความคิดเห็นจะมีความแตกตาง
หลากหลายอยางไร นั่นก็คือความงดงามของประชาธิปไตยที่จะตองมีความแตกตางทาง
ความคิดเห็นและเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดสภาผูแทนราษฎรขึ้นมา แตทานประธานครับ  
ผมกราบเรียนกับทานวาในบางสถานการณที่มันไดกาวลวงเกินกวาขอบเขตความคิดเห็น
ถูกหรือผิดมันแกปญหาไมได ถาเราเอาความถูกความผิด ผมทําผิดอะไรมาพูดกัน ปญหา
คงไมจบ ถาเอาความเปนจริง ความคิดมาพูดกันก็ตองยอมรับความจริงวาวันนี้สังคมไทย 
อยางนอยก็มีคนอยู ๓ กลุม -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๘๐/๑ 
 
แตละกลุมมีความเชื่อ มีความคิด มีสิ่งรองรับความคิดของตนเองเปนรอยเปนกระบุงเกวียน
ทั้งนั้นครับ กลุมแรกเขาเชื่อวารัฐบาลนี้เปนรางทรงของรัฐบาลที่แลวซึ่งเปนทุนการเมือง 
ซึ่งมีการทุจริตคอรรัปชั่น มีการจะลมลางราชบัลลังกอะไรก็เปนขอที่ไดกลาวอาง กลาวหา
กันไป มีประจักษพยานหลักฐานมากมายกายกองปรากฏอยูแพรหลายไปทั่วโลก  
นั่นความคิดที่ ๑ มีสิ่งรองรับ  
   อีกความคิดหนึ่ง อีกกลุมหนึ่งบอกวาจะอยางไรก็แลวแตก็เปนรัฐบาลที่มา
จากประชาธิปไตยตามวิถีทางของระบอบรัฐธรรมนูญ ผานการเลือกตั้งมาจากประชาชน
อยางนอยก็มีคนหลายสิบลานเสียงเปนพื้นฐานสนับสนุน แลวคน ๒ แสนคน ๓ แสนคน 
มีสิทธิอะไรที่จะมาขับไล นั่นก็เปนมุมมอง ก็มีเหตุมีผลรับฟงได  
   อีกมุมมองหนึ่ง มุมมองนี้ผมวาคนกลุมใหญเขาบอกวาอยางไรก็ได  
แตขอใหเขาตื่นเชาขึ้นมาเขาไมตองมาพะวงวาเขาจะตองใสเสื้อสีอะไรออกจากบาน  
เขาไมตองพะวงวาใสเนคไทสีแดงแลวเขาจะตองไปถูกซุมตีหรือเรียกแท็กซี่แลวถูกไลลง  
หรือเรียกแท็กซี่แลวไปรุมยํากลางซอยเพราะบังเอิญใสเสื้อสีเหลือง เขาอยากใหเมืองไทย
พระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตก ตอสูชีวิตอยางทรหดแลวก็มีลมหายใจอยูบนความสันติสุข 
มันหลายความคิดครับ ฉะนั้นเราเอาความคิดใดความคิดหนึ่งมายุติปญหายุติไมได  
ความที่เราไปยึดติดความคิดและขอมูลในแตละดานมันจึงนําปญหามาจนถึงทุกวันนี้ 
จนกระทั่งวันหนึ่งสภาผูแทนราษฎรแหงนี้มีคนพูดถึงขนาดใชคําวา สงครามประชาชน  
ในสภาแหงนี้ มีคนพูดถึงการแบงแยกประเทศ มีคนพูดถึงการตั้งเมืองหลวงที่นั่นที่นี่  
ทานประธานทานผานโลกมามากมาย ผมเชื่อวาทานก็ไมนึกวาประเทศไทยประเทศที่
หลวงพอทวด วัดชางให อยูปตตานีก็ตั้งอยูไมไกลมัสยิดกรือเซะ เราอยูอยางสันติสุข 
มัสยิดทาแรงบานผมก็ตั้งอยูหางจากวัดชมพูพน ๒ กิโลเมตร หมูบานแมวที่เชียงใหม 
ก็อยูขางกับหมูบานคนไทย ผสมกลมกลืน ลูกหลานก็แตงงานเปนคนเนื้อเดียวกันไปหมด 
นั่นคือเมืองไทยเมื่อไมกี่ปมานี้เอง แลววันนี้มันเกิดอะไรขึ้น เพราะการเชื่อ การคิด  
การตอสู การเอาชนะ เอาแพ แลวประโยคที่วา ผมผิดอะไร วันนี้ผมเชื่อวาประโยคคําพูด
เหลานี้มันไมแกปญหาหรอกครับ มันคิดอยางแคบ มันคิดอยางนี้ และวันพรุงนี้เราอาจจะ
ตองมาสภาแหงนี้ในฐานะอดีตคนเปนผูแทนราษฎรก็ได มันจะมีประโยชนอะไรที่จะเปน 



 ๒๒๘ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๘๐/๒ 
 
ผูแทนราษฎรที่มาจากชาวบานแลวเดินไปบนซากปรักหักพังของบานเมือง เดินไป 
บนแผนดินที่ตองเลือกสีเสื้อที่จะใส เดินไปบนแผนดินที่ไมรูวาคืนนี้จะมีคนตายสักรอย 
สักพันหรือไม เมื่อ ๒ ปที่แลวเมืองไทยไมไดเปนอยางนี้เลยนะครับ แลวเราจะหาทางออก
จากหวงหายนะนี้อยางไร มันก็ตองเสียสละกันนะครับ ความเสียสละมันอาจจะหมายถึง
ความเจ็บปวด มันอาจจะหมายถึงการที่ตองกล้ํากลืนเลือดเนื้ออยูในหัวใจของตนเอง  
แตมันก็ตองทํา ประโยชนของเราคนเดียว ส.ส. คนเดียว พรรคการเมืองพรรคเดียว  
หรือคนรวย ๆ คนเดียว มันจะยิ่งใหญกวาประโยชนของประเทศชาติที่มีอายุยาวนาน 
เปนรอยเปนพันปไดอยางไร ตองเสียสละ แมวาจะตองเจ็บปวด แมวาจะตองตายไป 
โดยไมมีคนอยูรอบขาง แตประเทศชาติอยูรอด ตองเสียสละ พูดทําไม ผมทําผิดอะไร 
ทําไมประโยควา ผมทําผิดอะไร มันไมดังขึ้นมาที่คลองโคกขามเมื่อรอยปที่แลว 
ที่สมุทรสาครละครับ ผมขออีกครึ่งนาที ที่คลองโคกขาม สมุทรสาคร ๑๐๐ ปที่แลว
นายทายเรือคนหนึ่งทําผิดอะไร ก็พยายามสุดวิสัยละครับที่จะคัดทายเรือไมใหหัวเรือ 
ไปชน แตมันสุดวิสัย น้ํามันเชี่ยว น้ํามันไหล ก็ชนตลิ่ง หัวเรือหัก ไมเห็นนายทายคนนั้น
ถามวา ผมทําผิดอะไร มีแตขอถวายหัวเพื่อรักษากติกาของบานเมือง ยอมตายเพื่อรักษา
กติกาของบานเมืองใหมันเดินไปได ที่ชื่อ พันทายนรสิงห นี่ละครับ วันนี้ พรุงนี้ถาเราหาคน
ชื่อ พันทายนรสิงห เจอในวงการการเมือง เมืองไทยรอดพนวิกฤติ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมอยากจะเรียนทานสมาชิกอยางนี้ครับ แนวความคิดผม ผมมองวาปญหาของบานเมือง
ตอนนี้คือความแตกแยกความสามัคคีอยางรุนแรงที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตองรีบทํา
เร่ืองแรกก็คือทําอยางไรถึงจะสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดกับคนในชาติ และผม
มองวาการยุบสภานั้นไมไดทําใหการแตกแยกของความสามัคคีลดนอยลง กลับจะยิ่งทําให
แตกแยกความสามัคคีมากขึ้น ที่ผมไมเห็นดวยก็ไมเห็นดวยตรงประเด็นนี้เทานั้นเอง 
นะครับเปนหลักใหญ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
 



 ๒๒๙ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๘๑/๑ 
 
เรานาจะมาชวยกันคิดวาจะทําอยางไร นับแตนี้ตอไปมันมีวิธีการอ่ืนที่ดีกวานี้หรือไม 
ที่จะสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดขึ้นได ผมก็ขออีกสัก ๒ – ๓ คนนะครับ ประเด็น
เร่ิมซ้ํากันแลว เพราะวาก็ตองเรียนอยางนี้ครับ แนวความคิดของฝายรัฐบาลก็คิดอีกอยาง 
แนวความคิดของฝายคานก็คิดอีกอยาง แลวประเด็นเริ่มซ้ํากันแลวครับ เราพูดไปมันก็
ไมไดเกิดประโยชนอะไร สิ่งที่อยากจะฟงก็คือวาทําอยางไรบานเมืองเราถึงจะกลับมารัก
สามัคคีกันใหม มันมีวิธีการซึ่งผมคิดวาผมคิดไดวาไดนะครับ เชิญคุณนิสิต ครับ 
  นายนิสิต สินธุไพร (รอยเอ็ด)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นิสิต 
สินธุไพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด พรรคพลังประชาชน ทานประธาน 
ที่เคารพครับ สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไดชวยกันระดมความคิดเห็นหลากหลายซึ่งเปนเรื่อง
ที่ มีประโยชน เปนเรื่องที่ เปนความจริง ไมวาเปนพรรครัฐบาลหรือพรรคฝายคาน 
ก็ไดอธิบายขอเท็จจริงในสภาผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้นลวนแตเปนประโยชน การอธิบาย
ความทางการเมืองนั้นตองมีมุมมองตางกัน นั่นถือวาเปนเรื่องที่ เกิดประโยชนตอ 
สภาผูแทนราษฎร ตอประชาชน ผมเองมีแนวความคิดที่อธิบายความทางการเมือง 
นั่นก็คือเร่ืองของเหตุการณวันนี้เกิดขึ้นในกรณีที่ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการ
ทหารบกและคณะเหลาขาราชการซึ่งเปนอธิบดี ปลัดกระทรวง ภาคเอกชนกวา ๒๐๐ คน 
ประชุมกันในนามคณะกรรมการติดตามสถานการณทางการเมือง แลวก็มีการอภิปรายกัน
ไมมากครับ ในที่ประชุมแหงนั้นกวา ๒๐๐ คน อภิปรายไมถึง ๑๐ คน ในกลุมดังกลาวนั้น 
มีผูอภิปรายแสดงความคิดเห็นนาสนใจมากนั่นก็คือ ศาสตราจารย ดอกเตอรสุรพล  
นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานไดอธิบายความทางการเมืองวา 
ทางออกของการแกปญหาทางการเมืองไทยขณะนี้ นั่นก็คือขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
เกิดเสียงฮือฮาในที่ประชุม ๒๐๐ กวาคน ในที่ประชุมกองทัพบก ทานศาสตราจารย
ดอก เตอร สมบั ติ  ธํ า ร งธัญวงศ  อธิ ก า รบดี สถาบั นนิ ด าห รื อสถาบั นบัณฑิ ต 
พัฒนบริหารศาสตร ไดมีการเสนอใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎร หลังจากนั้นก็พูดไมมาก 
อธิบดี ปลัดกระทรวง ไมคอยพูดมาก ในที่ประชุมก็สรุปกันแบบรวบรัดตัดตอนใหยุบสภา
ผูแทนราษฎร แตในที่ประชุมไมมีการอธิบายหาทางบอกวาเมื่อยุบสภาผูแทนราษฎร 
แลวเหตุการณจะจบเกิดความสงบหรือไมอยางไร เปนการเสนอทางออกสั้น ๆ เทานี้ นี่คือ 



 ๒๓๐ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๘๑/๒ 
 
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในที่ประชุมวันนี้ ก็ถามวาการเสนอความเห็นของขาราชการนั้นเปนเรื่อง
ถูกตองหรือไม ในสวนตัวผมครับ ผมมองวาหลักการระบอบประชาธิปไตย อํานาจ
อธิปไตยแบงเปน ๓ ฝาย นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ขาราชการอยูภายใตอํานาจบริหาร 
ในโลกประชาธิปไตยครับ ขาราชการโดยมารยาท โดยหลักการไมแสดงความคิดเห็น 
ทางการเมืองเลย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หลายประเทศไปดูงานทั่วโลก 
ไมมีขาราชการคนไหนที่แสดงความเห็นทางการเมืองตอเหตุการณตาง ๆ  เกิดขึ้น นี่คือ
เ ร่ืองขอเท็จจริง  เปนโลกของระบอบประชาธิปไตย  เขาเคารพรัฐบาลอยางมาก  
เคารพระบอบประชาธิปไตย แตของเราตองยอมรับความเปนจริงวา ประเทศไทยไมได
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางแทจริง ยังมี
อํานาจนอกระบบเขามาแทรกแซงโดยตลอด ผมถือวาการประชุมของเหลาขาราชการวันนี้
เปนสภาขาราชการ ใสชุดสีกากีและชุดเขียวมาเสนอทางออกทางการเมือง ทามกลาง
ความขัดแยงของประชาชน ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๑ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๒/๑ 
 
และขอเสนอใหยุบสภานั้นก็เปนทางออกและแลกกับวาใหกลุมพันธมิตรออกจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ และใหมีการยุบสภาแลก แคนี้ครับ และเมื่อยุบสภาจะเปนทางออก
อยางไร ไมมีขออธิบายทางการเมือง เพราะฉะนั้นผมจึงไมเห็นดวยในหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยวาขาราชการจะตองอยูภายใตรัฐบาลและเปนกลางทางการเมือง ถาเมื่อใด
ผูทานบัญชาการทหารบกหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาแถลงขาวอยางนี้คงไมถูกตอง โดยหลักการแลวนะครับจะเปนความคิดเห็นอยางไร 
ก็ตาม ขาราชการตองอยูภายใตรัฐบาล ภายใตฝายบริหารอยางเครงครัด ไมเชนนั้น 
ก็ไมใชประชาธิปไตย เปนอมาตยาธิปไตย นี่ประเด็นที่ ๑ ที่ผมไมเห็นดวย  
  ประเด็นที่ ๒ ผมคิดวาทางออกทางการเมืองขณะนี้ ผมไมอยากจะให
สังคมไทยวิตกวิจารณมากจนเกินไป เห็นพี่นองประชาชนขัดแยงกันอยางนี้ก็กลัว  
อยางมากจะเกิดความรุนแรง เกิดการฆากันเลือดตกยางออก ผมวาประสบการณ 
ทางการเมืองของสังคมไทยมีไมมากพอ ทานอยาลืมวาเมื่อเกิดเหตุการณเมื่อวันที่ ๗ 
ตุลาคม วันที่ ๒๔ – ๒๕ - ๒๖ รัฐบาลถอย สภาถอย ทําใหเหตุการณไมรุนแรง ผมวา
สังคมนาจะพอใจไดระดับหนึ่ง แตสิ่งหนึ่งที่มีขอกังขามากก็คือวา การเมืองภาคประชาชน
ก็ตองเคารพกฎหมาย เคารพระบอบประชาธิปไตย ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ นี่เปน
หลักการใหญโดยสันติวิธี ซึ่งคานธีบัญญัติอยางนี้ แตเมื่อชุมนุมโดยมีอาวุธพกไปดวย 
ไมใชการเมืองภาคประชาชนครับ เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือขอเท็จจริง  
ทานประธานตองฟงครับ เปนขอเท็จจริงในสภาแหงนี้ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานรวบรัดดวยนะครับ 
  นายนิสิต สินธุไพร (รอยเอ็ด)  :  ประการที่ ๓ ครับ ผมไดทราบขาววาวันนี้
เปนที่ไมไววางใจมากนักนะครับ สถานการณทางการเมือง เมื่อมีการเสนอใหยุบสภา 
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปฏิเสธครับ ตองลาออกอยางเดียว ในขณะรัฐบาลก็ยัง
ไมแถลงวายุบสภาหรือลาออก สมมุติรัฐบาลตองเคารพระบอบประชาธิปไตยวาจะออก 
จะยุบสภาก็เปนไปตามกระบวนการประชาธิปไตย ถาเมื่อใดผูบัญชาการทหารบกแถลง 
 



 ๒๓๒ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๒/๒ 
 
ใหยุบสภา เสียหายมากครับ เหมือนการปฏิวัติเงียบ การรัฐประหารเงียบ ซึ่งทั่วโลก
ยอมรับไมได เพราะฉะนั้น 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
รวบรัดดวยนะครับ 
  นายนิสิต สินธุไพร (รอยเอ็ด)  :  นิดเดียวครับทานประธาน เพราะฉะนั้นผม
กราบเรียนทานประธานวาสิ่งเหลานี้คือหลักการประชาธิปไตยทั้งสิ้น เปนหลักการธรรมดา
พื้นฐานของประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกรองวาสภาแหงนี้ตองอดทน สังคมไทย
ตองอดทน จะมีขอยุติของมันเอง คอย ๆ แกไขไป เพราะฉะนั้นผมจึงฝากทานประธาน 
และที่ประชุมแหงนี้วาเราจะตองอดทนอดกลั้นตอความแตกตางทางความคิดแลวก็ 
ความแตกแยก ผมคิดวาทุกฝายถาดึงฟนออกมามันก็สงบ วันนี้รัฐบาลดึง สภาดึง ทุกฝาย
ตองดึง  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขออภัยครับ เกินเวลาไปเยอะแลวครับ ขอใหทานผูอ่ืนไดอภิปรายบาง คุณนิสิตครับ 
เกินเวลาไปมากพอสมควรแลวนะครับ ผมอนุญาตใหทานอื่น แคนาทีเดียว ขอรวบรัดเลย 
จบเลยครับ 
  นายนิสิต สินธุไพร (รอยเอ็ด)  :  ผมบอกทานประธานนะครับ บุคคลที่มี
สวนเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ตองดึงฟนออกหมด นิดเดียวเทานั้นครับ ทานประธานครับ  
ผมจึงกราบเรียนวาเหตุการณคืนนี้ไมปกติ ผมจึงขอเรียกรองพี่นองประชาชนที่ รัก
ประชาธิปไตย ตองออกมาเคลื่อนไหวปกปอง  
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมเห็นวาแตละทานอภิปรายมาเปนเวลาพอสมควรแลว แลวก็เร่ิมซ้ําประเด็น ถาไมมี
ประเด็นอะไรที่แตกตางกันเลย แลวถาเรายังเห็นแตกตางกันอยางนี้มันรังจะสรางความ
แตกแยกมากขึ้น ผมขออนุญาตอยางนี้เลย ขออนุญาตแตละทานไปหารือในวันพรุงนี้เชา
ตอนะครับ เพราะวาวันนี้เวลาก็พอสมควรแลว ดึกพอสมควรนะครับ สวนคุณบุญยอด 
ผมใหในฐานะที่เปนผูประทวงครับ พรุงนี้จะเปนคุณประเสริฐคนแรกเลยครับ  



 ๒๓๓ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๒/๓ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณทานประธานครับ 
ผม บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร จริง ๆ ผมก็ไมอยากประทวง
อะไรทานประธานนะครับ แตวาผมอยากถามทานจริง ๆ ครับ ถามในฐานะสมาชิกนะครับ 
ตอทานประธานสภาผูแทนราษฎรวาแลวคืนนี้ทานจะทําอะไรบาง หลังจากที่ทานไดฟง
ความคิดเห็นจากสมาชิกไปแลว --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๔ 
สผ ๓๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                               นภสัสร ๘๓/๑ 
 
ซึ่งทานก็บอกนะครับวามันก็มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน แตสิ่งที่สําคัญหลังจากนี้ 
หลังจากทานจะปดประชุมในวันนี้ ผมเชื่อวาสิ่งสําคัญซึ่งผมอยากจะขอเรียนตอทานดวย
ความเคารพอยางยิ่งนะครับวาถาทานไมทําอะไร ถาทานไมตอสาย ทานไมแอคชั่น 
(Action) อะไรในฐานะประธานสภาผูแทนราษฎร เราไมไดประโยชนอะไรตอการที่เรา 
พูดกันไปตลอด ๒ – ๓ ชั่วโมงที่ผานมาครับ ผมอยากจะขอเรียนทาน ผมอยากเรียนถาม 
ทานกอนวาแลวทานจะทําอะไรตอไปในคืนนี้ เพราะผมเชื่อวาคืนนี้เปนคืนที่นายกรัฐมนตรี
ตองตัดสินใจครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทางทานประธานสภาผูแทนราษฎรกับผม รองประธานสภาผูแทนราษฎรทั้ง ๒ คน เราก็
จะประมวลจากการที่ไดฟงคําอภิปรายของบรรดาสมาชิกนะครับ แลวก็นําเสนอ 
ใหทานนายกรัฐมนตรีได รับทราบวาเปนอยางไร  ผมวาเวลาพอสมควรแลวครับ  
แลวขออนุญาตไปอภิปรายวันพรุงนี้ โดยคุณประเสริฐคนแรก ผมวาขอเถอะครับ  
เวลาพอสมควรแลวครับ แลวเดี๋ยวกลับบานไมสะดวกครับ ขอปดการประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๓๖ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎรที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  

วันพุธที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  นางณัฐชนก  วงษนิล 
  นางศิริลักษณ  สุวัตถี   นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  
  นางนภัสสร  สุขเสริม   นางสาวสาริศา  สิงหเมธา 
  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช  นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล 
  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ นางเพทาย  เรือนเรือง 
  นางสาวลักขณา  อนุอัน  นางสาววชิราภรณ  นันลังค 
  นางวัชรี  สะหาบ  
     
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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